
บทท่ี 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษา 
กรณีศึกษา 2 แห่ง ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในด้านรายได้ ขนาดพ้ืนที่ จำนวนประชากรและ 
อาชีพของประชากร โดยกรณีศึกษาที่ 1: อบต. คลองบัว (ช่ือลมมติ) เป็น อบต. ที่มีบทบาทด้าน 
การศึกษามาก คือ ทั้งจัดการศึกษาเองและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่วนกรณีศึกษาที่ 2 : 
อบต. เลาหิน (ช่ือลมมติ) เป็น อบต. ท่ีมีบทบาทด้านการศึกษาน้อย คีอ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
น้อยและยังไม่ได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาเอง

การนำเสนอในบทนี้ เป็นดังน้ี
1. กรณีศึกษาท่ี 1 : อบต. คลองบัว
2. กรณีศึกษาท่ี 2: อบต. เสาหิน
3. สรุปเปรียบเทียบบทบาทของ อบต. กรณีศึกษา
ในแต่ละกรณีศึกษาจะนำเลนอเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลเบื้องต้นชองชุมชน 

และการบริหารงานขององค์การบรีหารส่วนตำบล 2) บทบาทท่ี อบต. ปฎิบัติ'จริง ความคาดหวัง 
และความพร้อมในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 3) ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัย 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และ 4) สรุปสาระสำคัญของ 
กรณีศึกษา

กรณีศึกษาท่ี 1: อบต. คลองบัว

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนและการบริหารงานของ อบต.

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน

ชุมชน อบต. คลองบัวเป็นชุมชนหน่ึงในจังหวัดภาคกลาง มีฐานะเป็นสภาตำบลมา 
ก่อนท่ีจะยกข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประธานสภาและสมาชิกสภาซึ่งเป็นคน 
ต้ังเดิมได้เล่าถึงสภาพชุมชนในขณะน้ันว่า “ สภาพชุมชน ถนนหนทางไม่ดี ไม่มีนํ้าประปา และไม่มี 
ไฟฟ้าริมถนนแต่เมื่อจัดตั้ง อบต. ขึ้น ถนนหนทางสภาพชุมชนก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้น"
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แผนภาพที่ 1 อาณาเขตและท่ีต้ังของ อบต. คลองบัว

อบต. คลองบ ัว ม ีหม ู่บ ้านท ี่อย ู่ในความร ับผ ิดชอบ 4  หม ู่บ ้าน  โดยม ีอาณ าเขต

และท ี่ต ั้ง ด ังแผนภาพท ี่ 1
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อบต. คลองบัว มีประชากร 13,240 ตน เป็นเพศชาย 6,118 คน และเพศหญิง 
7,122 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 860 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงอีกจำนวน 
หน่ึง จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ตรงกันว่ามีประชากรแฝง(หมายถึง ประชากรที่อาศัยอยู่จริงใน 
พ้ืนท่ี แต่ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในตำบลน้ีประมาณ 4 ถึง 6 พันคน นอกจากน้ันยังมีประชากรจร 
(หมายถึง ประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เพื่อทำงานหริอติดตามผู้ปกครองเข้ามาแบบเข้าไปเย็น 
กลับ ไม,ได้อาศัยอยู่ถาวร) อีกจำนวนหน่ึง

สำหรับจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเรียนนั้น จากการสำรวจชองสถานีอนามัย 
ตำบลคลองบัว พบว่ามีเด็กอายุ 3 -  5 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนก่อนประถมคืกษาประมาณ 620 คน 
หรือร้อยละ 4.68 ชองประชากรทั้งหมด และมีเด็กอายุ 6 -  11 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนประถมคืกษา 
ประมาณ 1,170 คน หรือร้อยละ 8.84 ล่วนเด็กอายุ 1 2 -1 4 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัธยมคืกษา 
ตอนต้นมีประมาณ 594 คนหรือร้อยละ 4.83 สำหรับเด็กอายุ 15 -17ปีซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัธยม 
คืกษาตอนปลายมีประมาณ 640 คน หรือร้อยละ 4.49 นอกจากนี้ยังมีเด็กที่เป็นประชากรแฝง 
อีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่มีการสำรวจข้อมูล

ประชากรในภาพรวม เม่ือจำแนกประชากรตามเวลาที่เข้าอยู่อาศัย พบว่ามี
ประชากรอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนดั้งเดิม และกลุ่มคนท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ กลุ่มคนด้ังเดิมเหลือ 
ประมาณคร่ึงหน่ึง'กลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่มักอาศัยอยู่ตามบ้านจัดสรรและบ้านเช่า ล่วนกลุ่มคน 
ดั้งเดิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่บ้านเรือนเดิมที่อยู่ริมคลองหรือบนที่ดินชองบรรพบุรุษ

ปัจจุบันตำบลคลองบัวมีโรงงาน 30 แห่ง มีโรงงานขนาดใหญ่ เช่นโรงงานผลิต 
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และโรงงานผลิตแก้ว เป็นต้น มีการทำ 
การเกษตรอยู่บ้างเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรมาเป็นพื้นที่ดินจัดสรรและ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลทำให้ประชาซนวัยแรงงานส่วนใหญ่ที่ทำการเกษตร 
หันมาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน รับจ้างท่ัวไปและค้าขาย

ซาวบ้านในปัจจุบันมีวิถีชีวิตต่างจากในอดีต อันเน่ืองมาจากสังคมได้เปล่ียนแปลง 
ไปจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองซึ่งมีลักษณะที่ 
ต่างคนต่างอยู่มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ส่วนประชาชน 
ท่ีอาศัยอยู่ริมคลองและในชุมชนเช่าท่ีวัดยังมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้าง วัดยังคงเป็นศูนย์กลางของ 
ชุมชน
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สถาบันหลักด้านการสิกษาในชุมชน

สถาบันหลักด้านการศึกษาในชุมชนคลองบัวประกอบด้วย องค์กรศาสนา และ 
องค์กรการศึกษ'า ดังน้ี

องค์กรศาสนา

มีวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ วัดราชประสงค์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2430 และ 
วัดเขตตาราม ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 2 วัดท้ังสองแห่งน้ีมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง วัดเขตตารามมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ดังจะเห็นได้จากการสร้างโรงเรียนและการทำ 
กิจกรรมของ อบต. เช่น การให้พระไปช่วยอบรมศึลธรรมแก่ประชาชนและนักเรียนเป็นประจำ การให้ 
นักเรียนท่ียากจนรับประทานอาหารท่ีเหลือจากพระฉัน (โครงการข้าวก้นบาตร) และการให้กลุ่มสตรีใช้ 
สถานที่เป็นที่ทำการของกลุ่มสตรี เพื่อเย็บผ้าและงานแมีออื่น  ๆ การให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ 
สามเณร ตลอดจนการต้ังกองทุนสงเคราะห์นักเรียน และกองทุนการศึกษาพระบ่ริยัติธรรม สำหรับ 
วัดราชประสงค์!ด้ลัดตั้งโรงเรียนขึ้น และส่งพระมาช่วยสอนศึลธรรมแก่นักเรียน รวมท้ังเป็นสถานท่ี 
ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามฟุตบอล ลัดแกอบรมอาชีพ และเป็นท่ีประชุมกลุ่มแม่บ้าน ให้อาหาร 
กลางวันแก่นักเรียน เป็นต้น

องค์กรการศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนตำบลคลองบัวมีสถาบันการศึกษาสำคัญอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
วัดราชประสงค์ (ซ่ือสมมติ) โรงเรียนวัดเขตตาราม (ซ่ือสมมติ) ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใ'ห้บรีการการศึกษา ได้แก่ ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. คลองบัว 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ศูนย์บริการการศึกษา 
นอกโรงเรียนอำ๓ อ 1 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง และศูนย่แกอาชีพของ อบต. 1 แห่ง

1.2 การบริหารงานของ อบต. คลองบัว

1) อบต. คลองบัวในอดีตและปัจจุบัน

ตำบลคลองบัว เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2538 และมีสถานภาพเป็น อบต. ช้ัน 1 เนื่องจากมีรายได้เกิน 20 
ล้านบาท มีการเลือกตั้งครั้งแรก เม่ือวันท่ี 18 กรกฏาคม 2538 สมาชิกสภา อบต. ชุดแรกนี้ มีท้ัง 
สมาชิกโดยตำแหน่งและที่มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกโดยตำแหน่งมี 4 คน ส่วนสมาชิกท่ีมาจาก 
การเลือกตั้งมี 8 คน จาก 4 หมู่บ้าน  ๆ ละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน นอกจากนี้ยังมีพนักงานส่วน 
ตำบลเป็นฝ่ายปฏิบ้ติให้เป็นไปตามนโยบายของสภาและคณะกรรมการบริหารโดยมีปลัด อบต. เป็น 
ผู้บังดับบัญชาสูงสุด มีรองปลัดอบต. 1 คน หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรในแต่ละส่วนงาน
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สำหรับการปฏิบัติงานของ อบต. จากการบอกเล่าของคนในพื้นที่ชี้ให้เห็นประเด็น 
ความขัดแย้งในเร่ืองการท่อสร้าง โดยเฉพาะเร่ืองการสร้างถนน น้ําประปา รวมทั้งได้เล่าถึงข้อมูล 
เก่ียวกับการปฏิบ้ติงานของ ผู้บริหาร อบต. และสมาชิก อบต. ว่า “ ประธานกรรมการบริหารไม่สนใจ 
งาน ปลัด อบต. ไม่เอาใจใล่งาน1!ฝลงพ้ืนท่ี “

ปัจจุบัน สภา อบต. คลองบัวมีสมาชิกสภา อบต. รวม 8 คน จาก 4 หมู่บ้าน ผู้ท่ี 
ได้รับเลือกส'วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ 6 คน ส,วนอีก 2 คนเป็นคนที่มาจากที่อื่นไม,ได้เป็น 
คนพื้นเพในตำบลนี้มาท่อน เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในตำบลนี้เพื่อทำธุรกิจ ได้แก่ 
นายสรรเสริญ และ นายมานพ สมาซิกสภาชุดนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในด้านอายุ 
วุฒิการศึกษาและอาชีพ โดยมีอายุระหว่าง 3 8 -6 9  ปี มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับปริญญาโท สมาชิกสภาท่ีมีวุฒิปริญญาตรีและสูงกว่ามีเพียง 3 คน

2) โครงสร้าง 'อบต.ตามการรับรู้ของคนในชุมชน

ในจำนวนสมาชิกสภา อบต. คลองบัวท้ัง 8 คนน้ี ตามการรับเของคนที่ทำงานใน 
อบต. เอง และซาวบ้านเห็นว่ามีการแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งเรียกกันว่า “ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน “ กลุ่ม 
ที่ถูกเรียกว่าเป็น “ฝ่ายรัฐบาล,, หมายถึง สมาชิกสภากลุ่มที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ประธานสภา 
และรองประธานสภา ซ่ึงมีเสียงข้างมาก “ฝ่ายค้าน,, คือ กลุ่มของสมาซิกสภาซ่ึงมีเลียงข้างน้อยในสภา 
มีรายชื่อดังนี้

ฝ่ายรัฐบาล
นายสรรเสริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (ผู้นำฝ่ายรัฐบาล)
นายพยูน ตำแหน่ง ประธานสภา
นายมานพ ตำแหน่ง รองประธานสภา และเลขานุการสภา
นายบุญมี ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
นายสงบ ตำแหน่งกรรมการบริหาร
ฝ่ายค้าน
นายปริญญา ตำแหน่งสมาชิกสภา (ผู้นำฝ่ายค้าน)

ตำแหน่งสมาซิกสภา 
ตำแหน่งสมาชิกสภา

นายวิชิต
นายอาคม
ในการทำงานของ อบต. สมาชิกสภา อบต. ที่เป็นฝ่ายค้านจะคอยตรวจลอบและ 

ท้วงติงการทำงานของฝ่ายรัฐบาลในเร่ืองต่าง  ๆ ดังฉากและเหตุการณ์การประชุมสภา อบต. คลองบัว 
ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
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1.3 ฉากและเหตุการณ์สำคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของ อบต. คลองบัว 
“ ฝ่ายร้ฐบาลคับฝ่ายค้าน ”

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบัว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 8 
สิงหาคม 2544 ณ ห้องประชุมสภา อบต. คลองบัว เป็นการประชุมครั้งสำคัญท่ีมีการเลือกตั้ง 
ประธานและรองประธานสภา การพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลประจำปี 2545 และร่างข้อบังคับ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2545

เหตุการณ์นี้มีกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ท้ังที่เป็นสมาชิกสภา พนักงานตำบล หัวหน้า 
ส่วนราชการในตำบล หัวหน้าส่วนราชการระดับอำ๓ อท้ังท่ีเป็นพลเรือนและตำรวจ ลมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน และ 
ผู้วิจัยซึ่งขอเข้าร่วมประชุมและอยู่ในเหตุการณ์น้ีด้วย

วาระแรก ประธานแจ้งเรองต่าง  ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ลำดับต่อมาเป็นการรับรอง 
รายงานการประชุม เร่ิมมีบรรยากาศท่ีตึงเครียด มีการโต้แย้งกันในตอนท่ีประธานสภาขอมติท่ีประชุมใน 
การรับรองรายงานการประชุม ซึ่งสมาชิกสภา อบต. ฝ่ายค้านได้งดออกเลียง ประธานสภาจึงถาม 
สมาชิกสภาว่า “ การท่ีสมาชิกหลายท่านไม่ออกเสียงไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ” นายปริญญา ซ่ึง 
เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ได้กล่าวโต้ตอบว่า “ สมาชิกจะรับรองหรือไม่รับรองเป็นเอกสิทธิของสมาชิกสภา ”

ในลำดับต่อไป เป็นการพิจารณา ร่างแผนพัฒนาตำบล เรื่องสำคัญท่ีมีการโต้ตอบ 
กันค่อนข้างมาก คือ การตั้งงบเบ้ียสงเคราะห์ยังชีพผู้ลูงอายุ ซึ่งนายปริญญาได้ขอความซัดเจนใน 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ และความเสมอภาคในการได้รับ 
เบี้ยสงเคราะห์ ในขณะที่รองปลัดชี้แจงว่า การคัดเลือกนี้มาจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
และเกณฑ์การพิจารณาที่อิงระเบียบกรมประชาลงเคราะห์ หลังจากนั้นได้มีการซักถามและชีแจงใน 
เรื่องน้ีอีกหลายประเด็น

จะเห็นได้ว่ามีการถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยฝ่ายค้านทำหน้าท่ี 
ตรวจสอบการทำงานชองฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำฝ่ายค้านได้ท้วงติงการ 
ทำงานของฝ่ายรัฐบาลอย่างมีเหตุมีผลและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แม้จะมีเสียงข้างน้อยก็ตาม
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ต'อนท่ี 2 บทบาทท่ี อบต. ปฏิพัติจริง ความคาดหวง และความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และการมึส่วนร่วมจัดการศึกษา

2.1 บทบาทท่ี อบต. ปฏิบ้ติจริงในทารจัดการศึกษาและการมึส่วนร่วมจัดการศึกษา

1) บทบาทในการจัดการศึกษา
ปัจจุบัน อบต. คลองบัว มีบทบาทจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ ได้แก่ การจัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก การแกอาชีพและการให้บริการความรู้ในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตำบลคลองพัว

จากนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส,วน 
ท้องถิ่น อบต.คลองบัว โดยประธานกรรมการบริหาร อบต. คลองบัว คนปัจจุบัน จึงจัดต้ังศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กโดยมีเป้าหมายจัดต้ังทุกหมู่บ้านๆละ 1 แห่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว 
1 แห่ง ที่หมู่3 ในบริเวณโรงเรียนวัดราชประสงค์ใช้งบประมาณ 979,500 บาท และเร่ิมเปิดรับเด็ก 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544

ในระยะเริ่มต้นประธานกรรมการบริหาร อบต. เห็นว่าประซาซนส่วนใหญ่มี 
ฐานะยากจนและมีอาชีพรับจ้างทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็ก จึงได้เสนอโครงการจัดสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดราชประสงค์ อันเป็นการ 
สนองตอบต่อนโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ สำหรับเหตุผลที่ อบต. จัดตั้งศูนย์ฯ อยู่ในบริเวณ 
โรงเรียนดังกล่าวเพราะ ’’...เห็นว่ามีอาคารสถานที่อยู่แล้ว เพียงแต่เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
อาคาร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เดิมจะจัดต้ังศูนย์ฯ ท่ีซอยวัดเขตตารามซ่ึงมีเด็กเป็นตัวป้อนมาก 
แต่ติดขัดในเร่ืองระเบียบเน่ืองจากท่ีดินบริเวณดังกล่าวเป็นท่ีดินท่ีเอกชนเช่าวัดจึงสร้างไม่ได้”

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพ

ศูนย์ฯแห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนราชประสงค์ ใกล้แนวเขตพ้ืนท่ีของ 
อบต. กับเทศบาลที่อยู่ติดกัน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบศูนย์ฯ เป็นหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน 
ริมคลอง และโรงงาน เด็กท่ีอาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี อบต. ในบริเวณเขตติดต่อและที่อยู่ใกล้เคียง 
เดินทางมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ สะดวกมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในเขต อบต. ท่ีอยู่ไกลออกไป ลักษณะ 
ของท่ีทำการศูนย์ฯ เป็นอาคารเรียนข้ันเดียว มีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ภายในอาคารมีการจัด 
แบ่งพื้นที่เป็นห้องต่างๆ ตามการใช้สอย เช่น ห้องพักเจ้าหน้าท่ี(ครูและผู้ช่วยครู) ห้องน้ําเด็ก ห้องน้ํา 
เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น ด้านหน้าศูนย์ฯ มีสนามเด็กเล่น อยู่ระหว่างศูนย์ฯ กับโรงเรียน

ห้องจัดกิจกรรมเด็กมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีพ้ืนท่ีห้องละประมาณ 100 ตาราง 
เมตร ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศท้ัง 2 ห้อง ภายในห้องมีดู้สำหรับเก็บอุปกรณ์และส่ือการเรียนการลอน
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มีโต๊ะ เก้าอ้ีสำหรบเด็ก และท่ีนอนเด็กวางไว้บนตู้ ฝาผนังรอบ  ๆห้องมีรูปภาพต่าง  ๆมีโทรทัศน์ และ 
วิดีโอ อุปกรณ์ และล่ือการสอนต่าง  ๆ ส่วนหน่ึง อบต. เป็นผู้จัดหามาให้ ส่วนหน่ึงครู ผู้ดูแลเด็ก และ 
ผู้ช่วยช่วยกันทำ อย่างไรก็ตามการจัดซื้อวัสดุ มีข้อจำกัดเนื่องจากซื้อได้เฉพาะร้านที่มีเครดิตกัน 

สำหรับแผนผังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีรายละเอียดแสดงดังแผนภาพที่ 2 
แผนภาพท่ี 2 แผนผังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองบัว

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 
คลอง

Î
โรงเรัยน 
วัดราช 

ประสงค์

สนาม 
เด็กเล่น

วัดราชประสงค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเลิก อบต. คลองบัว

ห้องพัก ห้อง,นาเจ้าหน้าท่ี ห้อง
เจ้าหน้าท่ี เก็บของ

ห้องนาเด็ก

ประตู ห้องโถง ประตู

ห้องน้ํา

ครัว ห้องจัด เดิก ห้องจัด
กิจกรรม 1 ท่ีอาบ กิจกรรม 2

น้ํา ล้าง
หน้า

การรับเด็ก
ศูนย์ฯ มีนโยบายรับเด็ก 3 - 5  ขวบ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี อบต. คลองบัว และหาก 

เด็กในพื้นที่มาเข้าเรียนน้อยให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ ในระยะแรกที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็ก 
ประมาณ 40 คน บางวันมีเด็กมาเรียนเพียง 20 คนเท่าน้ัน เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางไม่ 
สะดวก เพราะไม่มีรถรับส่ง
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ปัจจุบันมีเด็ก (ในบัญชี) จำนวนประมาณ 70 คน เปีดรับเด็กจำนวน 2 ห้อง โดย 
จำแนกเด็กตามอายุเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ห้อง คือ เด็กกลุ่มอายุ 2 ป ีค ร ึ่ง -3 ปีประมาณ 
30คน และเด็กกลุ่มอายุ 3 ปีข้ึน1โ ป - 4 ปี ประมาณ40 คน ในแต่ละวันจะมีเด็กมาเรียน 
ประมาณ 45 - 50 คน ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างในโรงงานและรับจ้างทั่วไป ซ่ึงมี 
ฐานะยากจนถึงปานกลางและไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็ก เด็กท่ีมาเข้าเรียนประมาณร้อยละ 85 เป็นเด็กท่ี 
อยู่นอกเขตพื้นที่ ผู้ช่วยครูได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากการเดินทางภายในเขตพื้นที่ไม่สะดวกเพราะ
ศูนย์ฯ ตั้งอยู่สุดเขต และไม่มีรถรับ-ส่ง ประกอบกับเป็นย่านหมู่บ้านจัดสรรที่มีฐานะดีพอสมควร 
สามารถส่งลูกหลานไปโรงเรียนเอกชนใกล้เคียงได้

บุคลากรของศูนย์ฯ
ในระยะเริ่มแรกที่ศูนย์ฯ เปิดทำการ มีบุคลากรประจำศูนย์ฯ 3 คน ซ่ึงมี 

ตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบัน (ปี 2545) ศูนย์ฯ มีบุคลากรจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน และนักการ 1 คน อายุระหว่าง 22 - 42 ปี 
การคืกษ'าระดับมัธยมคืกษ'าตอนต้นถึงปริญญาตรี ครูท้ัง 2 มีวุฒิการคืกษาระดับปริญญาตรี

กิจวัตรประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
7.00 น. ผู้ปกครองเร่ิมทยอยกันมาส่งเด็ก ครูเทียน(ครูผู้ชาย)คอยรับเด็กพร้อม

กับผู้ช่วยครู
8.00น. มีรถตู้มาส่งเด็ก ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กบางคนจุงเด็กไปล่งถึงห้อง 

บางคนส่งให้ครูและผู้ช่วยครู มีเด็ก 2-3 คน ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมาเข้าใหม่ไม่ถึงเดือนร้องไห้ไม่ยอมเข้าห้อง 
เด็กบางคนร้องให้ไม่ยอมหยุด ผู้ช่วยครูพาไปล้างหน้าแล้วพาเข้าห้อง ครูผู้หญิงเข้ามาดูเด็กที่ร้องไห้ 
และบอกให้หยุดร้องเด็กบางคนก็ไม่ยอมหยุดครูก็ปล่อยให้ร้องไห้และออกไปดูเด็กอื่น สำหรับครู 
ผู้ชายเมื่อเห็นเด็กร้องไห้จะเข้ามาปลอบ พูดจาส่อหลอกให้เด็กหยุดร้อง

9.00น. เด็กมาเกือบครบ ครูเร่ิมให้เด็กทำกิจกรรม เร่ิมจากให้เด็กปีกวาดภาพ 
เขียนลายเล้น ระบายลี โดยครูแจกสมุดปีกลายมือ และแจกดินสอให้เด็ก เด็กบางคนทำตามที่ครู 
ส่ัง ครูดูเด็กได้เป็นบางคนเท่านั้น เด็กท่ีเหลือวาดกันเองบ้าง เล่นกันเองบ้าง ต่อจากนั้นเป็นการ 
ให้เด็กท่อง ก ไก่ ฃ ไฃ่ สอนให้นับตัวเลข ดูแผ่นภาพบ้าง เด็กบางคนเล่นไม่สนใจครู ครูต้องคอย 
ดุและเรียกชื่อเด็กที่ซนตลอดเวลา ภายในห้องจึงค่อนข้างชุลมุน เนื่องจากมีครูคนเดียวทำหน้าท่ี 
สอนและดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูไม่ค่อยได้เข้ามาช่วย จึงทำให้ครูไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างท่ัวถึง
ผู้ช่วยครูทำหน้าที่ดูแลการรับเด็กเข้าห้อง เช็ครายชื่อเด็กที่มาในแต่ละวัน ดูแลจัดอาหาร และจัด 
ท่ีนอน
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หลังจากน้ันเป็นการท่องกลอน ครูให้เด็กเต้นเคล่ือนไหวอวัยวะต่างๆ และเล่น 
แข่งเรือ แต่มีเด็กบางคนที่เวลาครูบอกให้ทำกิจกรรมแล้วไม่ทำ ครูก็จะลงโทษโดยไม่ให้ออกไป 
รับประทานอาหารพร้อมเพื่อน ในช่วงที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็กอยู่น้ี ผู้ช่วยครูไม่ได้เข้ามาช่วยดูแล 
เด็ก แต่เข้าไปน่ังอยู่ท่ีห้องพัก และพอใกล้เวลาท่ีทางโรงเรียนนำอาหารมาล่ง ก็จะออกมาช่วยแม่บ้าน 
จัดเตรียมถาดอาหาร

10.30 น โรงเรียนได้นำอาหารกลางวันมาล่งที่ศูนย์
10.45น. ครูเริ่มปล่อยเด็กออกมารับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหาร 

ครูให้เด็กพนมมือแล้วท่องพร้อมๆ กันว่า “ ขอบคุณคุณพ่อ ขอบคุณคุณแม่ ขอบคุณคุณครู ที่ให้ 
ลูกรับประทานอาหาร “ หลังจากนั้น เด็กเริ่มตักอาหารรับประทานกันเอง โดยมีครูและผู้ช่วยคอย 
ดูแล

11.30 น. เด็กทยอยเข้าห้อง และเข้านอน
14.00-16.00น. มีผู้ปกครองเร่ิมมารับเด็ก
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย อบต. คลองพัว

การจัดองค์การของ อบต. คลองบัว ยังไม่มีล่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษา 
เป็นการเฉพาะ แต่ได้จัดงานด้านการศึกษาอยู่ไนความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต. ซ่ึง 
ปลัด อบต. ได้มอบหมายให้รองปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยรองปลัด อบต. รับผิดชอบการบริหารงานของศูนย์ฯ ส่วนหัวหน้า 
สำนักงานปลัด อบต. รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองการต้ังงบประมาณของศูนย์ฯ ซึ่งตั้งไว้ในสำนักงาน
ปลัด อบต.

รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะ 
กรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึง อบต. ได้แต่งต้ังข้ึน คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กตำบลคลองบัว ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการอุปถัมภ์ศูนย์ฯ คณะ 
กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฯ และคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการอุปถัมภ์
ศูนย์ฯ มี 2 ท่าน คือ เจ้าอาวาสวัดราชประสงค์และเจ้าอาวาสวัดเขตตาราม ส่วนคณะกรรมการที่ 
ปรึกษาศูนย์ฯ มี 2 คน เป็นตัวแทนของประชาซนในหมู่บ้านท่ีเป็นที่ต้ังของศูนย์ฯ

สำหรับคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 7 คน ประกอบ 
ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เป็นประธาน ปลัด อบต. เป็นรองประธาน รองปลัด อบต. เป็นกรรมการ 
และเหรัญญิก มีประธานสภา และกรรมการบริหาร อบต. 3 คน ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ประธาน 
กรรมการบริหาร อบต. เป็นผู้ทาบทามและขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 ซ่ึงจบปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 
มาเป็นประธานกรรมการศูนย์ฯ
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คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองบัว มีหน้าที่คัดเลือก 
สถานท่ีต้ังศูนย์ฯ ปรันปรุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ีให้เหมาะสมคับการพัฒนาเด็ก คัดเลือกควบคุม 
ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เครองเล่น 
ประจำศูนย์ฯ และวัสดุครุภัณฑ์ บริหารจัดการด้านการเงินของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
พิจารณาคัดเลือกเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์ฯ ติดตามดูแลโครงการที่ได้รับการสนับลนุน
งบประมาณ และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือทำหน้าท่ีดังกล่าว 
ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติมีเพียงรองปลัด อบต. ซึ่งเป็นกรรมการเท่านั้นที่มีบทบาทสำคัญในการ 
บริหารงานของศูนย์ฯ จากการลอบถามครูและผู้ช่วยครูได้ให้ข้อมูลตรงคันว่า กรรมการ'ส่วน'ใหญ่ 
มาที่ศูนย์ฯ ในวันที่เปิดศูนย์ฯ เท่าน้ัน และเมื่อสอนถามกรรมการก็ได้รับคำตอบที่สอดคล้องคัน

ในด้านการจัดบุคลากร ในระยะเริ่มต้นท่ีศูนย์ฯ เปิดดำเนินการน้ัน อบต. ได้ 
รับบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ฯ จำนวน 3 คน ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ ผู้ช่วย 
ครู จำนวน 2 คน มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น า คน และวุฒิการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 คน และนักการ 1 คน ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี 
อัตราเงินเดือนคนละ 4,100บาท รองปลัด อบต. เป็นผู้คัดเลือกบุคลากรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นท่ี 
น่าสังเกตว่า ผู้ช่วยครูที่ได้รับการคัดเลือกคนหน่ึงเป็นน้องของคนที่สนิทคับรองปลัด ล่วนผู้'ช่วยครู 
อีกคนหนึ่งเป็นญาติคับประธานกรรมการพัฒนาศูนย์ฯ

ต่อมา ได้ประกาศรับครูผู้ดูแลเด็กวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา 
เนื่องจากประธานกรรมการบริหาร อบต. ต้องการให้ศูนย์ฯ มีครูที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเอก 
ปฐมวัยโดยตรง ในการคัดเลือกครู อบต. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก จากคณะกรรมการ 
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้มาสมัคร 7 คน คัดเลือกไว้ 2 คน คนแรกเป็นผู้หญิงจบสาขาวิชา 
เอกปฐมวัย คนท่ีลองเป็นผู้ชายจบสาขาวิชาเอกประถมศึกษา

อบต. จ้างครูในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายปี และ 
ให้เงินเดือนตามวุฒิ คือ เดือนละ 6,360 บาท ต่อมา อบต. ได้จัดหาผู้ช่วยครูให้ศูนย์เพื่มข้ึนอีก 
1 คน โดยจ้างมาในตำแหน่งคนสวน วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เวลารับจริงได้ 
รับคนที่จบปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคหกรรม มาเป็นผู้ช่วยครู

ในด้านการจัดแบ่งงานและมอบหมายงานหรือมอบหมายหน้าที่แก่บุคลากร 
ในศูนย์ฯ น้ัน รองปลัด อบต. ได้แบ่งงานในศูนย์ฯ ออกเป็น 2 ล่วน คืองานสอนและงานธุรการ 
โดยได้มอบหมายให้ครูและผู้ช่วยครูแบ่งงานคันเอง ในล่วนของงานสอนได้มีการแบ่งงานให้ครู 2 คน 
รับผิดชอบคันคนละห้อง สำหรับผู้ช่วยครู อีก 3 คน น้ัน ได้แบ่งให้ทำงานธุรการ 1 คน ซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายช่ือเด็ก และการซ้ือวัสดุ ท่ีเหลืออีก 2 คน ให้เป็นผู้ช่วยครู
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ห้องละ 1 คน ผู้ช่วยครูรับผิดชอบในการรับเด็กเข้าห้อง ช่วยจัดนม อาหารกลางวัน ที่นอน และ 
ดูแลเด็กเวลากลับบ้าน สำหรับนักการรับผิดชอบทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารลำหรับเด็ก 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ในระยะที่ศูนย์ฯ เริ่มเปิดดำเนินการ 
อบต. ได้ให้ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กทั้ง 2 คน ไปดูการสอนของครูชั้นอนุบาลที่โรงเรียนวัดราชประสงคํซึ่ง 
อยู่ติดกัน ครูและผู้ช่วยครูให้ข้อมูลตรงกันว่าทาง อบต. ยังไม่ได้จัดอบรมหรือส่งครูและผู้ช่วยครู 
ไปอบรมและดูงาน ในเริ่องนี้รองปลัด อบต. ให้ข้อมูลว่าที่ไม่ได้ส่งครูและผู้ช่วยครูไปดูงาน
เนื่องจากส่วนกลางและจังหวัดยังไม,ได้มีการจัดอบรมให้ นอกจากนี้ยังติดขัดในเรื่องระเบียบ 
การเบิกจ่าย ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้แล้ว พบว่าส่วนกลางยังไม่ได้จัดอบรมให้จริงเน่ือง 
จากไม่มีงบประมาณ ส่วนในเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีไปอบรมน้ัน สามารถเบิกได้ 

ในด้านการส่ังการ ประสานงานและควบคุม รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแล สั่งการให้บุคลากรของศูนย์ฯ ปฏิบ้?!งานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งประลานงานและ 
ควบคุมดูแลการปฏิบิตงานของบุคลากรของศูนย์ฯ ซึ่งในระยะเริ่มเปิดดำเนินการ รองปลัด อบต. 
เข้ามาดูแลการปฏิบัติงานประมาณสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง แต่ในระยะหลังไม่ค่อยเข้ามาดูแล โดย 
ให้เหตุผลว่า มีงานที่รับผิดชอบมีหลายด้านทำให้ใม่มีเวลา แต่ก็ได้สั่งการและประสานงานกันทาง 
โทรศัพท์ สำหรับเรื่องที่รองปลัด อบต. เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำน้ัน เน้นในเร่ืองการจัดและดูแล 
สถานท่ีมากกว่างานวิชาการซ่ึงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ซ่ึงครูได้เล่าว่า “รองปลัดเข้ามาดูแล 
ในเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อยของศูนย์ฯ และอุปกรณ์ แต่ไม่บ่อย" นอกจากนี้ยังได้ติดตาม 
ผลการปฏิบ้ติงานโดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งจาก
ผลการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจในผลการปฏินัติงานของศูนย์ฯ

ในส่วนของกรรมการพัฒนาศูนย์ฯ ซ่ึงมีหน้าท่ี ควบคุม ดูแล และให้คำแนะ 
นำการปฏิบัติงานของศูนย์ จากการสอบถามผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว พบว่า กรรมการดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ ผู้ดูแลเด็กให้ 
ข้อมูลว่า “กรรมการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ามาที่ศูนย์ ฯ นาน  ๆ จะเข้ามาดูลักที ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งกรรมการท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า " ผมเข้าไป 
ดูตอนที่ศูนย์ฯ เริ่มเปิดใหม่  ๆ เท่าน้ัน ตอนน้ีไม่ได้เข้าไปเพราะ ศูนย์ฯ เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ผมถาม 
จากผู้ปกครอง บางทีผู้ปกครองก็รายงานผม "

1.2) การ!เกอบรมวิชาชีพโดย อบต. คลองบัว

อบต. คลองบัวได้จัดสอนวิชาชีพในรูปแบบต่าง  ๆ ได้แก่ การจัดแกวิชาชีพ 
ช่างดัดผมชาย และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองบัว โดยสนับสนุนให้กลุ่มสตรี 
เย็บเสื้อผ้าเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ นอกจากน้ียังได้จัดแกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และจัดตลาดนัด 
วิชาชีพเคลื่อนทีเพื่อให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(1) การ!ปีกอาชีพช่างตัดผมชาย

ประธาน อบต. คลองบัว ได้ริเริ่มให้มีการเปิดสอนวิชาชีพตัดผมชาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อป ีกอบรมวิชาชีพช่างตัดผมให้แก'ประชาซนและให้บริการตัดผมใน 
ราคาถูก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2543 โดย อบต. จัดหาสถานที่ 
ทำการ อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดผมชายและจัดหาช่างตัดผมมาให้บริการสอนตัดผมฟรี 
และตัดผมในราคาถูก โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นช่างตัดผมและสอนตัดผมชาย 1 คน 
รับเงินเดือนประจำจาก อบต. และได้รับค่าตอบแทน ซ่ึง อบต. แบ่งรายได้จากค่าตัดผมให้ 
ร้อยละ 20 ล,วนรายได้อีกร้อยละ 80 หักไว้เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ส่วนที่เหลือเป็นเงินเช้า 
กลุ่ม ประมาณเดือนละ 600 บาท รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของช่าง 
ตัดผม และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการตัดผมเฉลี่ย
ประมาณวันละ 10 คน ส่วนผู้ที่มาเรียนตัดผมนั้นตั้งแต่เปิดให้บริการมา มีผู้มาเรียนโดย
ประมาณเพียง 5 คน เท่าน้ัน ช่างตัดผมได้ให้ข้อมูลว่า "มีมาเรียนน้อยเน่ืองจาก การลอนเน้น 
ลอนทฤษฏี ไม่ค่อยได้ปีกปฏิบัติเพราะไม่มีหัวให้ปีกหัด ต้องรอเวลาที่มีเด็กมาตัดจึงจะได้ปีก 
ปฏิบัติ มีคนที่เรียนแล้วสนใจจะนำไปประกอบอาชีพเพียงคนเดียว” จากการสังเกตของผู้วิจัย 
พบว่า ในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการตัดผมน้อยมาก ซึ่งในบางวันแทบจะไม่มีผู้มาใช้บริการ และไม่มี 
ผู้ท่ีมาเรียนตัดผม

(2) การจัดแกอบรมวิชาชีพ

อบต. คลองบัว ได้เร่ิมโครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ในปีงบประมาณ 2545 
โดยได้จัดอบรมให้แก1เยาวชนนอกระบบที่ขาดโอกาสและประชาชนตำบลคลองบัว โดยจัด 
อบรมในวิชาชีพด้านอาหาร งานประดิษฐ์และอื่นๆ รวม 30 วิชา ในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 
2544 -  10 กุมภาพันธ์ 2545 ณที่ทำการของ อบต. สำหรับวิชาชีพท่ีเปิดสอน เซ่น ซาลาเปา 
เค้ก กรอบรูปวิทยาศาสตร์ และนวดฝ่าเท้า เป็นต้น รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยได้ประลานการจัดทำโครงการกับครูประจำกลุ่มการสืกษานอกโรงเรียนที่มาใช้สถานที่ 
ของ อบต. พบกลุ่มนักดืกษานอกโรงเรียน มีการวางแผนร่วมกันในเรื่องวิชาชีพท่ีเปิดสอนและ
วิทยากรที่เชิญมาอบรม มีการประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศและขอให้กรรมการหมู,บ้าน 
ช่วยประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ครูประจำกลุ่มการดีกษานอกโรงเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ัง 
สำรวจความต้องการในการสมัครเข้าริบการ่ปีกอบรมในวิชาชีพต่าง ๆ  รองปสัด อบต. ได้ทำการคัดเลือกผู้เข้า 
ริบการอบรมวิชาละ 10-15 คน ในแต่ละวิชา จัดหาวิทยากรจากโรงเรียนมัธยมดีกษา ศูนย์การดีกษา 
นอกโรงเรียน และกลุ่มแม่บ้านสตรีมาเป็นวิทยากร และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ‘ปีก โดย อบต.
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สนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากร และค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์บางรายการ สำหรับค่าวัสดุ 
สิ้นเปลืองให้ผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันจัดหามาเอง

จากการสังเกตและสอบถามผู้เข้ารับการแกอบรมในวิชาชีพบางวิชา เช่น 
วิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น ทำซาลาเปา และน้ํายาล้างจาน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมในวิชา 
โหราศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักดีกษา กศน. และนักเรียนระดับมัธยมดีกษา ส่วนวิชาชีพทำ
ซาลาเปา สังขยา และนํ้ายาล้างจาน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานของ อบต. 
ส่วนประชาชนท่ีอาดัยอยู่ในตำบลเข้ารับการอบรมน้อย จากการลอบถามผู้เข้ารับการอบรมบางคน 
พบว่า เหตุผลท่ีมาเข้าอบรมเพราะอยากจะเรียนรู้และลองไปทำเอง แต่ยังไม่มุ่งหวังที่จะนำความรู้ 
ที่ได้ไปประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาร้องเรียนว่าเก็บค่าวัสดุแกมากเกินไป และใช้คนใน 
อบต. มาเป็นวิทยากร

(3) กลุ่มอาชีพสตรี อบต. คลองบัว
อบต. คลองบัว1ได้สนับลนุนกลุ่มอาชีพสตรี โดยจัดซื้อจักรให้ 10 ดัน ใช้ 

งบประมาณ 170,000บาท และจัดหาสถานที่ทำการให้เป็นอาคารหลังเดียวกับที่แกอาชีพช่าง 
ตัดผมชาย แต่เดิมมีกลุ่มสตรีอาชีพเย็บจักรได้รับการสนับสนุนจากพัฒนากรอยู่แล้ว ต่อมาได้ 
ย้ายออกไปทำที่บ้านหัวหน้ากลุ่ม อบต. คลองนัวจึงสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันใหม่ ทำอาชีพ 
เย็บจักรประมาณ 10 คนโดยกรรมการบริหารอบต.ได้ทาบทามให้นางดาวเรือง ซึ่งเคยเย็บจักร 
อยู่ที่กลุ่มเดิมมาเป็นประธานกลุ่ม และหาคนมารวมกลุ่มกัน และเสนอให้ อบต. ซื้อจักร เร่ิมเปิด 
ดำเนินการมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2544

ในระยะเริ่มแรก มีคนมาเย็บจักร ประมาณวันละ 7 คน ทางกลุ่มได้ 
แบ่งกันเย็บเป็นส่วนๆ และแบ่งรายได้กันเอง หักเงินรายได้เข้ากลุ่มไว้ร้อยละ 10 แล้ว มีรายได้ 
ประมาณคนละ 200 บาทต่อวัน ตั้งแต่เปิดทำการมีคนมาหัดเย็บจักรประมาณ 5 คน พอหัด 
เย็บจักรเป็นแล้วก็ออกไปทำงานที่โรงงาน ต่อมาครูที่โรงเรียนวัดเขตตารามเอางานเย็บเสื้อนักเรียน 
มาส่งให้ทำ ทำได้พักหนึ่งก็เลิกไป เพราะต้องแกไขงานมาก คนเย็บท้อก็เลิกไป เหลืออยู่เพียง 
2-3 คน ซึ่งทาง อบต. ขอให้อยู่ต่อไป

ต่อมาในเดือน ธันวาคม 2544 กลุ่มสตรีที่มาเย็บจักรได้แยกย้ายกันออก 
ไปหมด เหลือนางดาวเรืองซ่ึงเป็นประธานกลุ่มอยู่คนเดียวจึงต้องเลิกทำ นางดาวเรืองเล่าให้ฟังว่า 
’’ที่เลิกไปเพราะมีปัญหาเริ่องคนซึ่งคุมกันไม่ได้ ประธานตรวจรับงานบอกให้แก้ก็ไม่แก้ พอส่งไปก็ 
ตีกลับ คนมาเย็บจักรนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มา พอรับงานโหลราคาถูกก็บอกว่าไม่ได้อะไร พอ 
รับงานโรงงานก็แมือไม่ดีพอ” รองปลัด อบต.ได้ให้ข้อมูลว่า “ การรวมกลุ่มประชาซนยังไม่ประลบ 
ผลสำเร็จเพราะคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม,คำนึงถึงกลุ่ม แตกแยกกันเพราะผลประโยชน์”
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ในด้านการควบคุมดูแล รองปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ในระยะแรก 
ที่เริ่มมีการลัดตั้งกลุ่ม รองปลัดอบต.และกรรมการบริหารอบต.เช้ามาดูบ้างเป็นครั้งคราว แต่ใน 
ช่วงหลังไม่ค่อยได้เช้ามาดู ให้ทางกลุ่มบริหารงานและแก้ปัญหากันเอง

(4) ตลาดนัดวิชาชิ!พเคล่ือนท่ี

อบต. คลองบัว มีโครงการตลาดนัดวิชาชีพเคล่ือนท่ี โดยมีเป้าหมายลัด 
ทุก หมู่บ้านละ  ๆ 1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง ในวันงานมีการลัดกิจกรรมเหมือนกันทุกคร้ัง กิจกรรมท่ีลัดมี 
หลายประ๓ ท เช่น การอบรมวิชาชีพต่าง  ๆ หน่วยบริการสุขภาพรับตรวจสุขภาพฟรี แจกเอกสาร 
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและแจกยาสามัญประจำบ้าน มีหน่วยบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งให้บริการตัดผมฟรี และเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัย 
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก (ประมาณ 100 คน) จากการสอบถามประชาซน 
ที่มาร่วมงานถึงสาเหตุที่คนมาร่วมงานไม่มาก ได้รับคำตอบว่า เป็นเพราะคนไม1ค่อยรู้ว่ามีการ 
ลัดงานท่ีน่ี

กิจกรรมอบรมวิชาชีพท่ีลัดมีหลายประเภท เช่น ทำกระดาษสมุนไพรกันมด 
มาลัยชาววัง ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ เพ้นท์กระจก พิมเสนนำ กรอบรูปวิทยาศาสตร์ ขนมสาคู

 ̂ , A d o  1 ะบ |« î/ไล้หมู ไวน์ และตัดผม เป็นต้น ซึงมีคนสนใจดูตามจุดต่างๆ ไม่มากทังทีอยู่ในย่านชุมชนการอบรมเน้น 
การสาธิตและแสดงผลผลิตมากกว่าการให้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมท่ีได้รับความสนใจค่อนช้างมาก 
คือ การบริการตัดผมฟรี

2) บทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

2.1) การมีส่วนร่วมของ อบต. คลองบัวในการจัดการศึกษาในระบบ

อบต. คลองบัวมีบทบาทในการมีส่วนร่วมลัดการศึกษาในระบบโดยเช้าไปมี 
ส่วนร่วมในการลัดการศึกษาของโรงเรียนในลังกัด สปช. ท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท้ัง 2 โรง ได้แก่ โรงเรียน 
วัดราชประสงค์และโรงเรียนวัดเขตตาราม ดังน้ี

2.1.1) การมีส่วนร่วม : อบต. คลองบัวกับโรงเรียนราชประสงค ์
โรงเรียนราชประสงค์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ของตำบลคลองบัว เป็นโรงเรียน 

ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม 
ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 รับเด็ก 
4-5 ปี มีนักเรียน ทั้งหมด 695 คน เป็นเด็กพิเศษ 16 คน และมีครู 21 คน (ครูตามเกณฑ์ 
ก.ค. เท่ากับ 35 คน ขาดครู 14 คน)

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันเพิ่งย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อกลาง 
เดือนพฤศจิกายน 2544 มีผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ซึ่งปฏิบัติราชการอยู่ในโรงเรียนนีมา
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เป็นระยะเวลา 24 ปีและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้ ในระยะ 4 ปีแรกที่มีการจัดตั้ง อบต. ซ่ึง 
บริหารงานโดยสมาซิก อบต. ชุดแรกน้ัน จากการบอกเล่าของคนในพ้ืนท่ี อบต. แทบจะไม่มีบทบาท 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ สมาชิกสภา อบต. เข้ามาร่วม 
เป็นกรรมการโรงเรียนเท่านั้น แต่ไม,ได้แสดงบทบาทในการให้ความเห็นและคำปรึกษาในฐานะ 
กรรมการโรงเรียนเท่าใดนัก ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเล่าว่า อบต. ไม่ได้ให้งบประมาณสนับลนุนโรงเรียน 
เพราะ อบต. ให้ความสำคัญกับการก่อสร้าง ดังน้ันจึงทุ่มงบประมาณของ อบต. ไปที่การก่อสร้าง

อบต. คลองนัว เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการมีล่วนร่วมจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมากขึ้น ต้ังแต่กลางปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. สมัย 
ท่ี 2 ทำให้มีการเปล่ียนสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหาร อบต. ใหม่ ในทัศนะของผู้บริหาร และ 
ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า สมาชิกสภาชุดปัจจุบัน ล่วนใหญ่ฌ็นความสำคัญของการศึกษา 
เพราะให้การสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนและ อบต. คลองนัว เป็นไปด้วยตี ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับ อบต. ลามารถดึง อบต. เข้ามามีล่วนร่วมสนับลนุนโรงเรียน

วิธีการหรือลักษณะการมีส่วนร่วม

อบต. คลองนัว มีล่วนร่วมจัดการศึกษากับโรงเรียน คือ ร่วมเป็น 
กรรมการสถานศึกษา และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ดังน้ี

(1) บทบาทของ อบต.: การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนได้ทาบทามสมาชิกสภา อบต. และรองปลัด อบต. ให้สมัคร 
เป็นกรรมการโรงเรียน โดยเลือกทาบทามเฉพาะสมาชิก อบต. ที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลเข้ามาเป็น
กรรมการ เพราะเห็นว่าเป็นผู้ท่ีสามารถให้การสนับลนุนโรงเรียนได้ โดยได้ทาบทามให้เข้ามา
สมัคร จำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 15 คน หรือประมาณ 1 
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีผู้แทนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาได้เพียง 2 คน แต่โรงเรียนได้เชิญสมาชิก 
อบต. เข้าร่วมเป็นกรรมการโรงเรียนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าด้วย ทำให้โรงเรียนสามารถ 
มีกรรมการโรงเรียนที่มาจาก อบต. ได้มากถึง 6 คน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้แต่งตั้งสมาชิกฝ่ายค้านเป็น
กรรมการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ได้ดึงฝ่ายค้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้ขอความช่วยเหลือ 
จากสมาชิกฝ่ายค้านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้เสนอ 
ความต้องการผ่านทางสมาชิกฝ่ายค้านคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนให้ช่วยประสานงานกับ 
ทีมฝ่ายค้านในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับ อบต.
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ท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โรงเรียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนได้เล่าให้ฟังว่า 
“ โรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง จะทำอะไรต้องไม่โฉ่งฉาง เพราะไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะขึ้นมาเป็นฝ่าย 
รัฐบาลเมื่อไหร่ ”

ประธานกรรมการบรีหาร อบต. ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ 
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก อบต. ส่วน'ใหญ่มาร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษาเกือบ 
ทุกคร้ัง และได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ ตังน้ี

(1.1) การกำหนดนโยบายและการจดทำแผนงาน / โครงการ
อบต. มีล่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแผนงาน / โครงการของโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 
สถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน และการจัดทำแผนปฎิบ้ติการประจำปี โดย 
โรงเรียนได้แต่งทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
จัดทำแผน

(1.2) การจัดทำหล้กสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อบต. ยังไม่ได้เข้ามามีล่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เพราะในช่วงท่ีผ่านมา โรงเรียนยังไม่ได้มีการ 
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงเรียนได้เริ่มจัดทำหลักสูตรท้องถ่ินโดยคณะครู 
เป็นผู้จัดทำ แต่ยังไม่ได้เชิญ อบต. เข้ามามีล่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรตังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
หลังจากท่ีโรงเรียนจัดทำหลักสูตรเสร็จ โรงเรียนจะเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น อบต. ไม่ได้เข้ามามีส,วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง แต่ได้มีส่วนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะที่เป็น 
กรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้ร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรองที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้เสนอ 
โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การ,ฃอรับบรี'จาคเงิน'จากผู้'ปกครอง กรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก อบต. ส่วนใหญ่เห็นชอบและ 
ได้เสนอแนะเพิ่มเติม เช่น โรงเรียนควรใช้การจัดการลอนคอมพิวเตอร์เป็นจุดขาย ซึ่งอาจเป็ด 
สอนบุคคลภายนอกในวันเสาร์- อาทิตย์ เป็นต้น

(1.3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษา และ 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โรงเรียนและผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ อบต. ใน 
ฐานะที่ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา จึงสามารถติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากการ 
รายงานของโรงเรียนได้ในเรื่องนี้ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ ประธานกรรมการ 
บริหาร อบต. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาไดให้ความสนใจในเรื่องนี้ ได้1ขอดูผลการ
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เรียนของนักเรียน และมีการเสนอแนะให้โรงเรียนปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์
เพราะเห็นว่าผลการเรียนของนักเรียนย้งอยู่ในเกณฑ์ตํ่า"

(2) บทบาทของ อบต.: การสนับสนุนทรัพยากร

อบต. ได้มีบทบาทในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก อบต. โรงเรียน 
เป็นผู้เสนอความต้องการมายัง อบต. โดยผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ใช่วิธีการ 
พูดคุยกับประธานกรรมการบริหาร อบต. อย่างไม่เป็นทางการ และเมื่อประธานกรรมการบริหาร 
เห็นด้วยและให้การตอบรับแล้วโรงเรียนจึงจะเสนอเป็นโครงการไปยัง อบต.

ในช่วงปีงบประมาณ 2543 -  2544 อบต. คลองนัวได้ให้การ 
สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ดังน้ี

(2.1) ด้านสิงก่อสร้าง ไต้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงอาคารลาน 
จอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงห้องนํ้าโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 314,728 บาท 
โดย อบต. เป็นผู้ทำสัญญาจ้างและรับผิดชอบ ดูแลการก่อสร้างเองท้ังหมด

(2.2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
แก,โรงเรียนไปดำเนินการจัดรื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา จำนวนเงิน 85,099 บาท

(2.3) ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน ให้การสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนที่นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรให้เพิ่มเติมจากส่วนที่ได้รับ 
จากกรมอนามัยยังไม่เพียงพอ เป็นจำนวนเงิน 39,600 บาท

นอกจาก อบต. จะให้การสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โดยใช่งบของ 
อบต. เองแล้ว ในปีงบประมาณ 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหาร 
เสรีม (นม) และอาหารกลางวันให้ อบต. เพื่อจัดรื้ออาหารเสริม (นม) และจัดซื้อ/จัดจ้างทำอาหาร 
กลางวันให้แก่โรงเรียน โดยจัดอาหารเสรีม (นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ 
ประถมศึกษาชั้น ป.1-4 ทุกคน ส่วนอาหารกลางวันจัดให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ 
ระดับประถมศึกษา ในการจัดรื้ออาหารเสริม (นม) อบต. ได้ดำเนินการจัดรื้อโดยวิธีการพิเศษ 
ซึ่งไต้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการจัดจ้างโดยวิธี 
การพิเศษ และกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการท้ัง 2 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนจาก อบต. โรงเรียน 
และผู้แทนชุมชน ลำหรับอาหารกลางวันนั้น อบต. ได้ดำเนินการโดยใช่วิธีการจัดจ้างเอกชนทำ 
อาหารกลางวัน ในราคาคนละ 6 บาทต่อวัน

(2.4) ’ ด้านบุคลากร ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในการ 
จ้างบุคลากร (ลูกจ้างช้ัวคราว) เพื่อช่วยสอนและทำงานธุรการ โดยให้โรงเรียนเสนอความต้องการ 
ไปยัง อบต. โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาบุคลากรเอง ในปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้รับ
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งบประมาณสนับสนุนจาก อบต. เพื่อเป็นค่าจ้างครู 2 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม -  กันยายน 
2544 เป็นจำนวนเงิน 16,400 บาท โดยโรงเรียนได้จ้างครูวุฒิปริญญาตรี ให้อัตราเงินเดือนตํ่า 
กว่าวุฒิ โดยให้เดือนละ 4,100 บาท ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ 
ยังได้ให้การสนับลนุนงบประมาณแก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นจำนวน 20,000 บาท ซ่ึง 
โรงเรียนได้นำไปใช้ในการส่งครูไปดูงานที่โรงเรียนดีเด่น

(2.5) ด้านทุนการสืกษา ให้การสนับสนุนทุนการดืกษาแก่นักเรียน 
ปีละ 40 ทุน  ๆละ 500 บาท เป็นจำนวนเงินปีละ 20,000 บาท

(2.6) ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา งานวันเด็ก วันแม่แห่งชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ โดยให้การสนับลนุนทั้งในรูปที่เป็นเงินรางวัล อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ รวมท้ัง 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน ยาเสพติด ซึ่งไม่ได้จัดงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง 
แต่ได้จัดสรรผ่านไปยังสำนักงานการประถมดีกษาอำเภอเพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน

สำหรับในปีงบประมาณ 2545 อบต. ได้ให้การสนับสนุนค่าจ้างครูเพ่ิม 
เป็น 3 คนเป็นเวลา 12 เดือน ตลอดปีงบประมาณ2545 โรงเรียนได้จ้างครูวุฒิปริญญาตรีโดย 
ให้อัตราเงินเดือน 4,100บาท เป็นจำนวนเงิน 147,600 บาท ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดครู 
อันเนื่องมาจากครูลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ การให้ทุนการสืกษาแก่นักเรียน 40 ทุน เป็น 
จำนวนเงิน 20,000 บาท การสนับสนุนด้านการกีฬาและลูกเสือ 50,000 บาท การปรับปรุง 
ห้องประชุมและต่อเติมโรงอาหาร นอกจากน้ี อบต. จะสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 
เพ่ิมข้ึนอีก 30 วันในช่วงปิดเทอม ส่วนในปีงบประมาณ 2546 โรงเรียนจะของบประมาณจาก 
อบต. เพื่อจ้างครูวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเป็น 4 คน โดยจะขออัตราเงินเดือน 6,300 บาท ตาม 
วุฒิการดีกษา

2.1.2) การมีส่วนร่วม:อบต. คลองบัวกับโรงเรียนวัดเขตตาราม

โรงเรียนวัดเขตตาราม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของ
ตำบลคลองบัว เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมดีกษาแห่งชาติ เปิดสอน 
ระดับก่อนประถมดีกษา ประถมดีกษาและมัธยมดีกษาตอนต้น โดยในระดับก่อนประถมดีกษา 
เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 รับเด็กอายุ 4-5 ปี มีนักเรียนท้ังหมด 2,245 คน และมีครู 74 คน 
(ครูตามเกณฑ์ ก.ค.เท ่าก ับ96 คน ขาดครู 22 คน)

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนน้ีมาแล้ว 4 ปี 
และมีผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 3 คน ในจำนวนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนนี้ มีอยู่ 1 คนที่ปฏิบัติงาน 
อยู่ในโรงเรียนนี้มานานถึง 30 ปี
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ในระยะ 4 ปีแรก (กรกฎาคม 2538 - กรกฎาคม 2542) ท่ี อบต. ชุดแรก 
บริหารงาน ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนน้อยกว่า •อบต. ชุดปัจจุบันมาก โดยช่วยทำท่อประปา 
บาดาล ร่วมเป็นกรรมการสถานดีกษา และร่วมในการจัดทำร่างธรรมนูญโรงเรียน แต่ยังไม่ได้มี 
บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ 
โรงเรียน จะมีก็แต่เพียงให้ข้อเสนอแนะเรื่องการก่อสร้าง

อบต. เริ่มเข้ามามีบทบาทในทารมีส่วนร่วมจัดการดีกษาของโรงเรียน 
มากขึ้นตั้งแต่กลางปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. สมัยท่ี 2 ทำให้ 
มีการเปลี่ยนสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหาร อบต. ใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
การท่ี อบต. เข้ามาสนับสนุนโรงเรียน ส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็นฝ่ายที่ฃอความช่วยเหลือจาก
อบต. เพื่อให้การสนับสนูนงบประมาณ วัสดุ ครุ'กัณฑ์แก่'โรงเรียน โดยขอความช่วยเหลืออย่าง 
ไม่เป็นทางการด้วยวาจากับประธานกรรมการบริหาร อบต. อย่างไรก็ตามในบางคร้ังอบต. ก็เป็นฝ่ายท่ี 
เสนอให้ความช่วยเหลือโรงเรียนก่อน

โรงเรียน กับ อบต. จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โรงเรียนยกย่องและ 
ให้เกียรติประธานกรรมการบริหาร อบต. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานดีกษาของโรงเรียน โดย 
เชิญเป็นประธานจัดงานของโรงเรียน เช่น เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาติ และประธานฝ่าย 
ฆราวาสในงานทำบุญฉลองครบรอบ 80 ปี ของโรงเรียน เป็นต้น ส่วนประธานกรรมการบริหาร 
อบต. ก็ได้ให้การสนับสนูนทรัพยากรแก่โรงเรียนเช่นกัน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือ 
อบต. บ้างเช่นกัน เช่น การส่งบรรณารักษ์ไปช่วยจัดห้องสมุดให้ อบต. การส่งนักเรียนไปพัฒนา 
ลำคลอง และร่วมแช่งขันกีฬาที่ อบต. จัด

ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการหรือลักษณะการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการ 
จัดการสืกษาของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี

วิธีการหรือลักษณะการมีส่วนร่วม

อบต. คลองบัวมีส่วนร่วมในการจัดการดีกษากับโรงเรียน แบ่งได้ 2 
วิธีการหรือลักษณะ คือ ร่วมเป็นกรรมการสถานดีกษา และสนับสนูนทรัพยากรแก่โรงเรียน ดังน้ี

(1) บทบาทของ อบต.: การร่วมเป็นกรรมการสถานสิกษา

โรงเรียนได้ทาบทามสมาชิกสภา อบต. เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดราชประสงค์ 
โดยทาบทามเฉพาะสมาชิก อบต. ที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลเข้ามาสมัครเป็นกรรมการโรงเรียน เพราะ 
เห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับสนูนโรงเรียนได้ มีสมาชิกสภา อบต. เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
สถานดีกษา จำนวน 5 คน โดยเชิญในฐานะผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็น 
กรรมการสถานดีกษา เพียง 2 คน และเชิญสมาชิก อบต. เข้าร่วมเป็นกรรมการโรงเรียน
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ในฐานะผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนศึษย์เก่าด้วย ทำให้โรงเรียนสามารถมีกรรมการโรงเรียนท่ีมา 
จาก อบต. ได้มากถึง 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาได้เลือกประธานกรรมการบริหาร อบต. 
เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. ที่เป็นฝ่ายค้าน ซ่ึง 
เป็นศึษย์เก่าของโรงเรียนได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเอง แต่ก็มีบางครั้งที่โรงเรียนขอ
ความช่วยเหลือจากสมาชิกฝ่ายค้านดังกล่าว ในฐานะที่เป็นกรรมการสถานศึกษา อบต. ได้เข้ามา 
มีบทบาทท้ังในด้านการให้ความเห็นและคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี

(1.1) การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน / โครงการ
อบต. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแผนงาน/ โครงการของโรงเรียนในฐานะที่ 
เป็นกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฎิป้ติการ ประจำปี 2544 ใน 
เรื่องนี้ประธานกรรมการบริหาร อบต. ได้ให้ข้อเสนอว่า ควรนำโครงการย่อยๆ มารวมเป็นโครงการ 
ใหญ่ แล้วแยกเป็นงานย่อย โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ นอกจากน้ี สมาชิกสภา อบต. ยังได้ 
มีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน โดยโรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งรวมถึง
สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างธรรมนูญโรงเรียนก่อนนำเสนอที่ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(1.2) การจัดทำหจักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
อบต. ยังไม,ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดราชประสงค์ เพราะ 
ในช่วงที่ผ่านมา โรงเรียนยังไม่ได้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนนั้น อบต. ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง แต่ได้มีส่วนร่วม 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นกรรมการ 
สถานศึกษา ซึ่งได้ร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
โรงเรียน เช่น เสนอให้เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร เสนอให้โรงเรียนจัดซ้ือ 
โทรทัศน์เพื่อช่วยให้ครูสอนคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น รวมไปถึงเรื่องการจัดซื้อวัสดุและส่ือการเรียน 
การสอนคอมพิวเตอร์

(1.3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและ 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อบต. ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ในฐานะที่ 
ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการประจำปี 
ของนักเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบ้ติงานซึ่งได้สรุป 
ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการว่าได้ดำเนินการแล้วหรือยังและประสบผลสำเร็จหรือไม่

(2) บทบาทของ อบต.: การให้การสนับสนุนทรัพยากร

อบต. มีบทบาทในการให้การสนับสนูนทรัพยากรแก่โรงเรียน โดยการ 
สนับสนูนทั้งในเรื่องสิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การจ้างครู ทุนการศึกษา อาหารเสริม
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(นม) รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้เสนอความต้องการในเรื่อง 
ดังกล่าวกับ อบต. ซึ่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนได้ไช้วิธีการพูดคุยกับประธานกรรมการ 
บริหาร อบต. อย่างไม่เป็นทางการในการเสนอความต้องการของโรงเรียนก่อน เช่นเดียวกับโรงเรียน 
วัดราชประสงค์ อย่างไรก็ตามก็มีบางเรื่องที่ อบต. เป็นผู้เสนอความช่วยเหลือแก่โรงเรียน เช่น 
การปรับปรุงห้องนํ้า ทำถนนหน้าโรงเรียนและทำคูระบายนี้า การอนุญาตให้โรงเรียนใช้ห้อง
ประชุมของ อบต. จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนห้องประชุม

ในช่วงปีงบประมาณ 2543 -  2544 อบต. คลองบัว สนับลนุน 
ทรัพยากรแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ดังน้ี

(2.1) ด้านสิงก่อสร้าง อบต. คดองบัว ได้จัดสรรงบประมาณในการ 
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีของโรงเรียน ได้แก่ ปรับปรุงถนนและสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียน 
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ลานจอดรถ สร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ทาสีร้ัว และห้องนํ้าโรงเรียน 
เป็นจำนวนเงิน 2,228,400บาท โดย อบต. คลองบัว เป็นผู้ทำสัญญาจ้างและรับผิดชอบดูแล 
การก่อสร้างเองท้ังหมด

(2.2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ อบต. คลองบัวได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก,โรงเรียนในด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์การดีกษาและการกีฬา ได้แก่ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์กีฬา และชุดกีฬา โดยให้เงินอุดหนุนให้โรงเรียนไปดำเนินการจัดซ้ือเอง เป็น 
จำนวนเงิน 14,480 บาท

(2.3) ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน อบต. คลองบัวได้ 
ให้การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนที่นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรให้เพิ่มเติม 
ในล่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัย เนื่องจากล่วนที่ได้รับจากกรมอนามัยยังไม่เพียงพอ

(2.4) ด้านบุคลากร ในปงีบประมาณ 2544 โรงเรียนยังไม่ได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู แต่โรงเรียนได้เตรียมทำเรื่องเสนอ อบต. ให้สนับสนุน 
งบประมาณในการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กระดับอนุบาล วุฒิการดีกษาระดับ ปวช. อัตราเงินเดือน
4,700 บาท จำนวน 4 อัตรา ในปีงบประมาณ 2545 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2544 ท้ังนี้ 
เนื่องจากโรงเรียนมีปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนขาดครู2 2 คน

(2.5) ด้านทุนการศึกษา อบต. คลองบัว สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ 
นักเรียนปีละ 40 ทุน  ๆ ละ 500 บาท เป็นจำนวนเงินปีละ 20,000 นาท

(2.6) ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อบต. คลองบัว สนับสนุน
งบประมาณแก'โรงเรียนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับโรงเรียนวัด
ราชประสงค์ สำหรับในปีงบประมาณ 2545 อบต. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัด
เขตตาราม ในการปรับปรุงห้องน้ํา เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท โดย อบต. เป็นผู้ดำเนินการเอง
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ท้ังหมด จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เคร่ือง และโต๊ะโรงอาหารเป็นจำนวนเงิน 130,000บาท โดย 
ไห้เงินอุดหนุนและโรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อเอง ค่าจ้างครู 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตรา 
เงินเดือน 4,700 บาท (11 เดือน) เป็นจำนวนเงิน 103,400 บาท โดยให้โรงรียนเป็นผู้ดำเนินการ 
จัดหาบุคลากรเอง อุดหนุนการแข่งขันกีฬา เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท สนับสนุนทุนการสืกษๆ 
แก่นักเรียน 4 0 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000บาท นอกจากนี้อบต. คลองบัว ยังจะสนับสนุนค่า
อาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 30 วันในช่วงปิดเทอม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน 
วันเด็กของโรงเรียนโดยจัดหาเครื่องเขียนให้เด็ก และยังได้ช่วยหาแหล่งทรัพยากรให้แก่โรงเรียน
ด้วยโดยประสานกับองค์การบริหารล่วนจังหวัดให้จัดชื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 20 เคร่ือง

2.2) การมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการศึกษานอกระบบและการ 
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

นอกจากการมีล่วนร่วมของ อบต. กับสาธารณสุขจังหวัดในการจัดการอบรม เร่ือง 
ส่ิงแวดล้อม ในเขตพ้ืนท่ี อบต. คลองบัว ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (คบอ.) ซึ่งตั้งอยู่ 
ท่ีหมู่ 2 ในบริเวณวัดเขตตาราม อบต. คลองบัว เข้าไปมีล่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ คบอ. 
โดยมีล่วนร่วมในการจัดศูนย์การเรียนชุมซน (ศรช.) ซึ่งจัดการศึกษานอกโรงเรียนลายสามัญและ 
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบห้องสมุด โดย อบต. คลองบัว ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ คบอ. 
ในฐานะเป็นกรรมการและให้การสนับสนุนทรัพยากร ดังน้ี

(1) บทบาทของ อบต.: ร่วมเป็นกรรมการ

ลืบเน่ืองมาจากการท่ีกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้มีการจัดต้ัง 
ศรช. ในทุกตำบล คบอ. จึงได้ประสานงานกับ อบต. คลองบัวในการจัดต้ัง ศรซ. และทางจังหวัด 
เห็นว่า อบต. คลองบัวมีความพร้อมในการจัด ศรช. ท้ังด้านสถานท่ี บุคลากร และล่ือต่างๆ จึงได้ 
เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และได้รับอนุมัติประกาศ 
จัดตั้งเมื่อ วันท่ี 5 มิถุนายน 2543 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนองค์การ 
บริหารส่วนตำบลคลองบัว เม่ือวันท่ี 21 กรกฏาคม 2543 ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน 
ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ศรช. การดำเนินงานอยู่ 
ในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยสมาซิกสภาทุกคนเป็นกรรมการ ซ่ึง 
มีทั้งหมด 8 คน พนักงานส่วนตำบลอีก 2 คน โดยมีประธานกรรมการบริหาร อบต. เป็น 
ประธานกรรมการ ศรช. แต่หลังจากจัดต้ัง ศรซ. แล้วเสร็จ ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ อบต จึง 
ยังไม,ได้เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว จากการสอบถามครูอาสาพบว่า " มีการเสนอเรื่องให้ประธานจัด 
ประชุม แต่ประธานยังเงียบอยู่จึงรอให้ประธานเรียกประชุม "
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ด้วยเหตุนี้ ศบอ. จึงเข้ามารับผิดชอบงาน ใน สรช. ตั้งแต่การจัดหาครู 
รับสมัครนักศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การเปิดสอนการ 
ศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 กลุ่มๆ ละ 
30 -  35 คน และจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การจัดห้องสมุด แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ 
ห้องสมุดและการสังเกต พบว่า มีผู้มาใช้บริการน้อย วันละประมาณ 5 คน

(2) บทบาทของ อบต.: การให้การสนับสนุนทรัพยากร

อบต. คลองมัว ได้มีบทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัด ศรซ. 
โดยในระยะเริ่มแรกที่จัดตั้ง อบต. คลองมัว ให้ใช้สถานที่ของ อบต. เป็นท่ีทำการของ ศรซ. ซ่ึงได้จัด 
เป็นห้องสมุดเพ่ือให้บริการแก่ประซาซน และจัดหาช้ันและตู้หนังสือให้ ศรซ. สำหรับปีงบประมาณ 
2545 อบต. คลองมัวจะให้การสนับสนุนวัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์สำนักงานให้ 
แก่ ศรช. เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท

นอกจากสนับสนุน ศรซ. แล้ว อบต. คลองมัว ยังให้การสนับลนุนงบ 
ประมาณแก่ ศบอ. ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมโครงการชุมซนน่าอยู่ 
เป็นต้น และให้ใช้ห้องประชุมของ อบต. เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ 
อบต. คลองมัว ยังได้มีสํวนร่วมยับ ศบอ. ในการพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีของ ศบอ. 
โดย ศบอ. เชิญปสัด อบต. มาร่วมพิจารณาและในขณะเดียวกัน ศบอ. ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัด 
ตลาดนัดวิชาชีพเคล่ือนท่ีของ อบต. โดยจัดหาวิทยากรให้

2.2 ความคาดหนังในบทบาทของ อบต. คลองนัว ในการจัดการศึกษาและการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จากการสัมภาษณ์อบต. ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. 
ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้อำนวยการ ศบอ. ท่ี 
อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. พบว่า อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวังในบทบาทของ อบต. 
ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังน้ี

1) ความคาดหนังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาตามความเห็น 
ของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

1.1) ระดับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาในระบบ อบต. เห็นว่า อบต. ยังไม่ควรจัดการศึกษาในระบบ 
ท้ังในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) และระดับท่ีสูงกว่า เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบัน อบต. 
ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา สมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่ยังมีวุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบกับ อบต.มีภารกิจหลายด้าน ทำให้ไม่พร้อมที่จะจัดการ
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ศึกษาในระบบ เพราะอาจทำให้คุณภาพการศึกษาตํ่าลง ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า อบต. 
ควรจัดการศึกษาระดับทอนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) เน่ืองจากเห็นว่า อบต. มีงบประมาณ 
เพียงพอที่จะจัดการศึกษาระดับนี้ และเห็นว่าหาก อบต. จัดการศึกษาชั้น อนุบาล จะช่วยแบ่งเบา 
ภาระของโรงเรียนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ซึ่งโรงเรียนกำลังประสบปัญหาอยู่ได้

การศึกษานอกระบบ อบต. เห็นว่า อบต. ควรจัดการศึกษานอกระบบสาย 
สามัญระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดการศึกษานอกระบบสาย 
อาชีพ โดยจัดอบรมวิชาชีพ ส่วนการศึกษานอกระบบสายสามัญ อบต. ควรร่วมกับ ศบอ. มากกว่า 
จัดเอง ส่วนผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับ อบต. ว่า อบต. ควรจัดการศึกษานอก 
ระบบสายสามัญ ในระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยเห็นว่า อบต. มี 
ความพร้อมในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่าการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล

สำหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าอบต.ควรจัดที่อ่านหนังลือ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

1.2) เร่ืองพ่ี อบต. ควรดำเนินการในการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรดำเนิน 
การทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยงานวิชาการ 
ควรดำเนินการในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานบุคลากรควรดำเนินการจัดหา 
บุคลากร พัฒนาบุคลากร กำกับดูแลการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยของบุคลากร งาน 
งบประมาณ ควรดำเนินการจัดหางบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
ควรดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดทำแผน ดูแลรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมของสถาน 
ศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ประซาซนเห็นความสำคัญของ 
การศึกษาและส่งเด็กเข้ารับการศึกษา แกํใขปัญหานักเรียน

อย่างไรก็ตาม ท้ัง อบต. และผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้องกันว่าหาก อบต. 
จะจัดการศึกษาในระบบ อบต. จำเป็นจะต้องมีส่วนงานการศึกษา เพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้าน 
การศึกษา โดย อบต. มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการควรจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
ด้านวิชาการแก่ อบต. ส่วนผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า การมีส่วนงานด้านการศึกษาในโครงสร้าง 
องค์การของ อบต. จะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนงาน 
ดังกล่าวจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประลบการณ์ด้านการศึกษา เพื่อรับผิดชอบ 
งานด้านการศึกษาโดยตรง และควรมีคณะกรรมการการศึกษาของ อบต. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 
ของประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการ 
ศึกษาของ อบต. ซึ่งจะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
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2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการสิกษาตาม 
ความเห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

2.1) วิธีการ/ลักษณะการมีส่วนร่วม

ท้ัง อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า วิธีการ / ลักษณะ 
ท่ี อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สนับลนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมเป็น 
กรรมการสถานคืกษา ให้ความเห็น / คำป,รกษา และร่วมกิจกรรมท่ีสถานคืกษาจัด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณ

2.2) ระดับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา

ในส่วนของการศึกษาในระบบ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็น
สอดคล้องกันว่า อบต. ควรมี'ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมคืกษาถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษานอกระบบลายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษา
นอกระบบสายอาชีพ โดยจัดอบรมวิชาชีพ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม และในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัย เห็นว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่ที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

2.3) เร่ืองท่ีมีส่วนร่วม

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหาร 
ท่ัวไป โดยงานวิชาการ ควรดำเนินการในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการลอน ติดตาม
ประเมินผลและตรวจลอบคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน งานบุคลากร ควรดำเนินการจัดหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร กำกับดูแล 
การปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยของบุคลากร งานงบประมาณ ควรดำเนินการจัดหา 
งบประมาณและควบคุมการให้งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ควรดำเนินการกำหนดนโยบาย 
และจัดทำแผน ดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเด็กเข้ารับการศึกษา แกไขปัญหานักเรียน

การที่ อบต. เห็นว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเรื่องดังกล่าว 
เนื่องจากเห็นว่า อบต. คลองบัว มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารของ อบต. เห็น 
ความสำคัญของการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรกษา ให้ความเห็นและข้อ
เสนอแนะทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้
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2.3 ความพร้อมของ อบต. ในการดัดการศึกษาและการมึส่วนร่วมในการดัดการ 

ศึกษาของ อบต.

1) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา

จากการส้มภาษณ อบต. ซ่ึงได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร อบต. สมาชิกสภา 
อบต. ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้อำนวยการ 
ศบอ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. พบว่า อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า อบต. มีความพร้อมใน 
การจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังน้ี

1.1) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษาตามความเห็นของ อบต. 
และผู้บริหารสถานศึกษา

ความพร้อม
1.1.1) ระดับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษาที่ อบต. มี

ในส่วนการจัดการศึกษาในระบบ อบต. ส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบัน อบต. 
ยังไม'มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) และ 
ระดับที่สูงกว่า เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบัน อบต. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความลามารถด้านการ 
ศึกษา สมาชิกสภา อบต. ส,วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบ 
กับ อบต.มีภารกิจหลายด้าน ทำให้ไม่พร้อมท่ีจะจัดการศึกษาในระบบ เพราะอาจทำให้คุณภาพ 
การศึกษาตํ่าลง และเห็นว่า ในปี 2549 อบต. น่าจะพร้อมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาและประถมศึกษา หากมีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ อบต. ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา 
เห็นว่า ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) เน่ืองจาก 
เห็นว่า อบต. มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการศึกษาระดับนี้ และเห็นว่า ในปี 2549 อบต. น่าจะ 
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หากมีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ อบต.

สำหรับการศึกษานอกระบบ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็น 
สอดคล้องว่า ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบลายสามัญระดับก่อน 
ประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ โดยจัดอบรม 
วิชาชีพโดยเห็นว่า อบต. มีความพร้อมในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่าการจัดการศึกษา 
ขั้นอนุบาล และในส่วนของการจัดการศึกษาตามอัธยาดัย มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน 
อบต. มีความพร้อมในการจัดที่อ่านหนังลือ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

1.1.2) เร่ืองท่ี อบต. พร้อมท่ีจะดำเนินการในการดัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน 
อบต. ยังไม,พร้อมดำเนินการทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และ
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งานบริหารทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานวิชาการ เนื่องจากยังไม่มีส่วนงานด้าน 
การศึกษา และเห็นว่า อบต. จะมีความพร้อมในการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน เม่ือ อบต. มีส่วนงาน 
ด้านการศึกษา

1.2) ความพร้อมของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามความ 
เห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

1.2.1) วิธีการ/ลักษณะการมีส่วนร่วม

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า วิธี•การ / 
ลักษณะ ท่ี อบต. พร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็น / คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณ

1.2.2) ระลับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา

ในส่วนของการศึกษาในระบบ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็น 
สอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเห็นว่าในปี 2549 อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนจัด 
การศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของการศึกษาตาม
อัธยาศัย เห็นว่า อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ 
ที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนชุมชน และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

1.2.3) เร่ืองทื่มีส่วนร่วม

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นลอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน 
อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งาน 
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในงานงบประมาณ ซึ่งเป็น 
งานที่เกี่ยวกับการจัดหางบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณมากกว่างานวิชาการ ซึ่งเป็น 
งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการลอน เน่ืองจากเห็นว่า อบต. มีงบประมาณเพียงพอ 
ที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า อบต. 
มีความพร้อมเนื่องจาก ผู้บริหารของ อบต. เห็นความสำคัญของการศึกษาและพร้อมที่จะสนับสนุน 
การศึกษา
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2.4 เปรียบเทึยบบทนาทท่ีปฏิน้ติจริง บทบาทท่ีคาดหวัง และความพร้อมของ อบต.

1) การจัดการศึกษา

ตารางท่ี 18 ระดับ, ประ๓ ท และ รูปแบบการจัดการศึกษา และเร่ืองท่ีดำเนินการในการจัดการศึกษา

บทบาทท่ีปฏิบติ'จริง บทบาทท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของอบต.

ระ ด ับ /ป ร ะ เภ ท /ร ูป แ บ บ ก า ร จ ัด อบต.และผู้บรีหารสถานศึกษา อบต.และผู้บริหารสถานศึกษา
ก ารศ ึก ษ า คาดหวังว่า เห็นว่า
1. การ'จัดการศึกษ'านอกระบบ 1. ควรจัดการศึกษานอกระบบ 1.ปัจจุบันอบต.มีความพร้อมใน
สายสามัญ ระดับก่อนประถม สายสามัญ ระดับก่อนประถม การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
ศึกษา ศึกษาในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ควรจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดอบรมวิชา
2. การจัดการศึกษานอก โดยจัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ชีพ
ระบบสายอาชีพ ศูนย์กีฬา / ลานกีฬา 2. ปัจจุบัน อบต. พร้อมจัดการศึกษา

-การ'รกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ การ ตามอัธยาศัย ในรูปแบบของ ท่ีอ่าน
รกอาชีพช่างดัดผมชาย การจัดรก ผู้บรีหารสถานศึกษาคาดหวัง หนังสือ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา/ลาน
อบรมวิชาชีพกลุ่มอาชีพสตรี ตลาด ต่างจาก อบต. โดยเห็นว่า ควรจัด กีฬา
นัดวิชาชีพเคลื่อนที่ . การศึกษาในระบบ ระดับก่อน

ประถมศึกษาในรใ J แบบของโรงเรียน อบต. เห็นว่า ปัจจุบัน อบต.

ที่เปิดสอนชั้นอนุบาล ในขณะท่ี ยังไม่พร้อมในการจัดการศึกษาใน 
ระบบระดับอนุบาล และระดับที่สูง 
กว่า ขณะที่ผู้บรีหารสถานศึกษา 
เห็นว่า ปัจจุบัน อบต.พร้อมจัดการ 
ศึกษาในระดับอนุบาล ถ้ามีการโอน 
งบประมาณและบุคลากรมาให้ 
อบต. ในปี 2549 ถ้ามีการโอนงบ 
ประมาณและบุคลากรมาให้ อบต. 
อบต. เห็นว่า น่าจะพร้อมจัดการ 
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ 
ประถมศึกษา ส่วนผู้บรีหารสถาน 
ศึกษาเห็นว่า อบต. น่าจะพร้อมใน 
ระดับประถมศึกษา

อบต. เห็นว่ายังไม่พร้อม
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ตารางท ี่ 18 (ต ่อ)

บทบาทท่ีปฎิบ้ติจริง บทบาทท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของอบต.

เร ื่'อ งท ี่ด ำ เน ิน ก าร
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- การวางแผน ในภาพรวม 
ยังไม่มีการวางแผนจัดการคิกษาเป็น 
การเฉพาะ แต่เป็นส่วนหน่ึงของการ 
วางแผนพัฒนาตำบล โดยในส่วนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก สำนักงานปลัด อบต. 
รับผิดชอบในการวาง แผนร่วมกับ 
รองปลัด อบต.
-การบังคับบัญชา การประสาน 
งาน และการควบคุม มอบหมายให้ 
รองปลัด อบต. เป็น ผู้!บผิด,ชอบ
2. การ'รกอาชีพ

2.1 การ'รกวิชาชีพระยะลัน รอง 
ปลัด อบต. เป็นผู้!ปผิดชอบ เช่น 
เดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ต่าง 
กันท่ีไม่มีการต้ังคณะกรรมการ

2.2 กลุ่มอาชีพสตรี (เย็บจักร) 
อบต. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม 
ซึ่งมีการรวมตัวกันอย่างหลวม  ๆ
และให้กลุ่มบริหารกันเอง

อบต. และผู้บริหารสถานคิกษา 
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือ 
อบต. ควรจัดการคืกษาโดยกำหนด 
ให้มีงาน 4 งาน คือ งานวิชาการ 
งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ 
และงานบริหารท่ัวไป โดยให้ส่วนงาน 
ด้านการคืกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

อบต. และ ผู้บริหารสถานคืกษ'า 
มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน 
ว่า ในปัจจุบัน อบต. ยังไม่พร้อม 
ดำเนินงานจัดการคิกษา ทั่ง4 งาน คือ 
งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 
งานงบประมาณ และงานบริหารงาน 
ท่ัวไป อบต. พร้อมจะจัดการ 
คิกษา เม่ือ อบต. มีส่วนงานด้าน 
การคิกษารับผิดชอบ



143
2) การมีส่วนร่วมจัดการสืกษา

ตารางท่ี 19 ระดับ ประ๓ ทและรูปแบบการจัดการสืกษาวิธีการ/ลักษณะการมีส่วนร่วม และ 
เร่ืองที, อบต. มีส่วนร่วม

บทบาทท ี่ปฏิบัติจริง บทบาทที่คาดหวัง ความคิดเห็นเก่ียวกับความ 
พร้อมของ อบต.

ระดับ ประเภท รูปแบบการจัด 
การศึกษา
1. ร่วมจัดการศึกษาในระบบ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา อบต. และ ผู้บริหารลทานศึกษา
สายสามัญกับโรงเรียนในลังกัด คาดหวังว่า อบต. ควรจะมีส่วน เห็นว่า ในปัจจุบันน้ี อบต. มีความ
สปช. ร่วมในลักษณะด้งนี้ พร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
2. ร่วมจัดการศึกษานอกระบบสาย 1. ร่วมจัดการศึกษาในระบบ สาย ดังน้ี
สามัญ กับ ศบอ. โดยให้ใช้สถานที่ สามัญระดับก่อนประถมศึกษาถึง 1. พ้อมมีส่วนร่วม'โนการ'จัดการ'ศึกษา
ในการพบกลุ่มนักศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบสายสามัญ ระดับก่อนประถม
3. ร่วมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 2. ร่วมจัดการศึกษานอกระบบ สาย ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
กับ ศบอ. โดยร่วมจัดหา สถานท่ี สามัญในระดับ ก่อนประถมศึกษา และในปี 2549 อบต. จะมีความ
และครุภัณฑ์สื่อและอุปกรณ์ ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายลาย พร้อมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
ประจำห้องสมุด อาชีพ การจัดกิจกรรมอบรมให้ ถึงสายอาชีพระดับ ปวช.
4. ร่วมจัดการศึกษานอกระบบกับ ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย และ 2. พร้อมมีส่วนร่วมในการจัดการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย ส่ิงแวดล้อม ศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ร่วมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สายอาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรม

โดย จัดท่ีอ่านหนังสือ ห้องสมุด 
และ จัดศูนย์กีฬา/ ลานกีฬา

อบรมให้ความรู้ด้านต่าง  ๆ
3. พร้อมร่วมในการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย โดยการจัดที่อ่าน 
หนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชน จัดศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

ว ิธ ีการ / จักษณะการมีส่วนร่วม
1. ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา
2. ร่วมให้ความเห็น/ คำปรึกษา คาดหวังว่า อบต. จะมีส่วนร่วมใน เห็นว่า อบต. มีความพร้อมในการ
เก่ียวกับ การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ลักษณะดังน้ี มีส่วนร่วมจัดการศึกษาดังน้ี
การจัดทำธรรมใ3}ญโรงเรียนและ 1. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 1. พร้อมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
และการจัดการเรียนการสอน 2. ร่วมเป็นกรรมการสถาน ศึกษา 2. พร้อมที่จะร่วมเป็นกรรมการ

3.ร่วมกิ'จกรรมท่ีสถานศึกษา,จัด สถานศึกษา
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ตารางท ี่ 19 (ต ่อ)

บทบาทท ี่ปฏิบัติจริง บทบาทท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของ อบต.

3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับ 3. มิความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมที่
การก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร 
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
การติกษาและกีฬา การชื้ออาหาร 
เสริม (นม) เพิ่มเติมจากที่ได้รับการ 
ถ่ายโอน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2544 การจ้างครูให้โรงเรียน และ 
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
4. ให้,ทุนการสืกษ'า
5. จัดหาแหล่งทรัพยากรให้โรง 
เรียน
เรี่'องท่ีมีส่วนร่วม

สถานติกษาจัด

1. งานวิชาการ อบต. มีสํวนร่วม อบต. และ ผู้บริหารสถาน อบต. และ ผู้บริหารสถานติกษา
ดังน้ี ติกษา คาดหวังว่า อบต. จะมีล่วน เห็นว่า อบต. พร้อมมิล่วนร่วมจัด

- ร่วม'ให้ความเห็นเก่ียวกับการ'จัด ร่วมในการบริหารการติกษา คือ การติกษาท้ัง 4 งานคือ งานวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน อบต.จะดำเนินการ 4 งานคือ การ งานบริหารบุคคล งานงบ

- ร่วมติดตามประเมินผลการ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล ประมาณ และงานบริหารทั่วไป
ดำเนินงานของสถานติกษา งานงบประมาณและงานบริหาร โดย อบต. มิความพร้อมมิล่วนร่วม

- ล่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกัน งานทั่วไปโดยให้ล่วนงานด้านการ ในงานด้านงบประมาณมากกว่า
ยาเสพติด

- ล่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม 
นักเรียน
2. งานงบประมาณ สนับสนุน 
งบประมาณให้กับโรงเรียน จัดหา 
แหล่งงบประมาณสำหรับจัดชื้อ 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ให้แก่โรงเรียน
3. งานบุคลากร สนับเสนุนงบประมาณ 
ในการจ้างครูสอนในโรงเรียนและ 
ล่งครูไปดูงาน

ติกษารับผิดชอบ งานวิชาการและงานอื่น ๆ
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ตารางท ี่ 19  (ต ่อ)

บทบาทที่ปฏิบัติจริง บทบาทที่คาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของ อบต.

4. งานบริหารทั่วไป ร่วมจัดทำ 
ธรรมนูญโรงเรียนและร่วมจัดทำและ 
พิจารณาแผนปฎิบ้ติการประจำปี 
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน รวมท่ัง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนล่งเด็ก 
เข้ารับการศึกษา

ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมี 
ส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต.

3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต. 
อบต. คลองบัว

ปัจจัยที่ส'งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส'วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต. 
จำแนกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยเก่ียวกับ อบต. 2) ปัจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา และ 3) ปัจจัย 
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

1) ปัจจัยเกี่ยวจับ อบต.

1.1) ผู้บริหารอบต. เหนความส่าจัญของการศึกษามีภาวะผู้นำและมี 
วิส้ยท้ศ'น'ทางการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. คลองบัว สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. 
และรองปลัด อบต. ให้ข้อมูลตรงกันว่าผู้บริหาร อบต. คลองบัว (ประธานกรรมการบริหาร อบต.) 
เห็นความสำคัญของการศึกษา สํวนผู้บริหาร อบต. ได้กล่าวว่า “ผมพร้อมจะสนับลนุนการศึกษา 
ทุกอย่าง อยากให้เด็กที่อยู่ในชุมชนที่อยากเรียนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีโอกาส ได้เรียนคอมพิวเตอร์” 

นอกจากน้ันผู้บริหาร อบต. ยังมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ซ่ึงผู้บริหาร 
โรงเรียนและผู้อำนวยการ ศบอ. มีความเห็นตรงกันว่าวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้บริหาร อบต. 
เป็นปัจจัยสำคัญที่ล่งเสริมให้ อบต. จัดการศึกษาและมีล่วนร่วมจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการ 
ที่ผู้,บริหาร อบต. มองเห็นว่าการศึกษา คือ อนาคตของชาติ จะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน และมองเห็นว่าการถ่ายโอนการศึกษาให้กับองค์กรปกครองล่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึง
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ถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสำคัญ โดยเห็นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยังไม่พร้อม ควรขยายเวลาออกไป ไม่ควรรีบถ่ายโอน “เพราะถ้าพังจะพังทั้งระบบ” รวมท้ังได้!'เรม 
ให้มีการคัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ทำงานนอกบ้าน โดยให้เหตุผลว่า
“เปิดศูนย์เพราะต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่ที่ไม่มีเวลา เด็กอยู่กับพ่อแม่ ก็ว่ิงเล่นไป 
วันๆ ไม่มีการพัฒนาการ ถ้าได้เรียนก็จะทำให้ล้คนอื่นได้” และในการคัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. ผู้บรีหาร อบต. ได้เน้นในเรื่องคุณภาพของครูโดยริเรมให้จ้างครูวุฒิปริญญาตรี วิชาเอก
ปฐมวัยมาสอน รวมทั้งคัดสถานที่ให้เหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยบรรจุแผนงานการศึกษาไว้ 
ในข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2545 และมีงบประมาณเพื่อการศึกษาโดย 
ตรง 1.764 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ6.2ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2) 'อบต. มึรายได้เพียงพอ
อบต. คลองบัวเป็น อบต. ชั้น 1 ซึ่งมีรายได้มากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ในปี 

งบประมาณ 2544 ท่ีผ่านมา อบต. คลองบัวมีรายได้ 25.261 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 
2545 ได้ประมาณการรายได้ไว้ 28.615 ล้านบาท นอกจากเงินรายได้แล้ว อบต. คลองบัว ยังมี 
เงินสะสมจากงบประมาณที่เหลือแต่ละปีจนถึงปีงบประมาณ 2544 เป็นเงิน 2.924 ล้านบาท ซ่ึง 
ลามารถนำมาใช้จ่ายได้โดยเสนอโครงการให้สภาอนุฟ้ติ ในปีงบประมาณ 2543 - 2544 อบต. ได้ 
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาไปเพียง 2.733 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 6 ของรายได้ 
ทั้งหมด (ไม่รวมเงินสะสมและงบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอน)

อย่าง1ไรก็ตามก็มีแนว'โน้ม'ในอนาคต1ว่า อบต. จะให้การสนับสนุนการศึกษา 
มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบัน อบต. ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกือบเต็มท่ีแล้ว 
คาดว่า อีกเพียง 3 ปี การพัฒนาด้านน้ีคงเต็ม ซึ่งจะทำให้ อบต. มีงบประมาณเหลือท่ีจะนำ 
มาสนับลนุนด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

1.3) การบริหารงานของ อบต. มีความต่อเน่ือง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ฝ่ายบริหารก่อนครบวาระ

เนื่องจากการเมืองภายใน อบต. คลองบัว มีความสงบ ฝ่ายบริหารลามารถ 
คุมเสียงช้างมากในสภาได้ ทำให้สามารถบริหารงานโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ 
ผู้,บริหารยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน ทำให้สามารถเป็นผู้นำของสมาชิก 
สภา อบต. และฝ่ายช้าราชการประจำได้
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1.4) บุคลากรของ อบต. มีความเข้าใจบทบาทของ อบต. ด้านการศึกษา 
มีเจตคติท่ีดืต่อการศึกษาและมีความร้บผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ปลัด อบต. คลองบัว ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบุคลากรของ อบต. 
และรองปลัด อบต. ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัด อบต. ให้รับ'ผดชอบงานด้านการศึกษามี 
ความเข้าใจในบทบาทของ อบต. ว่ามีหน้าที่จัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 
พร้อมที่จะนำนโยบายของผู้บริหาร อบต. ใปปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงานไม่ล่าข้า รองปลัด อบต. 
มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่งานด้านการศึกษา แม้จะมีงานที1อยู่ในความรับผิดชอบหลายด้าน 
ซึ่งจากการลังเกตการปฏิบัติงานของรองปลัด อบต. ในการจัดแกอบรมวิชาชีพ ที่จัดให้คับประซาซน 
กลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาส พนักงานและลูกจ้างของ อบต. โดยจัดอบรมวิชาชีพ ประมาณ 30 วิชา 
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 2 เดือนคร่ึง พบว่ารองปลัด อบต. เป็นผู้ท่ีมีความรบผิด'ชอบและเอาใจ'ใส่ 
การปฏิบ้ติงาน โดยจะเป็นผู้ท่ีคอยประสานงาน ดูแลการจัดอบรมและเข้าร่วมอบรมโดยตลอด

1.5) สมาชิกสภา อบต. เป็นศึษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน

สมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ จึงมีความลัมพันธํใกล้ชิดคับ 
โรงเรียนเน่ืองจากสมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า และ/หริอเป็นผู้ปกครองนักเรียน จึง 
พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภา อบต. ท่ีอยู่ฝ่ายค้าน 
หรืออยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ตาม ดังน้ัน เม่ือมีการเสนอโครงการต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องคับโรงเรียนก็จะให้การ
สนับสนุน แต่ก็อาจจะมีการท้วงติงในบางเรื่องจากสมาชิกสภา อบต. ที่เป็นฝ่ายค้าน

1.6) สมาชิกสภา อบต. เข้าใจบทบาทของ อบต. ด้านการศึกษาของ 
อบต. และมีเจตคติที่ดึต่อการศึกษา

สมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทบาทของ อบต. ว่ามีหน้าที่ 
ส่งเสริมสนับลนุนการศึกษา รวมทั้งมีหน้าท่ีจัดการศึกษา จึงให้การสนับสนุนการศึกษาเพราะเห็น 
ว่าเป็นหน้าที่ของ อบต. และมีสมาชิกสภา อบต. บางคนท่ีขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 
ระดับสูงกว่าประถมศึกษา จึงต้องการที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้รับการศึกษา แต่ก็มีบางคนท่ี 
เห็นว่าตนเองไม่ถนัดด้านการศึกษาแต่ก็ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาของทั้ง 
2 โรง อย่างสมํ่าเสมอ
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อบต.

2) ป็จพัยเก่ียวกับสถานศึกษา

2.1) ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดึกับ อบต. และยกย่องให้เกียรติ

ผู้บริหารโรงเรียนท้ัง 2 โรงท่ีอยู่ในเขตพื้นที่ อบต. คลองบัว มีความสัมพันธ์ท่ีดี 
กับ อบต. ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยโรงเรียนได้ยกย่องให้เกียรติผู้บริหาร
อบต. โดยเชิญเป็นประธานในการจัดงานของโรงเรียน การให้เกียรติกันนับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งผู้บริหาร อบต. ได้กล่าวว่า “คุณให้เกียรติเรา เราให้เกียรติคุณ เราก็ให้ 
งบคุณ” ความสัมพันธ์ตังกล่าวถึงขนาดช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งไม่ให้ถูกย้าย อันเน่ือง 
มาจากถูกครูร้องเรียนและวิ่งย้ายผู้บริหารโรงเรียน โดย ผู้บริหาร อบต. ได้เล่าให้ฟังว่า “ผมต้อง 
ทำหนังสือ พาไปพบอธิบดี บอกว่าผู้อำนวยการ เป็นคนดี ขอให้อยู่ที่นี่” ในขณะเดียวกันผู้บริหาร 
โรงเรียนสามารถฝากคนเข้าทำงานไน อบต. ได้ ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนอีกท่านหน่ึงก็เล่าให้ฟังว่า "โรงเรียน 
กับ อบต. มีอะไรก็คุยกันประสานกันตลอด ลูกสิษย์ผม ผมก็ยังฝากให้เข้าทำงานที่ อบต. ได้ 
อบต. บอกผมให้ช่วยคัดคนดี  ๆให้”

สถานศึกษา
2.2) การฑ่ืสถานศึกษาเป็ดโ,อกาสให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ

โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. ท้ัง 2 โรง ได้เปิดโอกาสให้ อบต. เข้าไปมีส่วน 
ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา โดยโรงเรียนได้ทาบทามสมาชิกสภา อบต. ที่เป็นฝ่ายรัฐบาล และ 
รองปสัด อบต. สมัครเข้าเป็นกรรมการ โรงละ 5 - 6  คนในจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน 
หรือประมาณ 1 ใน 3 เพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับลนุนโรงเรียนได้ ทำให้ อบต.
ได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาและความติ,องการของโรงเรียน และให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน
รวมทั้งเข้ามามีล่วนร่วมในการให้คำปรึกษา และพิจารณากำหนดนโยบายและแผนของโรงเรียน

ประธานกรรมการบริหาร อบต. ได้รับเสือกให้ดำรงติาแหน่งสำคัญคือ เป็น 
ประธานกรรมการสถานศึกษาทั้ง 2 โรง จึงได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการสนับลนุนทรัพยากร และ 
ให้คำปรึกษาแนะนำกับโรงเรียนท้ังเร่ืองการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และการพัฒนาการเรียน 
การลอน เช่น การจัดการเรียนการลอนคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น สำหรับกรณีฝ่ายค้านแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้เชิญสมาชิกสภา อบต. ท่ีเป็นฝ่ายค้านเข้าร่วมเป็น 
กรรมการ แต่ก็โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือในการให้การสนับสนุนโรงเรียน
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2.3) การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
สนับสนุนทรัพยากร อันเนื่องมาจากสถานศึกษาขาดแคลนทรัพยากร

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบต. และผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีอยู่ใน 
เขตพ้ืนท่ี อบต. คลองบัว ท้ัง 2 โรง ได้เปิดโอกาลให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการขาด 
แคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขาดแคลนครูอันเน่ืองมาจากการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 
ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารเรียน ทำให้ลถานศึกษาจำเป็นต้องหา 
แหล่งสนับสนุน อบต. คลองบัว นับเป็นแหล่งสำคัญท่ีโรงเรียนเข้าไปขอความช่วยเหลือ โรงเรียนได้ 
ขอการสนับสนุนจาก อบต. คลองบัว ท้ังในเร่ืองการจ้างครู ส่ิงก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม 
ในบางครั้งการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอการร้องขอจากโรงเรียนก่อน เช่น ในกรณีท่ี อบต. เห็นว่า 
ห้องน้ํานักเรียนมีสภาพทรุดโทรมมาก จึงเสนอให้ความช่วยเหลือหารือมายังโรงเรียน ให้โรงเรียนคัด 
ทำโครงการเสนอกลับมายัง อบต. เป็นต้น นอกจากนี้ อบต. คลองบัวยังมีบทบาทไนการหา 
แหล่งทรัพยากรให้แก่โรงเรียนด้วย เช่น อบต. ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนคังหวัด (อบจ.) เข้ามา 
ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์กับโรงเรียน เป็นต้น

3) ปัจอัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

3.1) โครงสรางเศรษฐกิจที่มีภาคอุตสาหกรรมและภาคอล้aหาริมทรัพย์ 
เป็นแกนหลัก ช่วยให้ อบต. มีรายได้และความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรึยน

โครงสร้างเศรษฐกิจในชุมซนที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลัก 
ทำให้ อบต. คลองบัว มีรายได้เพียงพอในการนำมาสนับสนุนการศึกษา ปัจจุบันตำบลคลองบัว 
มีโรงงานอุตสาหกรรม 30 โรง มีโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 
โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิค และโรงงานผลิตแก้ว เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่ดินและ 
หมู่บ้านคัดสรรซึ่งเติบโตอย่างเร็วมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่มาของแหล่งรายได้หลักของ
อบต. ล่งผลทำให้ อบต. คลองบัวมีรายได้มากกว่า ปีละ 20 ล้านบาท และมีสถานะเป็น อบต. ช้ัน 1 
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะตกตํ่าก็ตาม ผู้บริหารอบต. ก็ยังให้ความมั่นใจว่า รายได้ 
ของ อบต. ก็ยังมีเพียงพอต่อการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ ซึ่งรวมทั้งด้านการศึกษาด้วย

3.2) การแข่งข้นทางการเมืองกระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามาส!วับสนุน
โรงเรียนมากข้ึน

จากประวัติชุมชน ภายหลังการเลือกตั้ง การบริหารงานของ อบต.มีการแบ่ง 
เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีการแข่งขัน โดยฝ่ายรัฐบาลพยายามสร้าง 
ผลงาน เพื่อเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมัยหน้า ส่วนฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน 
ของฝ่ายรัฐบาล ท้ัง 2 ฝ่ายแข่งกันให้การสนับสนุนโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก
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ไม,ถึงปีครึ่ง ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งสมาซิกสภา อบต. ชุดใหม่ การแข่งขันให้การสนับลนุน
ทรัพยากรแก,โรงเรียนมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ซึ่งจากการบอกเล่าของประชาชนและผู้บริหารโรงเรียนใน 
พื้นที่ได้เล่าให้ฟังว่า ผู้สมัครรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแข่งขันกันมากขึ้น และมีการหาเสียงกัน 
ทุกรูปแบบ โดยจะมีการทำงานกันเป็นทีมโดยร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่นทั้ง ลจ. และ ลล. รวมถึง 
พรรคการเมืองระดับชาติ ซึ่งจะแบ่งเป็นขั้วกันในการให้การสนับสนุนแต่ละฝ่าย

3.3) นโยบายของรัฐที่กำหนดให้ อบต. มีสิทธิและหน้าที่ในการจัด 
การศึกษาและมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

สืบเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ 
กำหนดให้ อบต. มีสิทธิและหน้าที่จัดการศึกษา และมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และ พระราชบัญญัติ 
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ 
กำหนดให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา ล่งผลทำให้ อบต. คลองบัว ลามารถเข้ามามีบทบาท 
ในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมจัดการศึกษาได้มากขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัด 
ปีกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งมีส่วนร่วมจัดการศึกษากับสถานศึกษาโดยร่วมเป็นกรรมการลถานศึกษา 
ให้การสนับสนุนทรัพยากรและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

3.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต,อการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ของ อบต. คลองบ้ว

1) ปัจจัยเกี่ยวกัน อบต.

1.1) อบต. ขาดส่วนงานด้านการศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรู้และ 
ประสบการณ์ไนการจัดการศึกษา

แม้ว่าในเซิงนโยบายได้มีการกำหนดงานการศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งของ อบต. 
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีส่วนงานเฉพาะที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง งานด้านการศึกษา 
ชอง อบต. คลองบัว จึงเป็นงานที่ฝากไว้ในสำนักงานปลัด อบต. และมอบหมายให้รองปลัด อบต. 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการศึกษา ประกอบกับ อบต. มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหลาย 
ด้าน และไม่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษามาก่อน แต่ต้องรับผิดชอบดูแลงาน 
ด้านการศึกษาโดยลำพังทั้งหมด ทั้งในส่วนของการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และจัดปีกอบ 
รมวิชาชีพ จึงทำให้มีปัญหาในเรื่องการบริหารงาน ปัญหาการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ปัญหาด้านวิชาการ ที่จะนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเข้ามาดูแลและ 
ให้คำแนะนำจึงเน้นในเร่ืองความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดทำบัญชีรายรับราย 
จ่ายมากกว่าในด้านวิชาการ
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ในด้านการอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีนั้น อบต. 
คลองบัว ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ทำให้การรวม 
กลุ่มอาชีพสตรี ไม่ประสบผลสำเร็จและไม่คุ้มการลงทุน เช่น กรณีการตั้งกลุ่มอาชีพสตรีเย็บจักร 
ที่ต้องยกเลิกไปหลังจากตั้งมาได้1 ปีเพราะอบต.ปล่อยให้บริหารงานกันเอง ขาดการพัฒนาทั้งใน 
ด้านปีมือและการตลาด

ผู้บริหาร อบต. มีความเห็นในเรองนี้ว่า “การที่รัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนการ 
ศึกษาให้ อบต. รับผิดชอบจัดการศึกษา โดยที่ยังไม่มีส่วนงานที่รับผิดชอบการศึกษาน่าจะทำให้ 
มาตรฐานการศึกษาตํ่าลงได้”

1.2) ผู้บริหาร อบต. ไม,มั่นใจในนโยบายการถ่ายโอนการจัดการศึกษา

ผู้บริหาร อบต. คลองบัว ไม่มั่นใจนโยบายการถ่ายโอนการจัดการศึกษา 
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินความพร้อมที่ใช้กับ อบต. สูง จึงเป็นการยากท่ี อบต. จะผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินความพร้อมนี้ ดังคำพูดของผู้บริหาร อบต. ที่ให้แสดงทัศนะในเรองน้ีว่า “ กระทรวงศึกษาฯ 
ไม่อยากโอนให้ท้องถิ่น ค ร ู6 0 -7 0  % ไม่อยากมา ผมเชื่อว่าประเมินกี่รอบก็ไม่ผ่าน” นอกจากนี้ 
ยังเห็นว่าการถ่ายโอนการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นห่วงแต่ผลประโยชน์ของตน 
เองว่า โอนการศึกษาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วครูจะได้ประโยชน์อะไร “ แทนที่จะคิดว่าเด็กจะ 
ได้ประโยชน์อะไร และยังเห็นว่า การโอนการศึกษาให้ อบต. เป็นการผลักภาระให้ อบต.

การศึกษา
1.3) สมาชิกสภา อบต. บางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัด

มีสมาชิกสภา อบต. บางคนที่ยังขาดความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษา เช่น ในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นว่าการจัดศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพียงการเอาเด็กมาฝากให้ อบต. เล้ียง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีเวลาออกไป
ทำงานนอกบ้านเท่านั้น จึงไปจำเป็นจะต้องจ้างครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาตรี ใน 
สาขาวิชาเอกปฐมวัย และเห็นว่าจ้างผู้ท่ีจบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 3) ก็ 
เพียงพอแล้ว จะได้ประหยัดงบประมาณ โดยกล่าวว่า “สอนเด็กเล็ก จ้างแค่ ม.3 ก็พอ เพราะไม่ 
ต้องใช้ความรู้อะไร ไม่เหมือนลอนเด็กประถม เด็กมัธยมท่ีต้องจ้างครูจบปริญญาเพราะต้องใช้ 
ความรู้สูงๆ”
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2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา

2.1) โรงเรียนขอควๆมช่วยเหลือจาก อบต. บ่อยเกินไป

การที่โรงเรียนซอความช่วยเหลือจาก อบต. ในเรองเล็กๆ น้อยๆ บ่อยเกินไป 
ทำให้ผู้บริหาร อบต. รู้สึกว่าโรงเรียนไม่ช่วยเหลือตนเอง และในบางครั้งโรงเรียนและสำนักงาน 
การประถมศึกษาอำเภอก็ขอมาในเรองเดียวกัน ทาง อบต. จึงตดงบลงบ้าง

3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

3.1) ขาดความชัดเจนในแนวบ่ฏบ้ติการถ่ายโอนการศึกษา

ผู้บริหาร อบต. เห็นว่า ในปัจจุบันกังขาดความชัดเจนในแนวปฎิบํตการ 
ถ่ายโอนการศึกษา เพราะกังไม่ทราบว่าจะถ่ายโอนหรือไม่ และมีวิธีการถ่ายโอนอย่างไร

ตอนท่ี 4 สรุปสาระล้ากัญของกรณีศึกษา'ที่ 1 อบต. คลองพัว

4.1 บทบาทที่ อบต. คลองพัว ปฏิบ้ติจริง ความคาดหจังและความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

1 ) บทบาทท่ีปฏิบ้ติจริงในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

1.1) บทบาทในการจัดการศึกษา

อบต. คลองบัว มีบทบาทในการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติกอาชีพ และการ 
ให้บริการความรู้ในด้านต่างๆ ดังน้ี

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดต้ังขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง และไม่มีเวลาเล้ียงดูบุตร โดยมีนโยบายรับ 
เด็กอายุ 3 -  5 ปี ในเขตพ้ืนท่ีเป็นหลัก

(2) การติกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ การติกอาชีพช่างดัดผมชาย การจัด 
ติกอบรมวิชาชีพกลุ่มอาชีพสตรี ตลาดนัดวิชาชีพเคลื่อนท่ี

ปัญหาสำคัญที่พบ ได้แก่ การจัดวิชาชีพหรือเน้ือหาที่ใชีติกอบรมส่วนใหญ่ 
กำหนดจาก อบต. มีบ้างที่ร่วมงานกับ กศน. อย่างไรก็ตาม มีผู้มารับการติกอบรมน้อย และนำไป 
ประกอบอาชีพน้อยมาก ประชาชนกังไปทราบข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการติกอบรม นอกจากน้ีมี
การร้องเรียนเรื่องการเก็บค่าวัสดุติกมากเกินไป และใช้คนใน อบต. มาเป็นวิทยากร

1.2) บทบาทในการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการศึกษา
อบต. คลองบัว มีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบเข้าไปร่วมกับโรงเรียนในลังกัดสำนักงาน
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยม 
ศึกษาตอนด้น ท้ัง 2 โรงในเขต อบต. คลองบัว ดังน้ี

(1) การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา โดย อบต. เข้าไปมีบทบาท 
ในการให้ความเห็นในเรองสำคัญๆ ได้แก่ การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน / โครงการ 
จัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลการตำเนินงานจัด 
การศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

(2) การสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นการสนับลนุน 
งบประมาณด้านสิ่งก่อสร้างมากกว่าด้านวิชาการ เพื่อปรับปรุงโรงเรียนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน ด้านบุคลากร ด้านทุนการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรม 
ของโรงเรียน

สำหรับการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัด 
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น อบต. คลองบัว ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดศูนย์บริการการศึกษา 
นอกโรงเรียนอำ๓ อ (ศบอ.) ในฐานะกรรมการของศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และมีบทบาทใน 
การสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ การจัดห้องสมุด และอุปกรณ์ในห้องสมุดไว้ให้บริการประชาชน

2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษา

2.1) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาตาม
ความเห็นของ อบต. และผู้บรีหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่คาดหวังให้ อบต. จัดการศึกษา
นอกระบบสายสามัญในระดับก่อนประถมศึกษา ในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาตาม 
อัธยาศัย คาดหวังให้ อบต. จัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา / ลานกีฬา สำหรับเรื่องที่ 
คาดหวังให้ อบต. ดำเนินการ ได้แก่ เร่ืองงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหาร 
ทั่วไป นอกจากนี้ ยังเห็นตรงกันว่า หาก อบต. จะจัดการศึกษาในระบบ อบต. จำเป็นต้องมี 
ส่วนงานการศึกษา

2.2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการ 
ศึกษาตามความเห็นของ อบต. และผู้บรีหารสถานศึกษา อบต. ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกัน 
ว่า วิธีการหรือลักษณะที่ อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สนับลนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นหรือคำปรึกษา และร่วมจัดกิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณ ระดับการศึกษาท่ี อบต. ควรเข้าไปมีส่วนร่วม คือ 
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการศึกษานอกระบบควรเป็นสายสามัญ 
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษานอกระบบสายอาชีพ โดยจัดอบรมวิชาชีพ 
และความรู้ที่จำเป็น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยควรจัดท่ีอ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์ / ลาน

/T



ก ีฬา เร ื่องท ี่ อบต . ควรม ีส ่วนร ่วม  ได ้แก ่ งาน ว ิช าก าร  งาน บ ุคล าก ร งาน งบ ป ระม าณ  และ

งานบร ิหารท ั่วไป

3) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา

3.1) ความพร้อมของ อบต.ในการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า อบต. ยังไม่มีความพร้อมในการจัด 
การศึกษาในระบบ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 -  2) และระดับท่ีสูงกว่า เน่ืองจาก 
ขาดแคลนบุคลากร แต่มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบสายสามัญระดับก่อนประถม
ศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ และการศึกษา
ตามอัธยาดัยโดยจัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา/ลาน,กีฬา

นอกจากนี้ ท้ัง อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา ยังเห็นว่า อบต. ยังไม่พร้อม 
ดำเนินการทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป

3.2) ความพร้อมของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามความเห็น 
ของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา เห็นลอดคล้องกันว่า อบต. พร้อมในการมี 
ส่วนร่วมจัดการศึกษา คือ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา 
ให้ความเห็น / คำปรึกษาและร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน 
งบประมาณ

นอกจากน้ี ยังเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2549 อบต. มีความ 
พร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช.ด้วย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ 
อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ และลายอาชีพ รวมท้ัง 
การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบของการจัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนชุมชน และ 
ศูนย์กีฬา / ลานกีฬา

ส่วนเร่ืองท่ี อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป
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4.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมึส่วน 
ร่วมจัดการศึกษาของ อบต.

1) ปัจจัยที่ส ่งเสริม ได้แก่

1.1) ปัจจัยเกี่ยวกับ อบต. ได้แก่ ผู้บริหาร อบต. เห็นความสำคัญ มีภาวะ 
ผู้นำและมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา อบต. มีรายได้เพียงพอ การบริหารงานของ อบต. มีความต่อเนื่อง 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารก่อนครบวาระ บุคลากรของ อบต. มีความเข้าใจบทบาทของ 
อบต. ด้านการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสมาชิก 
สภา อบต. มีความเข้าไจบทบาทของ อบต. ด้านการศึกษา และมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา รวมท้ัง 
การที่สมาชิกสภา อบต. เป็นศึษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน

1.2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อบต. และยกย่องให้เกียรติ อบต. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้าไปมีส'วนร่วมเป็น
กรรมการสถานศึกษา การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากร

1.3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มี
ภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นแกนหสัก ช่วยให้ อบต. มีความพร้อมในการ
สนับสนุนทรัพยากรแก'โรงเรียน การแช่งขันทางการเมืองกระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามาสนับสนุน
โรงเรียนมากขึ้น และนโยบายของรัฐที่กำหนดให้ อบต. มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาและมี 
ส่วนร่วมจัดการศึกษา

2) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่

2.1) ปัจจัยเกี่ยวกับ อบต. ได้แก่ การขาดส่วนงานด้านการศึกษ'! การ 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา ผู้บริหาร อบต. ไม่มั่นใจในนโยบายการ 
ถ่ายโอนการศึกษา และสมาชิกสภา อบต. บางคนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา

2.2) ปัจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขอความช่วยเหลือจาก อบต.
บ่อยเกินไป

2.3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ การขาดความขัดเจนในเรื่อง 
แนวปฏิบัติในการถ่ายโอนการศึกษา



กรณีศึกษาท่ี 2: อบต. เสาหิน

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนและการบริหารงานของ อบต.

56

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน

อบต. เสาหิน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีฐานะเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญ้ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 คนด้ังเดิมในพ้ืนท่ี เล่าให้ฟังถึงสภาพชุมชนในอดีตก่อน 
มายกฐานะเป็น อบต. ว่า “ถนนหนทางไม่ดี เป็นถนนดินลูกรัง เม่ือด้ัง อบต. ได้สร้างถนน ค.ล.ล. และ 
ชุดบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น’’ อบต.เสาหินมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีโดยรวม 11.7 ตารางกิโลเมตรมี 
อาณาเขตตามแผนภาพที่ 3' ดังน้ี
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อบต.เสาหินมีประชากรทั้งสิ้น 13,563 คน เป็นชาย 6,399 คน หญิง 7,164 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,159คนต่อ ตารางกิโลเมตร มีประชากรส่วนหน่ึงอาศัยอยู่จรงในพื้นที่ แต่ 
ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาหรือที่เรียกว่าประชากรแฝง มีประมาณ 15,000 คน ส่วนไหญ'เป็นคน 
ต่างจังหวัดที่เข้ามารับจ้างในโรงงาน สนามกอล์ฟ และรับจ้างทั่วไป อาศัยเช่าบ้านอยู่ริมคลอง 
ชลประทานและริมทางรถไฟ อีกส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกซนที่อาศัยอยู่ 
ตามหอพัก นอกจากนี้ยังมีประชากรจรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้ามาเรียนหรือทำงานในโรงงาน 
ในลักษณะเช้าไปเย็นกลับอีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับประชากรที่อยู่ในวัยเรียน จากการสำรวจข้อมูลของสถานีอนามัยตำบล
เสาหินพบว่า มีเด็กอายุ 3 -  5 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนก่อนประถมศึกษาประมาณ 575 คน หรือ ร้อยละ 
4.23 ของประชากรทั้งหมด มีเด็กอายุ 6-11 ปีซึ่งอยู่ในวัยเรียนประถมศึกษาประมาณ 1,052 คน 
หรือร้อยละ 7.76 ส่วนเด็กอายุ 12-14ปีซึ่งอยู่ใน,วัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีประมาณ 568 คน หรือ 
ร้อยละ 4.19 สำหรับเด็กอายุ 15 -  17 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประมาณ 460 
คน หรือร้อยละ 3.39 นอกจากน้ียังมีเด็กส่วนหน่ึงท่ีติดตามผู้ปกครองซ่ึงเป็นประชากรแฝงอาศัยอยู่ 
ในชุมชน ที่ยังไม่มีการสำรวจข้อมูล เด็กเหล่านี้ได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ทำให้ 
เกิดปัญหาในเรื่องสถานที่เรียนไม่เพียงพอ

คนดั้งเดิมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนจีน คนไทย ส่วนคนเชื้อสายมอญมีอยู่บ้างไม่ 
มากนัก ปัจจุบันมีคนดั้งเดิมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งตำบลอาศัยอยูรีมคลอง เน่ืองจาก 
เดิมมีอาชีพทำสวนและทำนา ต่อมาเจ้าของท่ีดินได้ขายที่ดินให้กับบริษัทหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 
แห่งหน่ึง จึงอพยพมาอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่พื้นที่รอบนอกหมู่บ้านบริเวณรีมคลองชลประทาน ซ่ึง 
คนในตำบลนี้เรียกคนที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “ คนรอบนอก” และเรียกคนที่อยู่ในหมู่บ้าน 
ว่า " คนในหมู่บ้าน " ปัจจุบันมีโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี อบต. จำนวน 5 แห่ง
ได้แก่ โรงงานเครื่องหนัง โรงงานทำผักสดส่งออกต่างประเทศ โรงงานทำพลาสติก โรงงานทำ 
ขนมและลูกกวาด และโรงงานสกรีนผ้า เป็นต้น และมีโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กอีก
ประมาณ 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง (ในจำนวนนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาด 
ใหญ่มาก 1 แห่ง) และสนามกอล์ฟ 2 แห่ง จึงทำให้มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เขตพื้นที่ตำบล
นี้มากชื้น ทั้งในกลุ่มที่เข้ามาชื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านและที่เข้ามารับจ้างทำงาน

ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานในโรงงาน ซึ่งขณะนี้มี 
ปัญหาเรื่องการเลิกกิจการ และรับจ้างทำงานในสนามกอล์ฟ ส่วนประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีจำนวนน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากลังคมเปลี่ยนจากลังคมเกษตรกรรมเป็น 
ลังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้คนรอบนอกกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมาก คนท่ีอยู่รอบ 
นอกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นคนดั้งเดิม ยังมีวิถีชีวิตแบบลังคมชนบทอยู่บ้าง คือ มีความลัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 
มีการช่วยเหลือกัน และรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น การจัดงานวัดประจำปี และจัด
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งานวันสำคัญทางศาลนา จัดงานประเพณี สํวนคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนจากท่ีอื่นท่ีย้ายเข้ามาอยู่ 
ใหม่ส่วนใหญ่มีฐานะดี มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองต่างคนต่างอยู่ และไม่มีการรวมตัวกันระหว่างคน 
ในหมู่บ้านและคนรอบนอกเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

สถาบันหลักด้านการสิกษาในชุมชน

สถาบันหสักด้านการดีกษาในชุมชนเสาหิน ประกอบด้วย องค์กรศาสนา องค์กร
การดีกษา ดังน้ี

องค์กรศาสนา
มีวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ วัดรังสฤษดี้ (ซ่ือลมมติ) ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 7 และวัดนาขวัญ (ซ่ือสมมติ) 

ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 วัดทั้งลองแห่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
นอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งวัดและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยวัดท้ัง
2 แห่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเร่ือง อาหารกลางวัน ทุนการดีกษา และ'อบรมศีลธรรมแก่ 
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดนาขวัญ

องค์กรการศึกษา

ในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลเสาหิน มีสถาบันการศึกษาสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
เปรมประชากร (ซื่อสมมติ) โรงเรียนวัดรังสฤษดิ้ (ซ่ือสมมติ) และโรงเรียนวัดขวัญข้าว (ซ่ือลมมติ) 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนอนุบาลเอกชน
3 โรง

1.2 การบริหารงานของ อบต. เสาหิน

1) อบต. เสาหินในอดีตและปัจจุบัน

อบต. เสาหิน เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน 
ตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 3 
มีนาคม 2538 มีสถานภาพเป็น อบต. ช้ัน 1 เน่ืองจากมีรายได้เกิน 20 ล้านบาท และได้จัดให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. เสาหิน คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2538

สมาชิกสภา อบต. ชุดแรกนี้ มีท้ังสมาชิกโดยตำแหน่งและที่มาจากการเลือกตั้ง 
สมาชิกโดยตำแหน่งมี 8 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมี 14 คน จาก 7 หมู่บ้านๆ ละ 
2 คน รวมทั้งลิ้น 22 คน

นอกจากจะมีสภา อบต.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและมีคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่าย 
บริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ย์งมีพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นเหมือน “ฝ่ายข้าราชการประจำ" หรอ 
“ฝ่ายปฎิบัติ” ทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของของสภาและคณะกรรมการบริหาร
โดยมีปสัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รองลงมาคือ รองปลัด อบต. ซ่ึงมี 1 คน จากการ
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บอกเล่าของคนในพ้ืนท่ีและสมาชิกสภาได้เล่าว่า ‘'สมาชิก อบต. พอเลือกต้ังแล้วก็ไม่ออกมาดูแล 
ช่วยเหลือซาวบ้าน " “ อบต. เน้นแต่การสร้างถนน เพราะมีอะไรที่เก็บเกี่ยวได้อยู่ในถนน "
“ ประธาน อบต. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน สมาชิกล่วนใหญ่มุ่งผลประโยชน์ล่วนตัว เน้นการประมูล "

ปัจจุบัน สภา อบต. เสาหินมีสมาชิกสภา อบต. รวม 14 คน จาก 7 หมู่บ้าน 
เป็นคนตั้งเดิม 12 คน และเป็นคนที่มาจากที่อื่นซึ่งไม่ได้เป็นคนพื้นเพในตำบลนี้ แต่เข้ามาอาตัย 
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในตำบลนี้เพื่อทำธุรกิจ 2 คน สมาชิกสภาชุดน้ีมีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 62 ปี 
มีวุฒิการดิกษาตั้งแต่ระตับประถมดิกษาถึงปริญญาตรี โดยมีสมาชิกสภาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี เพียง 4 คน

การบริหารงานของ อบต. เสาหิน สมัยท่ี 2 น้ี มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 
บริหารหรือรัฐบาล ถึง 3 ชุด ต้ังแต่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาชุดนี้มา คณะกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพ่ิงมีการเปลี่ยนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 ประธานสภาเล่าให้ฟังว่า 
“สภา อบต. มีเสียงกํ้ากึ่งกัน ล้มกันไปล้มกันมา แต่ไม่ถึงกับยิงกัน

การบริหารงานมีความขัดแย้งกัน โดยขัดแย้งกันในเร่ืองการขยายเขตประปาภูมิภาค 
เข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่อยู่ในตำบลนี้ ซึ่งสมาชิกสภาคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า 
ประธานกรรมการบริหารและสมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้แทนที่อาดัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวต้องการให้ใช้ 
งบประมาณของ .อบต. ในการสร้างประปาเข้าหมู่บ้าน แต่สมาชิกสภาล่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้แทนของ 
ชาวบ้านที่อยู่รอบนอกหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวไม่เห็นด้วย เพราะชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบนอกจะไม่ได้ 
รับประโยชน์จากงบประมาณส่วนน้ีและจะไม่พอใจได้ ประกอบกับมีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
สมาชิกสภาและกรรมการบริหารซึ่งได้ตกลงกันว่าจะผลัดกันเป็นกรรมการบริหารคนละครึ่งเทอม 
พอถึงเวลาแล้วกรรมการบริหารไม่ยอมลาออกจนกระทั่งในที่สุดประธานกรรมการบริหารชุดที่สอง 
ได้ลาออกก่อนที่จะถูกล้ม

หลังจากนั้นจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 3 ข้ึนใหม่ โดยมีนายสมมาตร 
เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ และมีกรรมการบริหาร 2 คน คือ นายเปรม และนายไมตรี

การแบ่งกลุ่มของสมาชิกสภามีความสัมพันธ์กับ ส.ส. ในพื้นท่ี ซึ่งมาจากพรรค 
การเมืองท่ีต่างกัน คณะกรรมการบริหารชุดท่ีแล้วเป็นกลุ่มท่ีได้รับการสน์บสนุนจาก ส.ล. พรรคการเมือง 
หน่ึง ส่วนคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันที่เพิ่งตั้งขึ้นมานี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ล. 
ของพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่ง

2) โครงสร้าง อบต. ตามการรับรู้ของคนในชุมชน

ในจำนวนสมาชิกสภา อบต.เสาห ินท ั้ง14 คนนี้ตามการรับเของคนที่ทำงานใน 
อบต.เองและชาวบ้าน เห็นว่ามีการแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งเรียกกันว่า “ ฝายรัซบาลกับฝายค้าน”
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ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะผลัดกันเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านมาโดยตลอด โดยฝ่ายใดที่สามารถรวบรวม
สมาซิกได้มากกว่าก็จะล้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็จะขึ้นมาเป็นฝ่ายรัฐบาลแทน

“ฝ่ายรัฐบาล" ชุดปัจจุบัน เป็นสมาซิกสภากลุ่มที่เป็นคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภา และรองประธานสภา ซึ่งมีเสียงข้างมาก 8 คนใน 14 คน ส่วนกลุ่มที่ถูกเรียกว่า 
“ฝ่ายค้าน" คือ กลุ่มของสมาซิกสภา6 คน ซึ่งมีเสียงข้างน้อยในสภา ท่ีเหลืออีก 1 คน คือ นาง 
สาครจะเป็นกลาง ซึ่งมีรายชื่อของสมาซิกสภาที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ดังน้ี

ฝ่ายรฐบาล

นายลมมาตร ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (ผู้นำฝ่ายรัฐบาล)
นายสำเร็จ ตำแหน่งประธานสภา
นายสมปอง ตำแหน่งรองประธานสภา
นายเปรม ตำแหน่งกรรมการบริหาร
นายนายไมตรี ตำแหน่งกรรมการบริหาร
นายเจริญ ตำแหน่งเลขานุการสภา
นายชัยวัฒน์ ตำแหน่งสมาซิกสภา
นายชาติชาย ตำแหน่งสมาซิกสภา
ฝ่ายค้าน
นายกำจร ตำแหน่งสมาซิกสภา (ผู้นำฝ่ายค้าน)
นายปิยบุตร ตำแหน่งสมาซิกสภา
นางประนอม ตำแหน่งสมาซิกสภา
นายสมคักดี้ ตำแหน่งสมาซิกสภา
นายปราโมช ตำแหน่งสมาซิกสภา

1.3 ฉากและเหตุการณ์สำค้ญที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของอนต. เสาหิน 
“ ฝ่ายร้ฐบาลกับ ฝ่ายค้าน,,

ภาพเหตุการณ์การประชุมสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เป็นการ 
ประชุมครั้งสำคัญที่มีการพิจารณาร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2545 โดยจัดเมื่อ
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมสภา อบต. เสาหิน มีผู้เ'ข้าร่วมประชุม 21 คน ผู้เข้า 
ร่วมประชุมมีเฉพาะสมาซิกสภา อบต. และพนักงานตำบลและผู้ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน

ประธานสภาเปีดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม คือ วาระแรก 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2545 วาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาให้
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ความเห็นชอบข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2545 ประธานกรรมการบริหาร 
อบต. ชี้แจงนโยบายการบริหารงบประมาณ และสถานะการคลัง ปีงบประมาณ 2545 และช้ีแจง 
รายจ่ายตามแผนด้านบริหารทั่วไป สมาชิกสภา 2 คน ซ่ึงอยู่ในหมู่บ้าน ได้ถามที่ประชุมว่า ตามท่ี 
การประปาส่วนภูมิภาคจัดงบประมาณให้ 14 ล้านบาท และขอให้ อบต. จัดสรรงบประมาณสมทบ 
อีก 14 ล้านบาทนั้น อบต. จะมิการเสนอเรื่องน้ีต่อท่ีประชุมในคราวต่อไปหรือไม, ซึ่งการอภิปราย 
ในเรื่องนี้โดยสมาชิกที่อยู่รอบนอกหมู่บ้านได้เสนอว่า ถ้า อบต. จะสนับสนุนงบประมาณ ควรทำท้ัง 
ตำบลเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รอบนอกด้วย ประธานกรรมการบริหารซึ่งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่
จึงได้ขอศึกษารายละเอียดก่อนนำเข้าสภาอีกครั้ง

สมาชิกสภาอีกคนหนึ่ง ได้ช้ีประเด็นให้เห็นว่า แผนงานการศึกษาของ อบต. ไม่มี 
การต้ังงบประมาณ ท้ังๆ ท่ีโรงเรียนมิความเดือดร้อนในเร่ืองอาคารเรืยนท่ีชำรุดทรุดโทรม และขาดแคลน 
ห้องเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณ รองปลัดอบต.ได้ชี้แจงว่าท่ีไม,ได้ต้ัง 
งบประมาณไว้ในแผนงานการศึกษาเนื่องจากจะมิการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฃึ้นที่ อบต. และให้เงิน 
อุดหนุนการศึกษาแก่เด็กอนุบาลอยู่แล้ว นอกจากน้ียังได้ช้ีแจงว่าได้ตั้งงบประมาณด้านการศึกษา 
ไว้ในส่วนของสำนักงานปลัด อบต. 450,000 บาท เพ่ือ'จ้างครูพ่ีเล้ียง 6 อัตรา ส่วนเร่ืองการก่อสร้าง 
อาคารเรียนทาง อบต. จะตัดงบประมาณที่จะปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนไปใช้สมทบการ 
ก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว นอกจากนี้ยังจะจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนโดยจ่ายขาดจากเงินสะสม ในเรื่องนี้สมาชิกอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน 
ได้ให้ความเห็นว่า อบต. ควรให้ความสำคัญกับแผนงานการศึกษาและเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึง อบต. เสาหินสามารถให้การช่วยเหลือได้แต่ในข้อบังคับงบประมาณประจำปี ยังให้การ สนับสนุน 
ด้านการศึกษาน้อย วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ ได้มีการอภิปรายชักถามในเรื่องนํ้าประปา การสนับสนุน 
เรื่องกีฬา และการเรียนการลอนของโรงเรียนทั้ง 3 โรงก่อนปิดการประชุม

ในการบริหารงานของ อบต. เสาหิน พบว่า มีปัญหาสำคัญบางประการ ตังน้ี
(1) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน อดีตปลัด อบต. ซึ่งเป็นหัวหน้าของพนักงาน 

ตำบลยังไม่ค่อยทุ่มเทในการทำงานและมิความขัดแย้งกับสมาชิกสภาส่วนใหญ่ซึ่งพอใจการทำงาน 
ของปลัดและทำเรื่องร้องเรียนขอย้ายปลัด ซึ่งสมาชิกสภาคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า “ปลัดบอกว่าถอด 
ใจแล้ว และปลัดคนใหม่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประธานกรรมการบริหารคนใหม่ เน่ืองจากเห็นว่า 
ปลัดคนใหม่เป็นพวกเดียวกับประธานกรรมการบริหารคนเก่า”

(2) มิการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารบ่อยทำให้การบริหาร 
งานไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มิการเปล่ียนแปลงประธานกรรมการบริหาร อบต. 
ถึง 3 คน และประธานกรรมการบริหาร อบต. ยังขาดความสามารถในการเป็นผู้นำทั้งในส่วนที่ 
เป็นสมาชิกสภา อบต. เอง และพนักงานตำบลซ่ึงเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ และขาดความรู้ 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน ทำให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและต้องพึ่งพิงปลัด อบต.
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ซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำมาก ประธานกรรมการบริหารบางคนพอขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วไม่
ฟังเสียงสมาชิก และไม่กล้าตัดสินใจ นอกจากนี้สมาชิกสภายังมีความขัดแย้งกันสูง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งสมาชิกรอบนอกหมู่บ้านกับสมาชิกที่อยู่ในหมู่บาน ซ่ึงมีความแตกต่างก้นมาก-ท้ัง'ในด้าน 
วุฒิการคิกษๆและความคิดเห็น

ตอนท่ี 2 บทบาทท่ี อบต. ปฏิบัติจริง ความคาดหวัง และความพรอมในการจัดการศึกษา 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.1 บทบาทที่ อบต. ปฏิบัติจริงในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

1) บทบาทในการจัดการศึกษา

ปัจจุบัน อบต. เสาหิน มีโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. จำนวน 6 โรง เป็น 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมคิกษาแห่งชาติ 3 โรง ซึ่งเปิดสอนระตับก่อน 
ประถมคิกษาถึงมัธยมคิกษาตอนต้น 2 โรง และโรงเรียนที่สอนระตับก่อนประถมคิกษาถึงประถม 
ศึกษา 1 โรง ส่วนโรงเรียนเอกชนมี 3 โรง ซ่ึงเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา แต่อบต.ยังไม่ 
ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาเอง

2) บทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

2.1) การมีส่วนร่วมของ อบต. เสาหินในการจัดการศึกษาใข!ระบบ
อบต. เสาหินมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการคิกษาในระบบโดยเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการจัดการคิกษาฃองโรงเรียนในสังกัด สปช. ท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท้ัง 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนเปรม 
ประชากร โรงเรียนวัดรังลฤษด้ีและโรงเรียนวัดขวัญข้าว ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ 
ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและสมาชิกสภา อบต. เก่ียวกับบทบาทของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัด 
การศึกษา รวมทั้งการคิกษาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานคิกษา พบว่า อบต. 
เสาหินได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 โรง โดยมีวิธีการหรือสักษณะ 
การมีส่วนร่วม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละโรง ตังน้ี

2.1.1) การมีส่วนร่วม : อบต. เสาหินกับโรงเรียนเปรมประชากร

โรงเรียนเปรมประชากร เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 6 ของตำบลเสาหิน ต้ังมาต้ังแต่ปี 2475

ปัจจุบันเปิดลอนตั้งแต่ระตับก่อนประถมศึกษาถึงประถมคิกษา โดยใน 
ระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และอนุบาล 1-2 ซึ่งรับเด็กอายุ 4-5 ปี 
ระตับประถมศึกษาเปิดสอนชั้น ป. 1 - 6  มีนักเรียนรวมท้ังหมด 413 คน (เป็นเด็กพิเศษ 15 คน



163

ซึ่งเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญา) และมีครู 17 คน (ครูตามเกณฑ์ ก.ค. 23 คน ขาดครู 6 
คน) เด็กที่มาเข้าเรียนเป็นเด็กในเขตพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ท่ีเหลือเป็นเด็กท่ีอพยพตามผู้ปกครอง 
ท่ีเข้ามาทำงานและเด็กท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เด็กท่ีมาสมัครเข้าเรียนในช้ันอนุบาลมีจำนวนมากกว่าท่ี 
โรงเรียนจะรับได้ซึ่งทางโรงเรียนสามารถรับได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเด็กที่มาสมัครเข้าเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้มาแล้ว 3 
ปี มีผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 1 คน

ในระยะ 4 ปีแรกที่มีการจัดตั้ง อบต. ซึ่งบริหารงานโดยสมาชิก อบต. 
ชุดแรกนั้น จากการบอกเล่าของครูท่ีอยู่โรงเรียนน้ีมานานเล่าว่า 11 อบต. แทบจะไม่ได้เข้าช่วยเหลือ 
โรงเรียน โรงเรียนเคยเสนอโครงการอะไรไปก็ไม่อนุมัติ จะมีก็แต่สร้างถนนหน้าโรงเรียน" สำหรับใน 
ช่วงกลางปี 2542 ซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. เสาหิน สมัยท่ี 2 มีการตั้งคณะกรรมการ 
บริหารถึง 2 ชุด ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2 5 4 2 -ตุลาคม 2544 อบต. ก็บังไม่ได้เข้ามามีบทบาทใน 
การมีล่วนร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเล่าว่า “ โรงเรียนเขียนแผนเสนอไป อบต. 
ก็ไม่สนใจประธานกรรมการบริหาร หันหลังให้โรงเรียน “ ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า
สมาชิกสภา อบต. ชุดนี้ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 บังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการศึกษา 
แต่หลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อเดือนพโเศจิกายน 2544 เป็นต้นมา 
อบต. เสาหินก็เริ่มมีบทบาทในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
เนื่องจากประธานกรรมการบริหารคนใหม่ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันสนใจและให้ 
การสนับสนุนการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนกับ อบต. เสาหินมีความสัมพันธ์ท่ีดืต่อกันมากข้ึน เพราะ 
ฝ่ายบริหารชุดใหม่มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับโรงเรียนมาก่อนหน้านี กล่าวคือ ประธานกรรมการบริหาร 
เคยช่วยเหลือโรงเรียนโดยช่วยถมดินให้โรงเรียนในราคาถูก ส่วนประธานสภาก็เป็นศิษย์เก่าซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับโรงเรียนและพยายามจะช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด แต่ก็ช่วยเหลือโรงเรียนได้ 
ไม,มากนักในช่วงที่ผ่านมาเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่า “ กรรมการ 
บริหาร ณ วันนี้คุยกันรู้เร่ึอง แต่ปลัดคนใหม่บังไม่แน่ใจ ”

ในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะหรือวิธีการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

วิธึการหรึ,อล้กษณะการมีส่วนร่วม
สำหรับบทบาทของ อบต. เสาหินในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษากับ 

โรงเรียน อาจแบ่งได้ 2 วิธีการหรือลักษณะ คือ การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และการ 
สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ดังน้ี
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(1) บทบาทของ อบต.: การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา
ในปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบให้โรงเรียนตั้งคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเลือกสมาชิก อบต. เข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียน 
โรงเรียนได้พิจารณาเลือกผู้ที่โรงเรียนเห็นว่าสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ และได้ทาบทาม 
ประธานกรรมการบริหาร อบต. (นายกำจร) และประธานสภา อบต. (นายสำเร็จ) ให้สมัครเป็น 
กรรมการโรงเรียน ซ่ึงในช่วงท่ีแต่งต้ังเป็นช่วงท่ีประธานกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งน้ี ดังน้ัน 
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว แต่นายกำจรซึ่งเป็นประธาน 
กรรมการบริหารคนเดิมก็ยังเป็นกรรมการโรงเรียนอยู่

ในจำนวนกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 15 คน จึงมีกรรมการ 
ที่มาจาก อบต. 2 คน โดยนายสำเร็จ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนได้ 
เข้าร่วมประชุมกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง ขณะที่นายกำจร มาร่วมประชุมกรรมการโรงเรียนใน 
บางครั้งที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น เช่น การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งท่ี2 / 2543 
เร่ือง การวางแผนการจัดการน้ําบาดาลของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างโรงเรียนกับผู้ท่ีดำเนินการ 
เรื่องการใช้นํ้า นายกำจรในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหาร อบต. และกรรมการสถานศึกษา 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประสานงานและไกล่เกล่ียปัญหาดังกล่าว ซ่ึงได้มีการกำหนดแนวทาง 
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ดำเนินการใช้นํ้าเดิม

ในฐานะท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา อบต. ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้าน 
การให้ความเห็นและคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี

(1.1) การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน/โครงการ อบต.
ได้เข้าไปมีล่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแผนงาน / โครงการของโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 
สถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนท่ีโรงเรียนนำเสนอ แต่ยังไม่ได้มี
ล่วนร่วมในการจัดทำแผนเนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้จัดทำร่างแผนเอง และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงานจัดทำแผน

(1.2) การจัดทำหจักส ูตรและการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน
เดิม อบต. เสาหินยังไม่ได้เข้ามามีล่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เพราะโรงเรียนยังไม่ได้เปิดโอกาส 
ให้ อบต. เข้ามามีล่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถ่ิน สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน 
อบต. ยังไม่ได้เข้ามามีล่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน่ืองจากโรงเรียนยังไม่เชิญ อบต. 
เข้ามาร่วม และทาง อบต. ก็เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องงานวิชาการโรงเรียนได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งสมาชิก 
สภา อบต. ที่เป็นกรรมการสถานศึกษาก็ได้มีล่วนร่วมในการให้ความเห็นในเรื่องนี้บ้างแต่ไม่มากนัก

(1.3) การต ิดตามประเม ินผลการดำเน ินงานจ ัดการศ ึกษาและ 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อบต. ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มากนัก
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จะมีก็แต่เพียงติดตามจากรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนรายงานให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษ'าทราบ

(2) บทบาทของ อบต.: การสนับสนุนทรัพยากร
ในช่วงท่ีผ่านมา อบต. ไม่ค่อยได้เข้ามามีบทบาทสนับลนุนทรัพยากรแก่ 

โรงเรียน ซึ่งจากข้อมูลงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ในปีงบประมาณ
2543 โรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณจาก อบต. เน่ืองจาก ผู้บริหาร อบต. ไม่เห็นความสำคัญของ 
การศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต. น้อยมากเม่ือเทียบ 
กับความต้องการท่ีโรงเรียนเสนอแผนงาน /โครงการขอรับการสนับสนุนจาก อบต. ผู้บริหารโรงเรียน 
เล่าให้ฟังว่า “ งบประมาณที่ ลบต.ให้กับโรงเรียนมานั้นกว่าจะได้มาก็แสนจะยากเย็น "

ในช่วงปีงบประมาณ 2543 -2544 อบต. เสาหินได้ให้การสนับสนุน 
ทรัพยากรแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ดังน้ี

(2.1) ด้ามiสิงท่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2543 -2544 โรงเรียนไม่ได้ 
รับการสนับลนุนงบประมาณในด้านสิ่งก่อสร้างจาก อบต.

(2.2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2543 
โรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. เสาหิน แต่ในปีงบประมาณ 2544โรงเรียน 
เริ่มได้รับการสนับลนุนจาก อบต. จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าโต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับช้ันอนุบาล 
โดย อบต. ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อเอง นอกจากนี้ อบต. ได้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียน 
เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,000 บาท

(2.3) ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน ในปีงบประมาณ
2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้ 
อบต. เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) และจัดซื้อ/จัดจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน โดยจัด 
อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาช้ัน ป. 1-4 ทุกคน 
ส'วนอาหารกลางวันจัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในริ่องน ี้ อบต. ได้ดำเนินการโดยใช้ 
งบประมาณท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการเท่าน้ัน ยังไม่มีการเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ี 
ได้รับการถ่ายโอน

ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) อบต. ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณี 
พิเศษซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับอาหารกลางวันน้ัน อบต. ได้ 
ดำเนินการโดยใช้วิธีการจัดจ้างเอกซนทำอาหารกลางวัน การถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันให้ อบต. ดำเนินการน้ีมีปัญหาในเรื่องความล่าช้า ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าเป็น
การสร้างความยุ่งยากให้กับโรงเรียน
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อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการฝลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
ซึ่งเป็นชุดปัจจุบันที่บริหารงาน อบต. ก็เร่ิมมีบทบาทในการให้การสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น มีการ 
เชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรง มาประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรึกษาหารือเที่ยวกับ
การสนับลนุนการจัดการศึกษา

สำหรับปีงบประมาณ
ต่างๆ ดังน้ี

2545 อบต. จะให้การสนับสนุนโรงเรียนในเรื่อง

1. ด้านวัสดุ อุปกรณน์,ละครุภัณฑ์ อบต. สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้ 
แก่โรงเรียน 10 เคร่ือง และเครื่องพิมพ์ 2 เคร่ือง เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท ท้ังนี้ทาง
อบต. มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการจัดซื้อ ซ่ึงในท้ายท่ีสุดก็ได้ข้อตกลงว่า อบต. จะเป็นผู้จัดซ้ือ 
ให้โรงเรียน

2. ด้านบุคลากร ในปีงบประมาณปี 2545 อบต. เร่ิม'ให้การ
สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 คน ซึ่งเดิม อบต. ได้ตกลง 
กับทางโรงเรียนว่าจะจ้างครูวุฒิปริญญาตรี โดยให้เงินเดือนตามวุฒิ แต่เนื่องจากติดขัดในเร่ือง 
ระเบียบทำให้ไม่ลามารถจ้างครูวุฒิปริญญาตรีได้ ในเรื่องนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า อบต.
น ่าจะได้ศึกษาระเบียบและทำเรื่องขออนุมัติทางจังหวัดได้ก่อนหน้านี้ ซ่ึงหาก อบต. ได้ดำเนินการ 
มาตั้งแต่ต้นก็จะสามารถจ้างครูวุฒิปริญญาตรีได้ทันเปิดเทอม สำหรับการจัดหาครู อบต. เป็นผู้ 
ประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนท้ัง 3 โรง ท่ีอยู่ 
ในเขตพื้นที่ซึ่งขอรับการสนับลนุนค่าจ้างครู และผู้แทน อบต. 2 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 
บริหาร 1 คน และพนักงานตำบล 1 คน

3. ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน ในปีงบประมาณ 
2545 กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนงบประมาณอาหารเสริม(นม) ให้ อบต. จัดซื้อให้โรงเรียน 
เพิ่มขึ้นจาก 200 วัน เป็น 230 วัน และให้ อบต. สนับสนุนอีก 30 วัน อบต. เสาหินได้ 
ดำเนินการจัดซ้ือนมให้โรงเรียนตามจำนวนท่ีได้รับงบประมาณท่ีถ่ายโอน และจะสนับลนุนงบประมาณ 
ในการจัดซื้อนมเพิ่มเติมอีก 30 วัน โดยใช้งบประมาณของ อบต. เอง สำหรับการถ่ายโอนอาหาร 
กลางวัน อบต. ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอน

นอกจากนี้ สมาชิกสภา อบต. ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ของโรงเรียนโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ซึ่งชมรมนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมมือกัน 
หารายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีสมาชิก อบต. ร่วมเป็นกรรมการจำนวน 5 คน 
คณะกรรมการชมรมดังกล่าวได้มีการจัดงานเพื่อหารายได้
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2.1.2) การมีส่วนร่วม : 'อบต. เสาหินกับโรงเรียนวัดรังสฤษด

โรงเรียนวัดรังสฤษดี้ (ช่ือสมมติ) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ 
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต้ังอยู่หมู่ท 1 ของตำบลเสาหิน ต้ังแต่ปี 2470 โดยเจ้าอาวาส 
วัดรังสฤษดิ้ และอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน ต่อมาในปี 2499 จึงได้ทำการสร้าง
อาคารเรียนเป็นเอกเทศ โดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างโรงเรียน หลังจากนั้นได้มีการปลูกสร้าง 
อาคารเรียนเพิ่มขึ้นจากงบประมาณของทางราชการและเงินบริจาคของประชาชน

ปัจจุบันโรงเรียนวัดรังสฤษดี๋ เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง 
ประถมศึกษา โดยในระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และอนุบาล 1-2 ซ่ึงรับ 
เด็กอายุ 4-5 ปี ระดับประถมศึกษาเปิดสอนชั้น ป . 1 - 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น701 คน และมี 
ค ร ู2 7 คน(ครูตามเกณฑ์ ก.ค. เท่ากับ 30 คนขาดครู3 คน)

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้บริ,หารโรงเรียนมาเป็น
ระยะเวลา 13 ปี มีผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ซึ่งอยู่ที่โรงเรียนนี้ยังไม่ถึง 1 ปี และกำลังจะย้าย 
ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนอื่น

ในระยะ 4 ปีแรกที่มีการจัดตั้ง อบต. ซึ่งบริหารงานโดยสมาชิก อบต. 
ชุดแรกนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเล่าให้ฟังว่า “ อบต.ยังไม่ได้เข้ามาสนับสนุนโรงเรียน และไม่ได้ร่วม 
เป็นกรรมการโรงเรียน เพราะในช่วงนั้นไม่ได้แต่งต้ัง อบต.เป็นกรรมการแต่แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน "

สำหรับในช่วงกลางปี 2542 ซึ่งมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.เสาหิน 
สมัยท่ี 2 อบต. เริ่มมีบทบาทสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้นโดยเข้ามาช่วยทำถนนหน้าโรงเรียน และ 
ปรับปรุงสนามโรงเรียน และเข้ามาร่วมเป็นกรรมการโรงเรียน สำหรับพนักงานตำบลหรือที่เรียกกันว่า 
เป็นฝ่ายข้าราชการประจำนั้น ยังไม่ได้มีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนได้เล่าว่า 
“ ปลัด อบต. เคยแวะเข้ามาดูที่โรงเรียนและถามว่า โรงเรียนขาดแคลนอะไร แต่ก็ไม่ได้เข้ามาช่วย 
เหลือ "

ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า อบต. ชุดเก่าไม่ค่อยเห็นความ 
สำคัญของการศึกษา การท่ี อบต. ไม่ค่อยสนับสนุนการศึกษา เป็นเพราะ อบต. มีความขัดแย้งกัน 
ภายในทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งตั้งข้ึนเมื่อ 
เดือน พฤศจิกายน 2544 นั้น เริ่มเข้ามามีบทบาทในการมีล่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนมากขึ้น

ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนนี้ได้พยายามวางตัวเป็นกลาง โดยผู้บริหาร
โรงเรียนได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ต้องวางตัวเป็นกลางว่า “ ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้มานาน ไม่ 
เหมือนกับผู้บริหารโรงเรียนอีก 2 คน ที่ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี เพ่ิงย้ายมาไม่นาน เด๋ียวก็ย้ายไป ไปมีผล 
กระทบ ผมจึงต้องวางตัวไม่ให้เห็นว่าเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพราะต้องอยู่โรงเรียนน้ีอีกนาน " ตังน้ัน 
เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เชิญผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียนจะไปร่วมประชุม
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หากเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ แต่ถ้าเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอย่างเป็นทางการก็จะไม่ไป 
เพราะหากเข้าร่วมประชุมก็อาจจะถูกหาว่าเป็นพวกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเมื่อมีการขอความ 
เห็นในที่ประชุมอาจจำเป็นต้องให้ความเห็นสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สำหรับวิธีการหรือลักษณะการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียน มีรายละเอียด ดังน้ี

วิธีการหรือลักษณะการมีส่วนร่วม

บทบาทของ อบต. เสาหินในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษากับโรงเรียน อาจ 
แบ่งได้ 2 วิธีการหรือลักษณะ คือ การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาและการสนับลนุนทรัพยากร 
แก่โรงเรียน ดังน้ี

(1) บทบาทของ อบต. : การร่วมเป็นกรรมการสถานสิกษา

โรงเรียนได้แต่งตั้งประธานกรรมการบรีหาร อบต. คือ นายกำจร ซ่ึง 
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรีหาร อบต. อยู่ในขณะน้ัน เป็นกรรมการสถานศึกษาเพียงคนเดียว 
ในฐานะที่เป็นผู้แทนของ อบต. ในจำนวนกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 คน นายกำจรได้ 
รับการเลือกเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา

ในฐานะที่เป็นกรรมการสถานศึกษา อบต. ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้าน 
การให้ความเห็นและคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี

(1.1) การกำหนดนโยบายและการจ ัดทำแผนงาน/โครงการ อบต. 
เสาหินยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแผนงาน / โครงการของโรงเรียน เน่ืองจาก 
โรงเรียนยังไม่ได้เสนอแผนงาน / โครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แต่ได้เสนอเฉพาะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบต. ในเรื่องการจ้างครู ค่าวัสดุ อุปกรณ์การ 
ศึกษาและสิ่งก่อสร้าง

ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อ31ลว่า อบต. จะไปเข้ามายุ่งเรื่องวิชาการ เพราะ 
เห็นว่าตนไม่รู้เรื่องการศึกษา และการศึกษาเป็นเรื่องของโรงเรียน ส่วนสมาชิกสภา อบต. เอง ก็มี 
ความเห็นลอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าท่ีของโรงเรียน อบต. น่าจะมีบทบาท 
สนับสนุนงบประมาณแก่,โรงเรียน

(1.2) การจัดทำหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อบต. ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะ
โรงเรียนยังไม่ได้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและไม,ได้มีนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนต่อที่ 
ประชุมกรรมการสถานศึกษา

(1.3) การติดตามประเมีนผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและ
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อบต. ยังไปได้เข้ามามีบทบาทในติดตาม
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ประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เน่ืองจาก 
โรงเรียนยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งตามปกติแล้วโรงเรียน 
ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ ประกอบกับ 
ประธานกรรมการสถานติกษา สมาชิกสภา อบต. และปลัด อบต. ยังไม่ได้ให้สนใจในเรองผลการ 
ดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

(2) บทบาทของ อบต. : การสนับสนุนทรัพยากร

ในช่วงท่ีผ่านมา อบต. เสาหิน สมัยแรกไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการให้การ 
สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ภายหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซ่ึงเป็น
ชุดปัจจุบันท่ีเข้ามาบริหารงาน เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2544 ท่ีผ่านมาน้ีอบต. เสาหินได้เริ่มเข้าไปมีบท 
บาทในการสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียนมากข้ึน มีการเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรง มาประชุม 
ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อบต. กับโรงเรียนเปรมประซากร

ในช่วงปีงบประมาณ 2543 -2544 อบต. เสาหินได้ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ดังน้ี

(2.1) ด้านสิงก่อสร้าง ในปงีบประมาณ 2543 อบต. เสาหินได้ปรับ 
ปรุงสนามและทำถนนหน้าโรงเรียนเป็นเงิน 300,000 บาท นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนงบประมาณ 
ในการต่อเติมอาคารเรียนท่ีกำลังจะสร้างใหม่โดยจะต่อเติมช้ันล่างของอาคารเรียนให้อีก 4 ห้อง เป็นเงิน 
ประมาณ 300,000 บาท ในปีงบประมาณ 2545

(2.2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2543 
โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบต. เสาหิน เป็นค่าวัสดุสำหรับการจัดอนุบาล 3 ขวบและอุปกรณ์ 
กีฬา 8,270 บาท สำหรับปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต. จำนวน 
20,000 บาท เป็นค่าส่ือสำหรับช้ันอนุบาล

(2.3) ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน อบต.ดำเนินการให้ 
การสนับสนุนเช่นเดียวกับโรงเรียนเปรมประชากร

เร่ืองต่างๆ ดังน้ี
สำหรับปีงบประมาณ 2545 อบต. เสาหินให้การสนับลนุนโรงเรียนใน

1. ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ อบต. สนับสนุนคอมพิวเตอร์
ให้แก่โรงเรียน 10 เคร่ือง และเครื่องพิมพ์ 2 เคร่ือง เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท ซึ่งทาง 
อบต. มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการจัดซื้อดังกล่าว แต่ในท่ีสุดได้ข้อตกลงว่า อบต. เป็นผู้จัดซือ 
ให้โรงเรียน
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2. ด้านบุคลากร ในปีงบประมาณปี 2545 อบต. เริ่มให้การ
สนับสนุน งบประมาณการค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 คน ซึ่งเดิม อบต. ได้ตกลง 
กับทางโรงเรียนว่าจะจ้างครูวุฒิปริญญาตรี โดยให้เงินเดือนตามวุฒิ แต่เนื่องจากติดขัดในเรื่อง 
ระเบียบทาให้ไม่ลามารถจ้างครูวุฒิปริญญาตรีได้ จึงจ้างครูให้โรงเรียนได้ในอัตราเงินเดือน 4,100 
บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนของวุฒิ ม.3 โดยทำสัญญาจ้าง 1 ปี กับทาง อบต. ในตำแหน่งลูกจ้าง 
ชั่วคราวของ อบต. และได้เรื่มจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 หลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอม
ประมาณ 2 เดือน ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชากรได้ขอครูในส่วนท่ี อบต. จ้างให้โรงเรียนนี้ 
2 คน ไปช่วยสอนที่โรงเรียนเปรมประชากร 1 คน เนื่องจากโรงเรียนเปรมประชากรมีปัญหาขาด 
แคลนครูมากกว่า โรงเรียนวัดรังสฤษดิ้ ทั้งนี้ อบต. เสาหินได้ยินยอมตามท่ีได้ตกลงกัน สำหรับ 
การควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ อบต. จ้างนั้น อบต. มอบให้โรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแล

3. ด้าน'อาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน อบต.ให้การ 
สนับสนุนเซ่นเดียวกับโรงเรียนเปรมประชากร

2.1.3) การมึส่วนร่วม : อบต. เสาหินกับโรงเริยนว ัดขวัญข้าว โรง
เรียนวัดขวัญข้าว เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต้ังอยู่หมู่ 
ท่ี 1 ของตำบลเลาหิน ต้ังแต่ปี 2481 ปัจจุบันโรงเรียนวัดขวัญข้าว เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อน 
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาล รับเด็กต้ัง 
แต่ 3 ขวบครึ่ง (ไม่เปิดรับเด็ก 3 ขวบ เพราะ สปช. ไม่มีนโยบายให้โรงเรียนเปิดรับอนุบาล 3 ขวบ) 
และอนุบาล 1-2 ซ่ึงรับเด็กอายุ 4-5 ปี ระดับประถมศึกษาเปิดสอนช้ัน ป. 1 -  6 และระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นชั้น ม.1 - 3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 866 คน และมีครู 35 คน(ครูตามเกณฑ์ ก.ค. 
เท่ากับ 41 คน ขาดครู 6 คน)

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ 
เมื่อเดือนมกราคม 2544 มีผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 2 คน

ในระยะ 4 ปีแรกที่มีการจัดตั้ง อบต. ซึ่งบริหารงานโดยสมาชิก อบต. 
ชุดแรกนั้น จากการบอกเล่าของครูที่ลอนอยู่โรงเรียนนี้มานามได้เล่าให้ฟังว่า “ อบต. ไม่ได้เข้า
มาลนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน เพียงแต่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการโรงเรียนเท่านั้น”

สำหรับในช่วงกลางปี 2542 ซึ่งมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต. เสา 
หิน สมัยท่ี 2 ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า “สมาชิกสภา อบต. ไม่ค่อยสนใจการศึกษา 
และไม่เข้าใจว่า อบต. ต้องมีบทบาทด้านการศึกษา ปลัด อบต. ก็ไม่สนใจการศึกษา โรงเรียน
เสนอของบจัดอนุบาลไป รองปลัดก็เก็บเรื่องไว้ไม่ล่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหาร"

ผู้บริหารโรงเรียนได้กระตุ้นให้เห็นความสำคัญโดยบอกกับสมาชิก 
อบต. ว่า หากสมาชิก อบต. ให้การสนับสนุนโรงเรียนก็เป็นการช่วยเหลือลูกหลานของตนเอง โรงเรียน
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ก็จะบอกให้ผู้ปกครองเด็กได้รับทราบว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก อบต. คนใดบ้าง 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวสมาชิก อบต. ในการเลือกตั้งสมัยหน้า

สำหรับลักษณะหรือวิธีการมี'ส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการดีกษา 
ของโรงเรียน มีรายละเอียดตังน้ี

วิธีการหรือลักษณะการมึส่วนร่วม

อบต. เสาหินมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการดีกษากับโรงเรียน ใน 2 
วิธีการหรือลักษณะ คือ การร่วมเป็นกรรมการสถานดีกษา และการสนับลนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ตังน้ี

(1) บทบาทของ อบต.: การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา

ในปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบให้โรงเรียนตั้งคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเลือกสมาชิก อบต. เข้าไปเป็นกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภาที่เป็นผู้แทนของหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและมีความ 
สัมพันธ์ท่ีดีกับโรงเรียน มาร่วมเป็นกรรมการโรงเรียน 1 คน คือ นางสาครซ่ึงเป็นศิษย์เก่าและมีความ 
สัมพันธ์Iกล้ซิดกับโรงเรียน โดยได้ทาบทามให้เข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียน ซ่ึงนางสาคร เป็น อบต. 
เพียงคนเดียวใน 15 คน ในฐานะที่เป็นตัวแทน อบต. ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการให้ความเห็น 
และคำปรึกษาในเรื่องต่าง  ๆ ตังน้ี

(1.1) การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน / โครงการ
อบต. เสาหินได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนงา'น/โครงการของโรง 
เรียน โรงเรียนได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีและธรรมนูญโรงเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(1.2) การจัดทำหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรืยนการสอน
เช่นเดียวกับโรงเรียนเปรมประชากร อบต. ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เพราะ
โรงเรียนยังไม่ได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน อบต. ยังไม่ได้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้มีการขอความเห็น 
หรือคำปรึกษาในเรื่องตังกล่าวจากสมาชิกสภา อบต. ทั้งท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาและไม,ได้เป็น 
กรรมการสถานศึกษา เพราะเห็นว่าสมาชิก อบต. ส่วนใหญ่ยังไม,ค่อยมีความเข้าใจในเร่ืองการจัด 
การเรียนการสอน

(1.3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและ
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนและผลลัมฤทธี๋ทางการเรียนของนักเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ อบต. ใน 
ฐานะที่ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา จึงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากการรายงานผล 
ของโรงเรียน
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(2) บทบาทของ อบต.: การสนับสนุนทรัพยากร

ในๆ!วงท่ีผ่านมา อบต. เสาหินยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการให้การ
สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน ซ่ึงจากข้อมูลงบประมาณปี 2543 โรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณจาก 
อบต. เน่ืองจากผู้บริหาร อบต. ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ซึ่งเป็นชุดที่บริหารงานในปัจจุบัน ในช่วงปีงบประมาณ 2543 -2544 อบต. เสาหินได้ให้การ 
สนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ คังน้ี

(2.1) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2544
โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบต. เลาหิน จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าตู้และค่าทาสีห้อง

(2.2) ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน ให้การสนับลนุนเช่น 
เดียวยับโรงเรียนเปรมประชากรและโรงเรียนวัดรังสฤษด้ิ

สำหรับปีงบประมาณ 2545 อบต. เลาหินให้การสนับสนุนโรงเรียนในเรอง
ต่าง  ๆคังน้ี

1. ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ อบต. สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้ 
แก่โรงเรียน 10 เคร่ือง และเครื่องพิมพ์2 เคร่ือง เป็นเงินประมาณ 300,000 บาทโดยอบต.เป็น 
ผู้ลัดซื้อให้แก่โรงเรียนเช่นเดียวยับโรงเรียนเปรมประชากร และโรงเรียนวัดรังลฤษดี้

2. ด้านบุคลากร เช่นเดียวยับโรงเรียนเปรมประชากร ในปีงบประมาณ 
ปี 2545 อบต. เร่ืมให้การสนับสนุนงบประมาณเร่ืองค่าจ้างครูพ่ีเล้ียงเด็กให้แก'โรงเรียนจำนวน 2 คน 
แต่เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบทำให้ไม่ลามารถจ้างครูวุฒิปริญญาตรีได้

ในเร่ืองการจ้างครูอบต. เสาหินได้ดำเนินการในลักษณะเดียวยันยับโรงเรียนเปรม 
ประชากร และโรงเรียนวัดรังสฤษด้ิ ซ่ึงได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

3. ด้านอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน อบต. ได้ดำเนินการ 
ให้การสนับสนุนเช่นเดียวยับโรงเรียนเปรมประชากร และโรงเรียนวัดรังสฤษด้ิ

นอกจาก อบต.ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และร่วมสนับลนุนทรัพยากร 
แก่โรงเรียนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังเข้าร่วมในการลัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยเข้าร่วมเป็น
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครู เพี่อหารายได้สำหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เช่น การ 
ลัดงานงานราตรีโรงเรียนวัดขวัญข้าว มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีท้ังผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองท้องถ่ิน ได้แก่ ล.ล. ส.จ. และสมาซิก อบต. โดย1ในล่1วน'ของ 
สมาซิก อบต. น้ัน มาร่วมงานทุกคน การลัดงานครั้งนี้มีรายได้ประมาณ 6 แลนบาท ซึ่งโรงเรียน 
ลัดประชุมกรรมการ เพี่อรายงานผลการดำเนินงานและรายรับรายจ่าย สำหรับเงินที่ได้หลังจากหัก 
ค่าใช้จ่ายโรงเรียนได้นำไปใข้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
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2.2) การมีส่วนร่วมของ อบต.เสาหินในการจัดการศึกษานอกระบบ

อบต. เสาหินมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบกับศูนย์บริการการ
ศึกษานอกโรงเริยนอำ๓ อน้อยมาก กล่าวคือมีเพียงการให้ใช้สถานที่เท่านั้น โดยให้ศูนย์บริการการ 
ศึกษานอกโรงเรียนอำเภอใช้ห้องประชุมของ อบต. เป็นสถานที่เรียนในกันอาทิตย์ในเรื่องนี้ประธาน 
กรรมการบริหารคนปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
ควรขอใช้สถานที่ของโรงเรียนมากกว่าเพราะ อบต. มีเอกสารสำคัญจำนวนมาก หากมีคนภายนอก 
เข้ามาอาจมีปัญหาในเรื่องเอกสารสูญหายได้

2.2 ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหกังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการ 
ศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังน้ี

1) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาตามความเห็น 
ของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

1.1) ระดับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกใ!ท มีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ยังไม่ควรจัด 
การศึกษาในระบบในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) และระดับท่ีสูงกว่า เนื่องจากเห็นว่า 
ปัจจุบัน อบต. มีภารกิจหลายด้าน มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและขาดบุคลากรที่มี 
ความรู้ความเช้าใจด้านการศึกษา สมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่ยังมีวุฒิการศึกษาประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา ขาดความรู้ความเช้าใจด้านการศึกษา และเห็นว่า อบต. ยังมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะจัด 
การศึกษาเอง โดย อบต. เห็นว่าหากจะให้ อบต. จัดการศึกใ!ทเองจำเป็นจะต้องโอนบุคลากรและงบ 
ประมาณให้ อบต. นอกจากน้ีมีสมาชิกสภา อบต. บางคนที่เห็นว่าหากให้ อบต. จัดการศึกษาเอง 
จะทำให้มีปัญหาเรื่องระบบเล้นสายได้

ในส่วนของการศึกษานอกระบบ อบต. ส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. ควรจัดการ 
ศึกษานอกระบบสายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะเห็นว่า 
อบต. มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภา อบต. บางคนเห็นว่าการจัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กจะทำให้ อบต. มีหน้ามีตา แต่มีบางคนเห็นแย้งว่า อบต. ไม่ควรจัดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเอง เพราะเห็นว่าหาก อบต. จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองเด็กจะเดินทางมาเข้ารับบริการ 
ไม่สะดวกเหมือนจัดท่ีโรงเรียน เพราะโรงเรียนต้ังกระจายอยู่ตามจุดต่าง  ๆ ซ่ึงจะสะดวกกว่าเดินทาง 
มาที่ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว ส่วนการจัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. 
ยังไม,ควรจัดเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม,สนใจวิชาชีพและไม่มีเวลาเนื่องจากทำงานในโรงงาน
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สมาชิกสภาคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “เมื่อก่อนนี้มีการจัดอบรมอาชีพ จัดอบรมเร่ือง สิ่งแวดล้อม มีการ 
แจกเงินให้ ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเข้าอบรม” สำหรับการศึกษานอกระบบสายสามัญ อบต. ควรร่วม 
กับ ศบอ. มากกว่าจัดเอง

ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับ อบต. ว่า อบต. ควรจัดการ 
ศึกษานอกระบบสายสามัญ ในระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็น 
ว่า อบต. มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีผู้บริหารบางคนท่ีเห็นว่า 
หาก อบต. จะจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดตั้งที่โรงเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กมาเรียนสะดวกและ อบต. 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน ซึ่งสมาชิกสภา อบต. ล่วนหน่ึงเห็นด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งไม่เห็น 
ด้วย

ในส่วนของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความ 
เห็นสอดคล้องกันว่าอบต. ควรจัดท่ีอ่านหนังสือ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

1.2) เรื่องที่'อบต. ควรดำเนินการในการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นลอดคล้องกันว่า อบต. ควรดำเนิน 
การทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยงานวิชาการ 
ควรดำเนินการในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการลอน การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา งานบุคลากรควรดำเนินการจัดหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร กำกับดูแลการปฏิปัติงานและ 
ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร งานงบประมาณ ควรดำเนินการจัดหางบประมาณและควบคุม 
การใช้งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ควรดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดทำแผน ดูแลรักษา 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการ 
ศึกษาและส่งเด็กเข้ารับการศึกษา แโเไขปัญหานักเรียน

อย่างไรก็ตาม ท้ัง อบต. และผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้องกันว่าหาก อบต. 
จะจัดการศึกษาในระบบ อบต. จำเป็นจะต้องมีส่วนงานการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการศึกษา เพ่ือรับผิดชอบดูแลงานด้านการศึกษา โดย อบต. มีความเห็นเพิ่มเติมว่าหากจะให้ 
อบต. จัดการศึกษา ควรมีโครงการนำร่องให้ อบต. จัดการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาก่อน 
ที่จะขยายผลออกไป และเห็นว่า อบต. ควรมีคณะกรรมการการศึกษาด้วยเพราะบุคลากรของ 
อบต. มีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากมีการย้ายบ่อย การมีคณะกรรมการการศึกษาของ อบต. ซึ่งเป็น 
คนในท้องถิ่นจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชุมซนทำให้รู้ความต้องการของ 
ท้องถิ่น ส่วนผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการมีส่วนงานด้านการศึกษาในโครงสร้างองค์การ 
ของ อบต. จะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนงานดังกล่าวจะ 
ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานด้าน
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2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการมีส่วนร่วมวัดการศึกษาตาม 
ความเห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

2.1) วิธืการ/ลักษณะการมีส่วนร่วม

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า วิธีการ/ ลักษณะ 
ท่ี อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมเป็น 
กรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็น / คำปรกษา และร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสนับลนุนงบประมาณ

2.2) ระวับ ประเภท และรูปแบบการวัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเห็นว่า อบต. ควรมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่าจัดการศึกษาเองเพราะลงทุนน้อย ดังน้ัน อบต. จึงควรสนับสนุน 
โรงเรียนไปก่อนจนกว่า อบต. จะพร้อมจึงจัดการศึกษาเอง

ในส่วนของการศึกษานอกระบบนั้น อบต. เห็นว่ายังไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนกับ ศบอ. แต่เห็นว่า ศบอ. ควรร่วมกับโรงเรียนมากกว่าเพราะโรงเรียนมี 
สถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมกว่า อบต. ปัจจุบัน ศบอ. ได้ขอใช้ห้องประชุมของ อบต. เป็นสถานที่ในการ 
พบกลุ่มนักศึกษา ซ่ึง อบต. เห็นว่าน่าจะขอใช้สถานที่ของโรงเรียนมากกว่า อย่างไรก็ตาม อบต. 
เห็นว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ และการจัดกิจกรรมอบรมให้ 
ความรู้ในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมจัดการ 
ศึกษานอกระบบสายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษานอกระบบ 
สายอาชีพโดยจัดอบรมวิชาชีพ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัย อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความ 
เห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ท่ีอ่านหนังสือ ห้อง 
สมุด ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

2.3) เร่ืองที่มีส่วนร่วม
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต. ควรมีส่วน 

ร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทัวไป 
โดยงานวิชาการ ควรดำเนินการในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ติดตามประเมินผล

การศึกษาโดยตรง และควรมีคณะกรรมการการศึกษาของ อบต. ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนของประชาชน
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอยู่ในท้องถ่ิน ซึ่งจะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
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และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน งานบุคลากรควรดำเนินการจ'ดหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร กำกับดูแลการปฏิปัติงานและ 
ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร งานงบประมาณ ควรดำเนินการจัดหางบประมาณ และควบคุมการใช้ 
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ควรดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดทำแผน ดูแลรักษาอาคาร 
สถานท่ีและสิงแวดล้อมของสถานศึกษา ประซาสัมพันธํใหประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษา 
และส่งเด็กเช้ารับการศึกษา แก้ไขปัญหานักเรียน

การท่ี อบต. เห็นว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเรองดังกล่าว 
เน่ืองจากเห็นว่า อบต. เลาหิน มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2.3 ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมืส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของ อบต.

1) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา

อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า อบต. มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังน้ี

1.1) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษาตามความเห็นของ 
อบต.และผู้บริหารสถานศึกษา

1.1.1) ระตับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน อบต. 

ยังไมมัความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบทั่งในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) และ 
ระดับที่สูงกว่า เนื่องจากปัจจุบัน อบต. ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา
ประกอบกับ อบต.มีภารกิจหลายด้าน ทำให้ไม่พร้อมท่ีจะจัดการศึกษาในระบบ เพราะอาจทำให้ 
คุณภาพการศึกษาตํ่าลง และเห็นว่าในปี 2549 อบต. น่าจะมีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 2) หากมีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ อบต. สำหรับการ 
ศึกษานอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องว่า ปัจจุบัน อบต. พร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบสาย 
สามัญระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ 
อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า อบต. มีความพร้อมด้านงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่พร้อมด้านบุคลากรเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา และใน 
ส่วนของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมในการจัดท่ี 
อ่านหนังสือ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดำเนินการ
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1.1.2) เร่ืองท่ี อบต.พร้อมดำเนินการในการจัดการศึกษา
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า {เจจุบัน 

อบต. ยังไม่พร้อมดำเนินการทั้งในเรื่องงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงาน 
บริหารทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานวิชาการ เน่ืองจากยังไม่มีส่วนงานด้านการศึกษา 
และเห็นว่า อบต. จะมีความพร้อมในการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน เม่ือ อบต. มีส่วนงานด้านการศึกษา

1.2) ความพร้อมฃอง อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามความ 
เห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา

1.2.1) วิธีการ/จักษณะการมีส่วนร่วม
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า วิธีการ / 

ลักษณะท่ี อบต. ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็น / คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์

1.2.2) ระดับ ประเภท และรูปแบบการจัดการศึกษา
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน 

อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเห็นว่าในปี 2549 อบต. มีความพร้อมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสายอาชีพระดับ 
ปวช. ด้วย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน อบต. มี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบทังสายสามัญและสายอาชีพ รวมทังจัดอบรม 
ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัย เห็นว่า อบต. 
มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ท่ีอ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์ 
การเรียนชุมชน และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

1.2.3) เร่ืองที่มีส่วนร่วม
อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นลอดคล้องกันว่า ปัจจุบัน 

อบต. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในเรื่อง งานบุคลากร งานงบประมาณ
และงานบริหารท่ัวไป โดยมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในงานงบประมาณ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ 
การจัดหางบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณมากกว่างานอื่น เน่ืองจากเห็นว่า อบต. มี
งบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ ส่วนงานวิชาการซึงเป็นงานที่เกียวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนั้น อบต. ยังไปพร้อมในการมีส่วนร่วม เนื่องจากสมาซิกสภา 
และบุคลากรของ อบต. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษา
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2.4 เปรียบเทียบบทบาทท่ีปฏิบัติจริง บทบาทท่ีคาดหวิงและความพร้อมของ อบต. 
1) การจัดการศึกษา

ตารางท่ี 20 ระดับ ประ๓ ท และรูปแบบการจัดการคิกษา และเรื่องท่ีดำเนินการในการจัดการ 
คิกษ'า

บทบาทท่ีปฏิบัติจริง บทบาทที่คาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวก ับ ความ 
พร้อมของ อบต.

ระด ับ  ป ระ เภ ท  ร ูป แ บ บ ก า รจ ัด อบต.และผู้บริหารสถานคืกษาคาด อบต.และผู้บริหารสถานคิกษาคาด
ก ารศ กษ า แ ล ะ เร อ ง ท ด า เน น ก า ร หวังว่า หวังว่า

- ไม่จัด - 1. อบต. ยังไม่ควรจัดการคืกษาใน 1. ปัจจุบันอบต.ไม่พร้อมจัดการคิกษา
ระบบในระดับก่อนประถมคืกษๆ ในระบบทุกระดับ แต่จะพร้อมในปี
(อนุบาล 1-2) และระดับท่ีสูงกว่า 2549 หากมีการโอนงบประมาณ
2. อบต. ควรจัดการคิกษ,านอกระบบ และบุคลากร
สายสามัญ ระดับก่อนประถม 2. ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมจัด
คิกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนา การคิกษานอกระบบสายสามัญระดับ
เด็กเล็ก ก่อนประถมสืกษาในรูปแบบของศูนย์
3. อบต. ควร'จัดการคิกษ'าตาม พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดอบรม
อัธยาศัยในรูปแบบการจัดที่อ่าน 
หนังสือ ห้องสมุด จัดศูนย์กีฬา / 
ลานกีฬา

วิชาชีพ

4. อบต. ควร'จัดการคิกษ'า'โดย 3. ปัจจุบัน อบต. พร้อมจัดที่อ่าน
กำหนดให้มีงาน 4 งาน คือ งาน หนังสือ ห้องสมุด คูนย์กีฬา/ ลาน
วิชาการ งานบริหารบุคคล งาน กีฬา
งบประมาณ และงานบริหารทัวไป 4. ปัจจุบัน อบต. ยังไม่พร้อมดำเนิน 

งานจัดการสืกษาทั้ง4งาน คือ
โดยให้ส่วนงานด้านการคิกษาเปีน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล
ผู้รับผิดชอบ งานงบประมาณ และงานบริหาร 

ท่ัวไป อบต. พร้อม'จะ'จัดการคืกษา 
เม่ือ อบต. มีส่วนงานด้านการคืกษา 
รับผิดชอบ
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2) การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ตารางท่ี 21 ระดับ ประ๓ ท.และรูปแบบการจัดการศึกษา วิธีการ/ลักษณะการมีส่วนร่วมและ 

เร่ืองท่ี อบต. มีส่วนร่วม

บทบาทที่ปฏิปติจรง บทบาทท ี่คาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของ อบต.

ระดับ ประเภท รูปแบบการจัด 
การศึกษา
1. ร่วมจัดการศึกษาในระบบสาย 
สามัญกับโรงเรียนในลังกัด สปช. ท่ี 
เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตอนต้นทุกโรงที่อยู่ในเขตพื้นที่
2. ร่วมจัดการศึกษานอกระบบสาย 
สามัญระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ศบอ. 
เฉพาะการให้ใช้สถานที่กับวัสดุ 
อุปกรณ์

อบต.และผู้บริหารสถานศึกษา 
คาดหวังว่า
1. อบต. มีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาในระบบ สายสามัญระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยอบต.ควรมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก 
กว่าจัดการศึกษาเอง
2. อบต. ควรมีส่วนร่วมจัดการศึก!!r  
นอกระบบลายสามัญระดับก่อน 
ประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
และการศึกษานอกระบบสายอาชีพ 
โดยจัดอบรมวิชาชีพ และความรู้ท่ี 
จำเป็น
3. อบต. ควรมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาตามอัธยาศัย โดย จัดท่ี 
อ่านหนังสือ ห้องสมุด จัดตั้งศูนย์ 
การเรียนชุมชนและจัดศูนย์กีฬา/ 
ลานกีฬา

อบต.และผู้บริหารสถานศึกษาคาด 
หวังว่า
1. อบต. พร้อมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาในระบบลายสามัญระดับ 
ก่อนประถม ศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
และในปี 2549 อบต. จะมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาสายอาชีพ 
ระดับ ปวช. ด้วย
2. อบต.มีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษานอกระบบท้ังสายสามัญ และสาย 
อาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรม อบรม 
ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
3. อบต.มีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดที 
อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การรี! 
ชุมชน จัดศูนย์กีฬา/ลานกีฬา
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ตารางท่ี 21 (ต่อ)

บทบาทท่ีปฎิปติจริง บทบาทท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พร้อมของ อบต.

ว ิธ ีก า ร  / ล ัก ษ ณ ะ ก ารม ีส ่วน ร ่วม
1. ร่วมเป็นกรรมการสถานคืกษา อบต. และผู้บริหารสถาน อบต. และ ผู้บริหารสถาน
2. ร่วมให้ความเห็น / คำปรึกษา คืกษา คาดหวังว่า อบต. จะมีส่วน สืกษา เห็นว่า ปัจจุบันอบต. มี
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ร่วมในลักษณะดังนี้ ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการ
การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 1 .สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ คืกษาดังน้ี
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 1. พร้อมในการสนับสนุนงบ
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับ 2. ร่วมเป็นกรรมการสถานคืกษา ประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 3. ให้ความเห็น / คำปรึกษา 2. พร้อมท่ีจะร่วมเป็นกรรมการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การคืกษา 4. ร่วมกิจกรรมท่ีสถานคืกษ'าจัด สถานคืกษา
และกีฬา และการจ้างครูให้โรงเรียน 3. พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมท่ีสถานคืกษา
4. ร่วมเป็นกรรมการชมรมสืษย์เก่า จัด
และร่วมกิจกรรมชมรมฯ 4. พร้อมให้ความเห็น / คำปรึกษา

เร ื่อ ง ท่ี อ บ ต . มีส ่ว น ร ่ว ม
1 .งานวิชาการ .มีส่วนร่วมให้ อบต. และ ผู้บริหารสถานสืกษา อบต. และ ผู้บริหารสถาน
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลัก คาดหวังว่า อบต. จะมีส่วนร่วมใน สืกษา เห็นว่า อบต. พร้อมมี
สูตรท้องถิ่น ติดตามประเมินผล การจัดการการคืกษาทั้ง 4 งาน ส่วนร่วมจัดการสืกษาในงานบริหาร
การดำเนินงานของสถานสืกษา คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล บุคคล งานงบประมาณ และ งาน
ส่ง เสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน งานงบประมาณ และงานบริหาร บริหารท่ัวไป ส่วนงานวิชาการยังไม่
2. งานงบประมาณมีส่วนร่วม 
สนับสนุนงบประมาณให้ กับโรง 
เรียน
3. งานบริหารมีส่วนร่วม
สนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู 
สอนในโรงเรียน
4. งานบริหารทั่วไปมีส่วนร่วม 
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 
และปรับปรุงอาคารสถานท่ี และ 
สิงแวดล้อม

ท่ัวไป พร้อมท่ีจะร่วมดำเนินการ
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ต'อนท่ี 3 ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาของ อบต.

3.1) ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต
ในส่วนของปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการ 

ศึกษาของ อบต. จำแนกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ปัจจัยเก่ียวกับ อบต. (2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา 
และ (3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

1) ปัจจัยเกี่ยวจับ อบต.

1.1) อบต. มีรายได้เพียงพอ

อบต. เสาหินเป็น อบต. ช้ัน 1 ซ่ึงมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ทรัพย์สิน 
ซึ่งไม่นับรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มากกว่า 20 ล้านบาทข้ึนไป ไนปีงบประมาณ 2544 ที่ผ่านมา 
อบต. เลาหินมีรายได้ 22.985 ล้านบาท ส่วนไนปีงบประมาณ 2545ได้ประมาณการรายไดไว้ 17 
ล้านบาท นอกจากเงินรายได้แล้ว อบต. เสาหิน ยังมิ'เงินสะสมซึ่งเป็นเงินที่สะสมจากงบประมาณ 
ที่เหลือแต่ละปีที่ได้สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2544 เป็นเงิน 35.309 ล้านบาท ซ่ึง อบต. เสาหิน 
สามารถนำมาใช้จ่ายได้โดยเสนอโครงการให้สภาอนุมิติ จะเห็นได้ว่า อบต. มีรายได้เพียงพอที่จะ 
นำมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษา อย่างไรก็ตามแนวโน้มในอนาคตว่า อบต. จะให้การสนับสนุนการศึกษา 
มากข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากปัจจุบัน อบต. ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เกือบเต็มท่ีแล้ว สมาชิก 
สภาได้ให้ขอมูลว่าอีกประมาณ 2 ปี ก็น่าจะพัฒนาถนนเต็มท่ีแล้ว ซ่ึงจะทำให้ อบต. มีงบประมาณเหลือท่ี 
จะนำมาสนับลนุนด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ ได้มากข้ึน สมาชิกสภา อบต. ได้เล่าให้พังว่า "ต้องทำ 
ถนน นํ้าประปาก่อนจึงจะมาลงที่การศึกษา เพราะต่อไปก็ไม่มีอะไรที่จะลงอีกแล้ว”

1.2) สมาชิกสภาส่วนใหญ่เร่ิมมีความเข้าใจบทบาทข'อง อบต. ด้านการ 
ศึกษาของ อบต. และเร่ิมมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษามากข้ึน

ในช่วงท่ีผ่านมาฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาท 
ของ อบต.ว่าจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาเพราะเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่เร่ิมมีความเข้าใจมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิก 
ฝ่ายค้านที่อยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เสนอว่า อบต. ควรให้ความสำคัญกับแผนงานการศึกษาเพ่ือ 
สนองนโยบายรัฐบาลและได้ท้วงติงว่า อบต. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาน้อย ส่วนผู้ 
บริหาร อบต. คนปัจจุบันซ่ึงเพ่ิงเข้ามารับตำแหน่งใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วและประธานสภา อบต. ก็ 
เป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษามาก่อนหน้านี้
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1.3) สม'!ชิกสภา อบต. เป็นศึษย์เกาและผู้ปกครองนักเรียน
มีสมาชิกสภา อบต. ส่วนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าและ/หรือเป็นผู้ปกครองนักเรียน 

ไดให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสำเร็จซึ่งเป็นประธาน 
สภา อบต. เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเปรมประชากร และนางสาครซึ่งเป็นสมาชิกสภาเป็นศิษย์เก่า 
และเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวัญ มีความสนิทสนมกับผู้บรีหารโรงเรียนและให้ความช่วย 
เหลือโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา นายสำเร็จซึ่งเป็นผู้ที่
สนับสนุนทีมบริหารชุดใหม่และเป็นผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร อบต. เป็นผู้หน่ึงท่ีมีบทบาท 
สำคัญในการประสานและผลักดันให้โครงการต่าง  ๆ ที่โรงเรียนขอรับการสนับลนุนได้มีการนำเสนอ 
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร อบต. และที่ประชุมสภา อบต.

2) ปัจจัยเกี่ยวนับสถานศึกษา
2.1) ผู้บรีหารโรงเรียนมีความส้มพันธ์ที่ด ีน ับสมาชิทสภา อบต. ที่เป ็น 

ฝ่ายรฐบาลและกระตุ้นให้สมาชิกสภา อบต. เห็นความส้านัญของการศึกษา
ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี อบต. คลองบัว มีความ 

สัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกสภา อบต. ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน 
เปรมประชากรซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร อบต. คนปัจจุบันมาก่อนที่จะเข้ามาบริหารงาน 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานสภา อบต. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้พยายามสนับสนุนให้ อบต. ช่วย 
เหลือโรงเรียนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะในช่วงท่ีผ่านมาไม่ได้เป็นผู้บริหาร อบต. ผู้ปริหารโรงเรียน 
นี้ได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า “กรรมการบริหาร ณ วันนี้คุยกันรู้เรื่องมากกว่าข้าราชการประจำ"

นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังได้กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต. 
เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการศึกษา โดยชี้ให้เห็นว่าการให้การสนับสนุนการศึกษานอก 
จากจะเป็นผลดีกับตัวเด็กแล้ว ยังเป็นผลดีกับสมาชิกสภา อบต. เอง เพราะจะได้ฐานเสียงจากผู้ปกครอง 
นอกจากน้ีผู้บ่ริพารโรงเรียนยังได้รวมตัวประสานงานกันในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณ 
จาก อบต. เรื่องการจ้างครู สิงก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ โดยใซวิธีการทาบทามด้วยวาจาอย่าง 
ไม่เป็นทางการกับประธานกรรมการบริหาร อบต. ประธานสภา อบต. และกรรมการบริหาร อบต. 
ก่อนแล้วจึงเสนอโครงการไปยัง อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

2.2) การที่สถานศึกษาเป็ดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมเป็น 
กรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี อบต. ท้ัง 3 โรง ได้เปิดโอกาสให้ อบต. เข้าไปมีส่วนร่วม 
เป็นกรรมการสถานศึกษา โดยโรงเรียนได้ทาบทามสมาชิกสภา อบต. ท่ีเป็นฝ่ายรัฐบาล และรองปลัด 
อบต. สมัครเข้าเป็นกรรมการ โรงละ 1 - 2 คน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 9-15 คน โรงเรียน 
เปรมประชากรได้ทาบทามประธานกรรมการบริหาร อบต. (ปัจจุบันไม่ได้เป็นประธานกรรมการ
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บร,หาร อบต. แล้ว) และประธานสภา อบต. เข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาเพราะเห็นว่าผู้ท่ี 
สามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ ส่วนโรงเรียนวัดรังลฤษดึ๋ได้ทาบทามประธานกรรมการบริหาร 
อบต. ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาเพียงคนเดียว และได้แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา 
สำหรับโรงเรียนวัดขวัญข้าวได้ทาบทามสมาชิกสภา อบต. ท่ีเป็น?เษย์เก่าของโรงเรียนร่วมเป็น
กรรมการสถานศึกษาเพียงคนเดียวเช่นกัน ทำให้ อบต. ได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาและความต้องการของ 
โรงเรียน และให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
นโยบายและแผนของโรงเรียน

2.3) การที่สถานศึกษาเปีดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
สนับสนุนทรัพยากร อันเน่ืองมาจากสถานศึกษาขาดแคลนทรัพยากร

โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. คลองบัว ท้ัง 3 โรง ได้เปิดโอกาสให้ อบต. เข้า 
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนครู เนื่องจากครูลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ และ 
กระทรวงดีกษาธิการไม่ได้บรรจุครูใหม่ให้แก่โรงเรียน กล่าวคือ มี 2 โรงที่ขาดครูถึง 6 คน ส่วนอีก 1 
โรงขาดครู 3 คน ซึ่งการขาดครูคิดเป็นร้อยละ 10 - 26 รวมทั้งมีปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน วัสดุ 
และอุปกรณ์ เนื่องจากมีเด็กอพยพตามผู้ปกครองซึ่งเข้ามารับจ้างทำงานในเขตพื้นที่มาก ทำให้ 
สถานศึกษาจำเป็นต้องหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง  ๆ เพ่ือนำมาใช้จ่ายในเร่ืองดังกล่าว

อบต. เสาหินนับเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญในชุมชน เพราะมีรายได้มากพอท่ี 
จะให้การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่โรงเรียน โรงเรียนทั้ง 3 โรง จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอการ 
สนับลนุนจาก อบต. เสาหิน ซึ่งเท่าที่ผ่านมาโรงเรียนทั้ง 3 โรง แทบไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 
อบต. ผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งเล่าว่า “โรงเรียนเขียนแผนเสนอไป อบต. ก็ไม่ลนใจ’' ส่วนผู้บริหาร 
โรงเรียนอีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “โรงเรียนเสนอของบจัดอนุบาลไป อบต. รองปลัดก็เก็บเรื่องไว้ ไม่ 
ล่งเรื่องให้กับกรรมการบริหาร”

3) 'ปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

3.1) โครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชนที่มีอุตสาหกรรมและธุรกิจเป็น 
แกนหลักช่วยให้อบต. มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน

โครงสร้างเศรษฐกิจและชุมชนท่ีมีภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ 
หลักของตำบลเสาหินช่วยทำให้ อบต. เสาหินมีรายได้เพียงพอที่จะนำมาสนับสนุนการศึกษา ปัจจุบัน 
ตำบลคลองบัว มีโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง เซ่น โรงงานทำเครื่องหนัง และโรงงานทำลูกกวาด 
เป็นต้น มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ สนามกอล์ฟ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ 
สำคัญของ อบต. เสาหิน ทำให้ อบต. คลองบัวมีรายได้มากกว่า ปีละ 20 ล้านบาท โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่ง ในช่วงที่เศรษฐกิจดี อบต. เสาหิน มีรายได้ปีละประมาณ 40 ล้านบาท อบต. เลาหินจึงมี 
สถานะเป็น อบต. ชั้น 1 เนื่องจากเป็น อบต. ท่ีมีรายได้มากกว่า 20 ล้านบาท แม้ว่าในช่วงที่สภาพ 
เศรษฐกิจจะตกตํ่า อบต. เสาหิน ก็ยังมีรายได้มากกว่าปีละ 20 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวนี้ 
อบต. สามารถนำมาใช่ในการพัฒนาตำบลไนด้านต่าง  ๆ ซ่ึงรวมท้ังด้านการศึกษา

3.2) การแข่งข้นทางการเมืองกระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามาสนับสนุน
โรงเรียนมากข้ึน

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าชุมซนตำบลเลาหินแห่งน้ีเดิมเป็นสภาตำบล ต่อ 
มาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารล่วนตำบล ตามพระราชบัญญ้ติสภาตำบลและองค์การบริหารล่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ครั้งแรกข้ึน โตยสมาชิกสภา อบต. 
ชุดแรกมีท้ังสมาชิกโดยตำแหน่งและสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ัง สมาชิกโดยตำแหน่ง ได้แก่ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของสภา อบต. และคณะ 
กรรมการบริหาร อบต. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญํติองค์การบริหารล่วนตำบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2542 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ภายหลังการเลือกตั้ง การบริหารงานของ อบต.มีการแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายใดรวบรวมสมาชิกได้มากกว่า ก็จะต้ังตัวเป็นฝ่ายรัฐบาล ทั้งลองฝ่าย 
มีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันและมีการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ จึงมีการล้มกันไปล้มกันมา ซึ่งใน 
ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการใช่โรงเรียนเป็นฐานเลียงเท่าใดนัก 
แต่ในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่ใกล้จะถึงนี้ผู้สมัครจะมีการแข่งขันมากขึ้น และเริ่มเห็นว่าโรงเรียนจะ 
เป็นฐานเสียงได้ ดังน้ันในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงปีคริ่ง ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต. ชุดใหม่ จึงคาดว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียน 
มากข้ึน เน่ืองจากการเลือกต้ังคร้ังหน้าน้ีจะมีการแข่งขันกันมากข้ึน และมีพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุน 
แต่ละฝ่าย

3.3) นโยบายของเฐ ท ี่กำหนดใ ห ้ อบต. มืสิทธิและหน้าที่ในการจัดการ 
ศึกษาและมืส่วนร่วมจัดการสิกษา เป็นจัวกระตุ้นใ ห ้ อบต. มืบทบาทด้านการศึกษามากขึ้น

สืบเนื่องมาจากการพระราชบัญญ่ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนด 
ให้ อบต. มีสิทธิและหน้าที่จัดการศึกษา และมีล่วนร่วมจัดการศึกษา และ พระราชบัญญ่ติกำหนด 
แผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองล่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้ 
อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา ได้มีผลทำให้ อบต. เลาหินเข้ามามีบทบาทในการมีล่วนร่วมจัด 
การศึกษากับสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อมูลที่ตรงกัน 
โดยประธานสภา อบต. ได้กล่าวว่า “ถ้าไม่มีนโยบายเป็นตัวน่า อบต. ก็อาจจะเพิกเฉยไม่สนใจเข้า 
ไปสนับสนุนการศึกษา”
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3.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมึส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ของ อบต. คลองบัว

1) ปัจจัยเกี่ยวจับ อบต.

1.1) การบรหารงานของ อบต. ไมมความต่อเนื่อง มึการเปลี่ยนแปลง 
ฝ่ายบริหารบ่อย ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

ในช่วงที่ผ่านมา การเมืองภายใน อบต. เสาหิน ไม่สงบ ฝ่ายบริหารไม่
ลามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้ ทำให้มืการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร อบต. บ่อย 
กล่าวคือ ในช่วง 2 ปีเศษ เปลี่ยนประธานกรรมการบริหาร อบต. 3 คน ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถ 
บริหารงานโครงการต่าง  ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้บริหาร อบต. ยังมีวุฒิการคืกษาระดับ 
มัธยมคืกษา ขาดความรู้ความสามารถความสามารถในการบริหารงาน ต้องอาศัยฝ่ายข้าราชการ 
ประจำ ทำให้ไม่สามารถเป็นผู้นำของสมาชิกสภา อบต. และฝ่ายข้าราชการประจำได้

การศึกษา
1.2) อบต. ขาดบุคลากรในการปฏิบ้ตงาน และขาดส่วนงานต้าน

อบต. เสาหิน มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน แต่มีบุคลากร'ท่ีเป็น 
พนักงานตำบลเพียง 9 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบงานทุกด้าน เนื่องจากมีบุคลากรที่ย้ายออกมากกว่า 
ที่ย้ายเข้าซึ่งจากการบอกเล่าของสมาชิกสภาบางท่านและคนในพื้นที่ทำให้ทราบว่า สาเหตุเนื่องมา 
จากมีปัญหาการเมืองภายในไม่สงบและไม่โปรงใส มีระบบเล่นพรรคเล่นพวก งานด้านการศึกษาซ่ึงอยู่ 
ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต. มีบุคลากรซึ่งมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเหลือ 
อยู่เพียงคนเดียว ซึ่งต้องรับผิดชอบงานทุกด้านในสำนักงานปลัด อบต. แทนหัวหน้าสำนักงานปลัด 
อบต. หัวหน้างานธุรการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ และนิติกร นอกจากน้ียังต้องรับผิดชอบงานงานอ่ืนด้วย 
ได้แก่ งานธุรการของส่วนงานสาธารณสุข และงานจัดประชุมสภา ซึ่งมีผลทำให้การปฏิบัติงาน 
โดยรวมของ อบต. เลาหินล่าข้า รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น การจ้างครูพี่เลี้ยงและ 
การจัดชื้อคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน เป็นต้น

อบต. เสาหิน นอกจากขาดบุคลากรแล้ว ยังไม่มีล่วนงานและบุคลากรท่ีรับผิด 
ชอบงานด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะ งานด้านการศึกษาจึงเป็นงานที่ฝากไว้ในสำนักงานปลัด
อบต. ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ อบต. . ในเรองนี้ สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต และผู้บริหาร 
โรงเรียนมีความเห็นตรงกันว่า หาก อบต. จะจัดการศึกษาเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนงาน 
ด้านการศึกษาเพี่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง



า 86

1.3) ผู้บริหาร 'อบต. สมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่ย้งขาดความรู้ ความ 
เข้าใจในบทบาทของ อบต. ด้านการศึกษา และไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกลภา อบต. เลาหิน ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า อบต. มี 
บทบาทด้านการศึกษา โดยเข้าใจว่าการศึกษาเป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ และยังไม่ค่อยเห็นความ 
สำคัญของการศึกษา ดังจะเห็นได้จากงบประมาณท่ีลนับสนุนการศึกษาใน!!งบประมาณ 2543 -  2544 
น้อยมากเพียงร้อยละ 0.8 เท่าน้ัน ส่วนในปีงบประมาณ 2545 ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการศึกษาไว่ใน 
ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 457,920 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังหมดของ อบต. โดยตั้งงบประมาณไว้ในส่วนของสำนักงานปลัด อบต. และ 
ยังไม,มีการบรรจุแผนงานด้านการศึกษาไว้ในข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสมาชิกลภา อบต. ส่วนใหญ่เริ่มเห็นความสำคัญของ 
การศึกษามากขึ้น ซึ่งผู้บริหารโรงเรืยนได้เล่าให้ฟังว่า “แต่ก่อน มีสมาชิกสภาที่มีความเข้าใจบทบาท 
และสนับสนุนการศึกษาประมาณร้อยละ 30 แต่ตอน'น้ีมีสมา1ซิกท่ีเร่ิมเข้า'ไจแล้วประมาณร้อยละ 50 - 60”

1.4) บุคลากรข'อง 'อบต. ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ 
อบต. ด้านการศึกษา และไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

ในช่วงที่ผ่านมาบุคลากรของ อบต. ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า อบต. มีบทบาท 
ด้านการศึกษา โดยเข้าใจว่า การศึกษาเป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรืยนเล่า 
ให้ฟังว่า “ปลัดไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ไม่ชงเริ่องเข้ากรรมการบริหาร” ซึ่งลอดคล้อง 
กับผู้บริหารอีกโรงเรียนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า “โรงเรียนทำแผนของบอนุบาล รองปลัดไม่เข้าใจงาน 
เก็บเรื่องไว้ อุปสรรคสำคัญอยู่ท่ีข้าราชการประจำ”

2) ปัจคัยเกี่ยวคับสถานศึกษา

2.1) ผู้บริหารโรงเริยนบางคนมีความข้ดแย้งคับฝ่ายการเมืองและฝ่าย 
ข้าราชการประจำของ อบต.

ผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งมีความขัดแย้งกับ อบต. ทั้งที่เป็นฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายข้าราชการประจำอันเนื่องมาจาก อบต. ใช้ครูไปดูแลการเลือกตั้งโดยไม่ขออนุญาตผู้บริหาร 
โรงเรียนทำให้เกิดการร้องเรียนกันขึ้น ทำให้ อบต. ไม่พอใจผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว

2.2) โรงเริยนขอความช่วยเหลือจาก อบต. บ่อยเกินไป

ปลัด อบต. มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน อันเน่ืองมาจากโรงเรียนขอความช่วยเหลือ 
จาก อบต. บ่อย ปลัด อบต. เล่าให้ฟังว่า .’’ขอบ่อย  ๆ น่ารำคาญ ให้คืบจะเอาศอก” นอกจากน้ีมี
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บางครังท่ีโรงเรียนจัดงานและเชิญ สมาชิกสภา อบต. มาร่วมงานบ่อย ทำให้สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่าย 
มากซ่ึงบางคร้ังมากกว่าเงินเดือน ทำให้สมาชิกสภา อบต. บางคนมีความP กไม่ดืกับโรงเรียน

3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

การศึกษา
3.1) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับระเบยบและแนวปฏิบัติในการถ่ายโอน

ผู้บริหาร อบต. เห็นว่าในปัจจุบันยังขาดระเบียบและแนวปฏิบ่ติที่ชัดเจนใน 
การถ่ายโอนการศึกษา เพราะยังไม่ทราบว่าจะถ่ายโอนหรือไม่ และมีวิธีการถ่ายโอนอย่างไร

3.2) ประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต. ยังIม่ค่อยเห็นความสำกัญ
ของการศึกษา

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไม่ค่อนเน้นความสำคัญของการศึกษา เพราะยังมีความ
ต้องการในเร่ืองสาธารณูปโภคมากกว่าการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงถนนซ่ึงเป็นคนรอบนอกมีความ
ต้องการมากกว่าคนในหมู่บ้าน สมาชิกสภาเล่าให้ฟังว่า “ประชาซนยังต้องการถนนอยู่ ■ อบต. จึงต้อง 
ทำถนนก่อน เพราะหากทุ่มให้โรงเรียนมากในขณะท่ีถนนยังไม่เสร็จ ชาวบ้านจะว่าได้ แต่ถ้าเงินท่ี
สนับสนุนการศึกษาไม่มากนักชาวบ้านจะไม่ว่า”

ตอนท่ี 4 สรุปสาระสำกัญของกรณีศึกษาที่ 2 อบต่. เสาหิน

4.1 บทบาทที่ อบต. เสาหิน ปฏิบัติจริง ความคาดหวัง และความพร้อมในการจัด 
การศึกษาและการมึส,วนร่วมจัดการศึกษา 1

การศึกษาเลย

1 ) บทบาทท่ีปฏิบัติจริงในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
1.1) บทบาทในการจัดการศึกษา อบต. เสาหิน ยังไม่มีบทบาทในการจัด

1.2) บทบาทในการมีส่วนร่วมของ อบต. ในการจัดการศึกษา อบต.เสาหิน
มีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ โดยการศึกษาในระบบเข้าไป 
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ท้ัง 3 โรงใน 
เขต อบต. เสาหิน ดังน้ี

(1) การร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา โดย อบต. เช้าไปมีบทบาทใน 
การให้ความเห็นและคำปรึกษาในเร่ืองต่างๆ เช่น การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน /
โครงการ จัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
จัดการศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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(2) การสนับสนุนทรัพยากรแก่โรงเรียน อบต. เสาหิน เริ่มเข้ามามี 
บทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรมากขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
ซึ่งมีนางสาคร เป็นประธาน การสนับสนุนด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ด้าน 
อาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน และด้านบุคลากร อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาติดขัดในเรื่อง 
ระเบียบและวิธีการลัดซื้อลัดจ้าง โดยเฉพาะกรณีอาหารเสริม(นม)/อาหารกลาง1วัน สำหรับการ 
มีสํวนร่วมของ อบต. ในการ'ลัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยน้ัน อบต. เสาหิน ได้เข้าไปมี 
บทบาทในการลัดการศึกษานอกระบบกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เพียงการอนุญาตให้
ทางศูนย์ฯ ใช้สถานที่ได้เท่านั้น

2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษา

2.1) ความคาดหวังใน บทบาทของ อบต. ใน การจัดการศึกษาตาม 
ความเห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา อบต. และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นตรง 
กันว่า อบต. ยังไม่ควรลัดการศึกษาในระบบในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-2) และระดับท่ี 
สูงกว่า แต่ อบต. ควรลัดการศึกษานอกระบบลายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลัดการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปของการลัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์ 
กีฬา / ลานกีฬา ส่วนงานที่คาดหวังให้ อบต. ลัดมี 4 งาน ได้แก่ งานวิซาการ งานบริหารบุคคล 
งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยคาดหวังให้มีส่วนงานด้านการศึกษารับผิดชอบ

2.2) ความคาดหวังในบทบาทของ อบต. ในการมีส ่วนร่วมจัดการ 
ศึกษาตามความเห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา ลบต. และผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความเห็นตรงกันว่า อบต. ควรมีส่วนร่วมในการลัดการศึกษาในระบบลายสามัญระดับก่อนประถม 
ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย อบต. ควรมีส่วนร่วมในการลัดการศึกษามากกว่าลัดเอง 
อบต. ควรมีส่วนร่วมลัดการศึกษานอกระบบสายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน 
ปลายและการศึกษานอกระบบสายวิชาชีพ โดยลัดอบรมวิชาชีพและความรู้ที่จำเป็น สำหรับการ 
ศึกษาตามอัธยาศัยอบต.ควรลัดที่อ่านหนังสือห้องสมุดศูนย์การเรียนชุมชนและศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

วิธีการ / ลักษณะการมีส่วนร่วม อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวังว่า 
อบต. จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ร่วมเป็นกรรมการ 
สถานศึกษาให้ความเห็น/คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาลัดนอกจากนี้ยังคาดหวังให้ 
อบต. มีส่วนร่วมในการบริหารลัดการการศึกษา ท้ัง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล 
งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป
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3) ความพร,'อมของ อบต. ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา

3.1) ความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา อบต. และผู้บริหาร 
สถานศึกษามีความเห็นตรงกันว่า อบต. ไม่พร้อมจัดการศึกษาในระบบทุกระดับ แต่จะพร้อมในปี 
2549 หากมีการโอนงบประมาณ และบุคลากรมาให้ ปัจจุบัน อบต. มีความพร้อมจัดการศึกษา 
นอกระบบสายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดที่อ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา / ลานกีฬา ในส่วนงานบริหารจัดการ 
การศึกษา ปัจจุบันเห็นว่า อบต. ยังไม่พร้อมดำเนินงานจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ 
งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยคาดว่า อบต. จะพร้อมจัดการ 
ศึกษา เม่ือ อบต. มีส่วนงานด้านการศึกษารับผิดชอบ

3.2) ความพร้อมของ อบต. ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามความ 
เห็นของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา อบต. และผู้บริหารสถานศึกษา เห็นตรงกันว่า อบต. 
พร้อมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบสายสามัญระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย และในปี 2549 อบต. จะมีความพร้อมในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวซ.ด้วย 
สำหรับการศึกษานอกระบบ อบต. พร้อมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญ 
และสายอาชีพ รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านต่าง  ๆ และพร้อมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย โดยการจัดท่ีอ่านหนังสือ ห้องสมุด ศูนย์การเริยนชุมชน ศูนย์กีฬา / ลานกีฬา

วีธีการ / ลักษณะการมีส่วนร่วม อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า

ปัจจุบัน อบต.มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมเป็น 
กรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด ให้ความเห็น/คำปรึกษา

เรองท่ี อบต. มีความพร้อมมีส่วนร่วม อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า 
อบต. พร้อมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในงานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
ส่วนงานทางด้านวิชาการ ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการ

4.2. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการม  ี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต.

1) ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ 
อบต. เสาหิน ได้แก่

1.1) ปัจจัยเก่ียวกับ อบต. ได้แก่ อบต. มีรายได้ท่ีเพียงพอ สมาชิกสภา 
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจบทบาทของ อบต. และเร่ิมมีเจตคติที,ดีต่อการศึกษามากขึน สมาชิกสภา 
อบต. เป็นศึษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน
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1.2) ปัจจัยเกี่ยวจับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ี 
ดีต่อสมาชิกลภา อบต. ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและกระตุ้นให้สมาชิก อบต. เห็นความสำคัญของการ 
ดีกษา การที่สถานดีกษๆเปิดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และร่วม 
สนับสนุนทรัพยากรอันเนื่องจากสถานศึกษาขาดแคลนทรัพยากร

1.3) ปัจจัยเกี่ยวจับสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชน
ที่มีธุรกิจเป็นแกนหสัก ช่วยให้ อบต. มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรแก,โรงเรียน การ 
แข่งขันทางการเมืองกระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามาสนับลนุนโรงเรียนมากขืน นโยบายของรัฐที่
กำหนดให้ อบต. มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เป็นตัวกระตุ้น 
ให้ อบต. มีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้น

2) ปัจจัยท ี่เป็นอุปสรรค ได้แก่

2.1) ปัจจัยเกี่ยวจับ อบต. ได้แก่ ทารบริหารงานของ อบต. ไม่มีความ 
ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารบ่อย ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
อบต. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และขาดส่วนงานด้านการศึกษา ผู้บริหาร อบต. สมาชิก 
สภา อบต. และบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทของ อบต. ด้านการศึกษาและ 
ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

2.2) ปัจจัยเกี่ยวจับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบางคนมีความ 
ขัดแย้งกับฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำของ อบต. โรงเรียนขอความช่วยเหลือจาก อบต. 
บ่อยเกินไป

2.3) ปัจจัยเกี่ยวจับสภาพแวดล้อม ได้แก่ ขาดความขัดเจนเกี่ยวกับ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการถ่ายโอนการศึกษา ประซาซนในเขตพืนท่ีของ อบต. ยังไม่ค่อยเห็น 
ความสำคัญของการศึกษา

สรุปเปรียบเทืยบบทบาทของ อบต. ที่เป็นกรณีศึกษา

การสรุปเปรียบเทียบบทบาทในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของ อบต. ที่เป็นกรณีศึกษา 2 แห่งนี้ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของกรณีศึกษาท้ัง 2 แห่ง 
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ตังน้ี



191.

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 
และความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา

ตัวแปร กรณีศึกษาท ี่ 1: อบต. 
คลองบัว

กรณีศึกษาที่ 2: 
อบต.เสาหิน

1. ระดับ และรูปแบบการศึกษาท่ี อบต. จัด • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• การปึกอบรมวิชาชีพ 

เซ่น
ตัดผมชาย อบรมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพสตรี 
ตลาดนัดวิชาชีพ

ไม่ได้จัด

2. ระดับ และรูปแบบการศึกษา ท่ี อบต. มีส่วนร่วมจัด การศึกษาในระบบ (ก่อน 
ประถมถึงมัธยมต้น)

เหมือนกัน

-สปช.2 โรง
การศึกษานอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย

สปช.(3 โรง)

- ศบอ. เหมือนกัน
- ศรช. -

- สาธารณสุขจังหวัด -

3. ลักษณะการม ีส่วนร่วม
เป็นกรรมการสถานศึกษา y /

ให้ความเห็น /  คำปรึกษา / /

- สนับสนุนงบประมาณ (ส่วนท ี่เป็นงบ ของ อบต. 2.733 ล้านบาท 0.352 ล้านบาท
โดยตรง)

- ให้ทุนการศึกษา _

- จัดหาแหล่งทรัพยากร ร -

- เป็นกรรมการชมรมศิษย์เก่า
4. ความคาดหวังของ อบต. ต่อบทบาทด้านการจัด 

การศึกษา
- จัดการศึกษานอกระบบ สายสามัญและอาชีพ เฉพาะสายสามัญ

^ ay ^ a y- เร่องอนๆ เหมอนกัน เหมอนกัน
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ตารางท่ี 22 (ต่อ)

ตัวแปร กรณีศึกษาท่ี 1: อบต. 
คลองบัว

กรณีศึกษาที่ 2 : 
อบต.เลาหิน

5. ความเห็นของ อบต.ต่อความพร้อมของ อบต. ใน 
การจัดการศึกษา
- พร้อมจัดระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ปัจจุบันพร้อม ปัจจุบันพร้อม
- พร้อมจัดระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) พร้อมปี 2549 พร้อมปี 2549
- พร้อมจัดชั้นประถมศึกษา พร้อมปี 2549 พร้อมปี 2549
- พร้อมจัดการศึกษานอกระบบ พร้อมปี 2549 พร้อมปี 2549
- พร้อมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจุบันพร้อม ปัจจุบันพร้อม
- ความพร้อมด้านวิชาการ ปัจจุบันไม่พร้อม ปัจจุบันไม่พร้อม

จากตารางที่ 22 อบต. คลองบัวมีบทบาทด้านการศึกษามากกว่า อบต. เสาหิน
กล่าวคือ อบต. คลองบัวมีบทบาททั้งจัดการศึกษาเอง และมีล่วนร่วมจัดการศึกษา ในขณะที่ 
อบต. เลาหินมีล่วนร่วมจัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว รูปแบบการจัดการศึกษา พบเฉพาะกรณี
ศึกษาท่ี 1 : อบต. คลองบัว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมวิชาชีพ และตลาดนัดวิชาชีพ
สำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่ อบต. มีล่1วนร่วม พบว่า อบต. คลองบัว ร่วมจัดการศึกษาทัง 
3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ ร่วมกับโรงเรียนสังกัด ลปซ. 2 โรง ซึ่งจัดการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกระบบร่วมกับ ศบอ. จัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ลายสามัญโดยใหิใช้สถานที่ในการพบกลุ่มนักศึกษา และร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัด 
อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับ ศบอ. จัดห้องสมุด สำหรับ
อบต. เสาหิน ร่วมจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเฉพาะ ศบอ. เช่นเดียวกัน ยกเว้น 
ไม่ได้ร่วมกับ ศรช. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และไม่ได้ร่วมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ลักษณะการมีล่วนร่วม อบต. คลองบัว มีลักษณะการมีล่วนร่วมที่หลากหลายมาก 
กว่า อบต. เลาหิน ลักษณะการมีล่วนร่วมที่พบในทั้งสองกรณี ได้แก่ เป็นกรรมการสถานศึกษา ให้ 
ความเห็น / คำปรึกษา สนับลนุนงบประมาณ ล่วนท่ีพบเพียงกรณีเดียว ได้แก่ ให้ทุนการศึกษา 
และจัดหาแหล่งทรัพยากร ซึ่งมีเฉพาะ อบต. คลองบัว และเป็นกรรมการชมรมศิษย์เก่า ซ่ึงมี 
เฉพาะ อบต. เสาหิน และเม่ือพิจารณาปริมาณการมีล่วนร่วมจากงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
จะเห็นได้ว่า อบต. คลองบัวมีล่วนร่วมมากกว่า อบต. เสาหินเกือบ 8 เท่า ท้ังๆ ท่ีกรณีศึกษาทัง 2 
แห่ง มีรายได้ใกล้เคียงกัน

ในด้านความคาดหวังของ อบต. ต่อบทบาทด้านการจัดการศึกษา ท้ัง 2 กรณี 
คาดหวังจัดการคึกษานอกระบบ โดย อบต. คลองบัว คาดหวังจัดทังสายสามัญและลายอาชีพ
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ส่วน อบต. เสาหิน คาดหวังจัดเฉพาะสายสามัญ สำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งลองกรณี
คาดหวังจัดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ห้องสมุด และศูนย์กีฬา/ลานกีฬา

ในด้านความเห็นของ อบต. เก่ียวกับความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา ท้ัง 
สองกรณีมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบัน อบต.ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบทุก 
ระดับ แต่เห็นว่าในปี 2549 อบต.จะพร้อมจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา 
หากมีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ อบต. สำหรับการศึกษานอกระบบ ปัจจุบัน อบต. มี 
ความพร้อมจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาตาม 
อัธยาศัยในทุกรูปแบบ สำหรับความพร้อมด้านวิชาการนั้น ทั้งสองกรณียังไม่พร้อมและเห็นว่า 
อบต. จะพร้อมเมื่อมีส่วนงานด้านการศึกษา

ตารางท่ี 23 ปัจจัยสำศัญท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาของ อบต.

ระดับ ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยอุปสรรค
อบต. 1.ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 1. การขาดภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของ

อบต. ผู้นำ อบต.
2. การขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ 
ศึกษา
3. การขาดส่วนงานด้านการศึกษา
4. การบริหารงานท่ีไม่ต่อเน่ือง (เปล่ียนตัว 
ผู้บริหารและทีมงาน)

สถานศึกษา 1. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหาร 1. ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสถาน
สถานศึกษากับ อบต.
2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้า 
มามีบทบาท

ศึกษากับ อบต.

สภาพแวดล้อม 1. การแข่งกันหาคะแนนนิยมจากคนใน 1.ไม่ขัดเจน
(การเมืองท้องถ่ิน) ชุมชน โดยการเข้ามามีบทบาททางการ 

ศึกษาของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.

จากตาราง 23 นำเสนอเฉพาะปัจจัยสำคัญท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมี 
ส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต. มีท้ัง 3 กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยเกี่ยวกับ อบต. ได้แก่ ภาวะผู้นำ 
และวิสัยทัศน์ของผู้นำ อบต. ปัจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร 
สถานศึกษากับ อบต. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีบทบาท ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพ
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แวดล้อม ได้แก่ การแข่งกันหาคะแนนนิยมจากคนในชุมชน โดยการเข้ามามีบทบาททางการศึกษา 
ของผู้สมัครสมาซิกสภา อบต.

ปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต. มี 
2 กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยเก่ียวกับ อบต. ได้แก่ การขาดภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ทางการคืกษาฃอง 
ผู้บริหาร อบต. ผู้บริหารและสมาซิกสภา อบต. ฃาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทด้านการศึกษา 
ของ อบต. การขาดส่วนงานด้านการศึกษา การบริหารงานที่ไม่ต่อเน่ือง เนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหาร 
และทีมงานบ่อย ปัจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ 
อบต. ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ที่เป็นอุปสรรคยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างขัดเจน

สรุปการมีบทบาททางการสีกษา และปัจจัยท่ีส่งเสริม / ปัจจัยอุปสรรค

อบต. กรณีศึกษามีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมวิชาชีพ ส่วนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี อบต. มีส่วนร่วม มีท้ัง 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การจัดการศึกษาในระบบ ร่วมกับโรงเริยน สปซ. ที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยม 
ศึกษาตอนต้น การศึกษานอกระบบ ร่วมกับ คบอ. จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและร่วม 
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาตามอัธยาศัย 
ร่วมกับ ศบอ. จัดท่ีอ่านหนังสือ สำหรับลักษณะการมีส่วนร่วมมีหลายลักษณะ ได้แก่ การเป็น 
กรรมการสถานศึกษา การให้ความเห็น / คำปรึกษา การสนับสนุนงบประมาณ การให้ทุนการ 
ศึกษา การจัดหาแหล่งทรัพยากร และการเป็นกรรมการชมรมศึษย์เก่า

ในด้านความคาดหวังของ อบต. ต่อบทบาทด้านการศึกษา อบต. คาดหวังจัดการ 
ศึกษานอกระบบสายสามัญ ส่วนความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ อบต. ในการจัดการศึกษา
เห็นว่า ปัจจุบัน อบต. พร้อมจัดการศึกษานอกระบบระดับก่อนประถมศึกษาในรูปของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และพร้อมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ในด้านปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อบต. 
คือ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของผู้นำ อบต. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ
อบต. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ อบต. เข้ามามีบทบาท และการแข่งกันหาคะแนนนิยมจากคนใน 
ชุมชน ส่วนปัจจัยอุปสรรค คือ การขาดภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้บริหาร อบต. 
การขาดความรู้ความเข้าใจเรองการศึกษา การขาดส่วนงานด้านการศึกษา การบริหารงานท่ีไม่ 
ต่อเนื่อง (เปลี่ยนผู้บริหารและทีมงาน) และความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ อบต.

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปสาระได้ดังนี
1. อบต. ที่เป็นกรณีศึกษา มีทั้งที่จัดและไม่ได้จัดการศึกษา กรณีศึกษาที่จัดการ 

ศึกษามีการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดอบรมวิชาชีพ
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2. การบริหารงานด้านการศึกษา ยังไม่มีส่วนงานด้านการศึกษาโดยตรง ขาด
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา ทำให้มีปัญหาในการบริหารงาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านวิชาการ การแกอบรมวิชาชีพยังไม่สนองตอบความต้องการและความจำเป็นของ
ชุมชนอันจะนำไปส่การสร้างงานและพัฒนาอาชีพในชุมชน

3. อบต. มีบทบาทด้านวิชาการน้อย การมีส่วนร่วมจะเน้นในเรื่องการสนับสนุน
ด้านสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ตามมีฃ้อสังเกตว่า ความรู้ความสามารถของ อบต. ที่เข้าร่วมเป็น
กรรมการสถานศึกษาเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่มีผลต่อการมีบทบาทด้านวิชาการของ อบต.

4. ความคาดหวังของ อบต. และผู้บริหารสถานศึกษาต่อบทบาทของ อบต. ใน 
การ'จัดการศึกษ'า อบต. มีความคาดหวังต่อบทบาทของ อบต. ใกล้เคียงกับบทบาทที่ อบต. 
ปฎิปัติ'จริง แต่ผู้บริหารสถานคีกษาคาดหวังสูงกว่าที่ อบต. คาดหวัง

5. อบต. เห็นว่า ปัจจุบัน อบต. พร้อมจัดการคีกษานอกระบบในรูปแบบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างไรก็ตามในปี 2549 ผู้บริหารสถานคีทษาเห็นว่า อบต. จะพร้อมจัดชั้น
อนุบาล 1-2 ประถมคีกษา และการคีกษานอกระบบ(แกอบรมวิชาชีพ) ส่วน อบต. เห็นว่า 
ปัจจุบันยังไม,พร้อม แต่ถ้ามีการเตรียมความพร้อมและมีการถ่ายโอนงบประมาณ และบุคลากร 
ให้แก่ อบต. อบต. จะพร้อมจัดการคีกษาระดับก่อนประถมคีกษา และประถมศึกษาในปี 2549

6. ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ 
อบต. คือ ผู้บริหาร อบต. ท่ีมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ซึ่งสำคัญมากกว่ารายได้ของ
อบต.
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